

**BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO**

THÔNG TIN TỔNG HỢP

BẢN TIN NỘI BỘ PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH TDTT

Số 38 – Tháng 06/2014

**Chuyên đề: HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI,
CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á**

Hà Nội – Tháng 6/2014

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỂ DỤC THỂ THAO

Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao

36 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

Tel: (043) 747 2958

Fax: (043) 747 1981

Email: banbientap@tdtt.gov.vn

Website: www.tdtt.gov.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung
Giám đốc - Tổng Biên tập Trang tin điện tử
TĐTTVN

ĐÀM QUỐC CHÍNH

Kỹ thuật – Trình bày
TRẦN PHƯƠNG NGỌC

Ban biên tập

LÝ ĐỨC THÙY (Trưởng ban)

VŨ VÂN ANH

ĐOÀN ANH THU

Với sự cộng tác của

TRẦN PHƯƠNG NGỌC

LƯU KHÁNH NGỌC

VŨ THỊ HẢI YẾN

VŨ XUÂN LONG

NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG

ĐỖ TRẦN BÌNH

TRẦN NHÃ NAM

Mục lục

A. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA MÔN ĐIỀN KINH

- ✚ Giải Vô địch Điền kinh thế giới:** là giải đấu quan trọng nhất được tổ chức bởi IAAF. Giải Vô địch Điền kinh Thế giới là sự kiện được Liên đoàn điền kinh quốc tế tổ chức. Trước đây, giải được tổ chức 4 năm 1 lần nhưng sau sự thay đổi vào năm 1991, giải được tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần.
- ✚ Giải Vô địch Điền kinh thế giới trong nhà:** Giải Vô địch Điền kinh thế giới trong nhà được tổ chức lần đầu năm 1985 tại Paris, Pháp. Giải được tổ chức với chu kỳ 2 năm một lần.
- ✚ Giải Vô địch Điền kinh xuyên quốc gia thế giới:** Đây là cuộc thi quan trọng nhất được IAAF tổ chức hàng năm xuyên suốt các quốc gia. Giải được tổ chức lần đầu năm 1977, với chu kỳ 1 năm/lần cho đến năm 2011. Sau năm 2011, IAAF đã thay đổi tổ chức 2 năm 1 lần. Theo truyền thống, Giải vô địch xuyên quốc gia thế giới bao gồm 4 vòng đua: 1 cho nam (12km) và 1 cho nữ (8km), 1 cho nam thiếu niên (8km) và 1 cho nữ thiếu niên (6km). Thành tích được tính cho các cá nhân và đội tuyển quốc gia. Trong nội dung đồng đội, vị trí kết thúc của 6 người đứng đầu trong đội 9 người được tính cho nam và nữ, tương ứng với đó, điểm thấp nhất sẽ chiến thắng. Tại vòng thi dành cho thiếu niên, top 3 trong đội 4 người sẽ được tính điểm.
- ✚ Giải Vô địch Bán Marathon thế giới:** Giải này là cuộc thi bán marathon được tổ chức hàng năm bởi IAAF. Giải được tổ chức từ năm 1992 đến năm 2005 thì được thay thế bằng giải Chạy vô địch đường trường thế giới với đường đua dài 20km và được tổ chức lần đầu năm 2006 tại Debrecen, Hungary. Sau phiên bản lần thứ 2, với khoảng cách hơn nửa quãng đường marathon, giải trở về với tên gọi ban đầu là giải Vô địch bán marathon thế giới. Giải vô địch bán marathon thế giới được tổ chức lần đầu năm 1992. Nó bao gồm 3 cuộc đua: dành cho nam, dành cho nữ, và dành cho nam thiếu niên. Ngoài ra, cuộc thi dành cho nội dung đồng đội cũng được tổ chức ở mỗi nội dung. Kết quả được quyết định bằng cách kết hợp kết quả của 3 người tốt nhất mỗi quốc gia. Nước nào có thời gian trung bình thấp nhất sẽ giành chiến thắng. Nội dung dành cho thiếu niên chỉ được tổ chức lần đầu và lần thứ 2, sau đó nó bị loại bỏ khỏi chương trình thi đấu từ năm 1994. Giải đấu thường được tổ chức vào tháng 10. Có rất nhiều mức giải thưởng từ 3.000 đô la cho đến 30.000 đô la Mỹ.

- ✚ **Giải Vô địch Điền kinh thiếu niên thế giới:** Giải này là giải vô địch dành cho VĐV lứa tuổi thiếu niên (19 tuổi và trẻ hơn tính đến 31 tháng 12 năm đó). Giải được tổ chức 2 năm 1 lần bắt đầu từ năm 1986.
- ✚ **Giải Vô địch Điền kinh trẻ thế giới:** Giải là một sự kiện toàn cầu kết hợp nội dung thi trên sân và trên đường chạy dành cho VĐV từ 17 tuổi trở xuống. Giải được tổ chức 2 năm 1 lần bắt đầu từ năm 1999.
- ✚ **Cúp đi bộ thế giới:** Cúp đi bộ thế giới là giải được IAAF tổ chức lần đầu năm 1961, và sau đó cơ bản được tổ chức 2 năm 1 lần. Nội dung đi bộ dành cho nữ lần đầu tiên được thi đấu vào năm 1979. Nó thường được biết đến với tên gọi là Cúp Lugano sau khi thành phố này đăng cai tổ chức lần đầu tiên. Vào năm 2004, nội dung dành cho thiếu niên được thêm vào, dành cho cả nam và nữ dưới 19 tuổi.
- ✚ **Cúp Marathon thế giới:** Giải này được IAAF tổ chức 2 năm 1 lần. Từ năm 1997 đến năm 2011, Giải này được kết hợp cùng với Giải Vô địch Điền kinh thế giới.
- ✚ **Cúp châu lục:** Cúp châu lục (trước đây còn gọi là Cúp thế giới hay Cúp điền kinh thế giới) là giải quốc tế với các môn thi cả trên sân và trên đường chạy. Đây là giải duy nhất mà các đội tham dự đại diện cho cả châu lục chứ không phải cho mỗi quốc gia đơn lẻ. Sự kiện này diễn ra 4 năm 1 lần. Phiên bản trước đây(được biết đến với tên Cúp Thế giới) bao gồm nội dung thi dành cho nam và nữ riêng biệt. 8 đội sẽ tham gia vào mỗi nội dung-5 châu lục và 3 quốc gia. Nếu sân vận động có 9 đường chạy, nước chủ nhà có thể cử 1 đội tham dự. Đội chiến thắng (và nhì) từ trước đội Vô địch châu Âu có đủ tiêu chuẩn như một đội tuyển quốc gia tham dự Cúp Thế giới, cùng với Hoa Kỳ. Các đội châu lục bao gồm Châu Phi, châu Á, châu Đại dương, phần còn lại của châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Hiệp hội Điền kinh Caribe và phần còn lại của châu Âu.
- ✚ Bắt đầu từ năm 2010, sự kiện được tổ chức ở Croatia, hình thức đã thay đổi và tên gọi chuyển thành Cúp châu lục. Số lượng các đội khu vực bị giảm xuống còn 4: châu Phi, châu Á/châu Đại dương, châu Âu và châu Mỹ. Các đội tuyển quốc gia bị giới hạn tham dự. Thêm vào đó, nội dung dành cho nam và nữ đã bị gộp lại, các đội tuyển châu lục bây giờ thi đấu cho chức vô địch tổng hợp.

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

✚ **Giải tiếp sức thế giới:** Giải này là sự kiện quốc tế hàng năm với sự tham dự của các quốc gia trên toàn thế giới tranh tài ở nội dung tiếp sức. Hai lần đầu giải được tổ chức tại Nassau, Bahamas trong sân vận động Thomas Robinson vào năm 2014 và 2015. Thể thức thi đấu bao gồm nội dung: 4 × 100m tiếp sức, 4 × 200m tiếp sức, 4 × 400m tiếp sức, 4 × 800m tiếp sức và 4 × 1500 m tiếp sức. Giải có quỹ giải thưởng trị giá 1,4 triệu đô la.

✚ **Danh sách một số giải Điền kinh quan trọng của khu vực Châu Á**

- Giải Vô địch Điền kinh Châu Á: Đây là giải đấu được tổ chức hàng năm, dưới sự quản lý, giám sát của Hiệp hội Điền kinh Châu Á.
- Giải Vô địch Điền kinh trong nhà Châu Á
- Giải Vô địch Điền kinh trẻ Châu Á
- Cúp Marathon thế giới
- Phần thi Điền kinh trong khuôn khổ thi đấu của Đại hội thể thao Châu Á – ASIAN Games

Huyền Trang, Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo www.iaaf.org và www.wikipedia.com)

*** **

B. HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN THỂ DỤC QUỐC TẾ (FIG)

Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) là cơ quan quản lý điều hành hoạt động thi đấu của môn thể dục. Trụ sở chính của nó nằm ở Lausanne, Thụy Sĩ. Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) được thành lập ngày 23 tháng 7 năm 1881 tại Liège, Bỉ, là tổ chức thể thao quốc tế lâu đời trên thế giới nhất hiện nay. Khởi đầu nó được gọi là Liên đoàn Thể dục châu Âu (FEG) với 3 nước thành viên là Bỉ, Pháp và Hà Lan cho tới tận năm 1921, khi các nước ngoài châu Âu được kết nạp và nó đã được đổi tên thành tên gọi như hiện nay. Cơ quan quản lý cao nhất của Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Đại hội đồng được tổ chức 2 năm 1 lần, Ban chấp hành, Hội đồng và 7 Ban chuyên môn kỹ thuật cho từng môn (Thể dục nghệ thuật nam - MAG và Thể dục nghệ thuật nữ - WAG có những sự khác biệt nhất định). Tính đến năm 2007 Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) đã có 128 liên đoàn trực thuộc và 2 liên đoàn liên kết cũng như 4

hiệp hội châu lục bao gồm: Hiệp hội Thể dục châu Âu (UEG); Hiệp hội Thể dục châu Mỹ (PAGU); Hiệp hội Thể dục châu Á (AGU); Hiệp hội Thể dục châu Phi (UAG)

Hệ thống các giải đấu lớn

1. Thế vận hội Olympic

Thể dục đã được đưa vào trong chương trình thi đấu tại Thế vận hội Olympic mùa hè kể từ thời điểm ra đời của phong trào Olympic hiện đại tại Thế vận hội Olympic mùa hè Athens 1896. Trong suốt 32 năm, chỉ có các vận động viên nam là được phép tham gia thi đấu. Kể từ Thế vận hội Olympic mùa hè Amsterdam 1928, các nữ vận động viên cũng đã được phép tham gia đua tranh trong các nội dung thi đấu Thể dục nghệ thuật. Các nội dung thi đấu Thể dục nhịp điệu cũng đã được giới thiệu tại Thế vận hội Olympic mùa hè Los Angeles 1984 và các nội dung thi đấu Trampoline (Nhảy trên bạt lò xo) cũng đã được đưa vào chương trình thi đấu tại Thế vận hội Olympic mùa hè năm Sydney 2000.

2. Giải Vô địch Thể dục nhào lộn Thế giới

Giải vô địch Thể dục nhào lộn Thế giới là giải vô địch thể giới cho môn Thể dục nhào lộn. Trước năm 2006 giải đấu này được gọi là Giải vô địch Thể thao nhào lộn Thế giới.

3. Giải Vô địch Thể dục Aerobic Thế giới

Giải vô địch Thể dục Aerobic Thế giới là giải vô địch thể giới cho môn Thể dục Aerobic. Giải đấu này đã được bắt đầu tổ chức từ năm 1995.

4. Cúp Vô địch Mỹ (American Cup)

Cúp vô địch Mỹ là một giải đấu quốc tế ở trình độ cao được tổ chức tại Mỹ và thường được coi là một trong những giải đấu lớn đầu tiên của mùa giải trong môn Thể dục, vì nó thường được tổ chức vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm. Cúp vô địch Mỹ là một phần vòng loại của Cúp vô địch Thể dục nghệ thuật Thế giới. Trong mùa giải 1978-1979 giải đấu này được tài trợ bởi hãng Dial và vì vậy nó được gọi là Cúp Dial Mỹ (DAC). Sau khi hãng Dial chấm dứt việc tài trợ giải đấu đã trải qua một loạt những sự thay đổi về tên gọi như: Cúp McDonald Mỹ (1982-1996), Cúp

Visa Mỹ (1997-2004), Cúp Tyson Mỹ (2005-2010) và Cúp AT & T Mỹ (từ 2011 cho tới nay). Năm 2005 giải đấu đã được dành riêng cho các nội dung thi đấu toàn năng.

5. Cúp Vô địch Thể dục nghệ thuật Thế giới (Artistic Gymnastics World Cup)

Cúp vô địch Thể dục nghệ thuật Thế giới là một giải đấu Thể dục nghệ thuật được công nhận bởi Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG). Các vận động viên được mời tham dự dựa trên thành tích đạt được trước đó tại các giải vô địch thế giới hoặc Thế vận hội Olympic và những người giành chiến thắng sẽ được trao một khoản tiền thưởng.

Vào năm 1975, Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) đã quyết định tổ chức một giải đấu chuyên biệt dành riêng cho các vận động viên Thể dục hàng đầu. Nó chỉ bao gồm các nội dung thi đấu duy nhất và độc đáo, quy tụ được các vận động viên đỉnh cao trong nội dung thi đấu toàn năng và vòng chung kết. Giải đấu này được gọi là Cúp vô địch Thể dục nghệ thuật Thế giới trong một bối cảnh mà các giải vô địch thế giới chỉ diễn ra 4 năm 1 lần.

Lịch trình này đã được duy trì cho đến tận năm 1990, khi chu kỳ tổ chức các giải vô địch thế giới được sửa đổi. Vào năm 1997, Ban chấp hành Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) đã cập nhật, ban hành một chương trình thi đấu quốc tế phù hợp và đã quyết định tổ chức một Cúp thế giới vào những năm giữa các giải vô địch thế giới (được tổ chức vào những năm lẻ). Tại kỳ họp Đại hội đồng Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) diễn ra ở thành phố Cape Town, Nam Phi vào tháng 5 năm 2008, các thành viên đã quyết định là không tiếp tục tổ chức bất cứ một Cúp thế giới và vòng chung kết nào cho tất cả các môn thi đấu kể từ tháng 1 năm 2009.

6. Cúp Jesolo (City of Jesolo Trophy)

Cúp Jesolo (City of Jesolo Trophy) là một giải đấu thường niên dành cho các nữ vận động viên được tổ chức tại thành phố Jesolo, Ý. Cúp Jesolo (City of Jesolo Trophy) bao gồm chương trình thi đấu dành cho các vận động viên đỉnh cao và chương trình thi đấu dành cho các vận động viên đỉnh trẻ. Đội tuyển Thể dục nữ của Mỹ đã liên tục giành chiến thắng kể từ năm 2010 cho đến nay.

7. Đại hội Thể thao Gymnasiade

Đại hội Thể thao Gymnasiade là một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức 4 năm 1 lần bởi Liên đoàn Thể thao Trường học Quốc tế (ISF). Đây là sự kiện thể thao lớn nhất được Liên đoàn Thể thao Trường học Quốc tế (ISF) tổ chức và các nam nữ vận động viên đại diện cho 37 quốc gia đã tham dự vào Đại hội Thể thao Gymnasiade 2006. Chỉ có các vận động viên ở độ tuổi từ 13 đến 17 mới hội đủ điều kiện để tham gia tranh tài.

Bốn môn thể thao đã được đưa vào trong chương trình thi đấu của Đại hội bao gồm: Điền kinh, Thể dục nghệ thuật, Thể dục nhịp điệu và Bơi. 34 nội dung thi đấu Điền kinh (17 dành cho nam và 17 dành cho nữ) đã được tổ chức theo đúng quy định của Hiệp hội Quốc tế các Liên đoàn Điền kinh (IAAF). Bên cạnh đó cũng còn có 34 nội dung thi đấu môn Bơi được chia đều cho 2 giới. Ở môn Thể dục, các nam vận động viên sẽ tham gia tranh tài trong 8 nội dung thi đấu Thể dục nghệ thuật, trong khi các nữ vận động viên sẽ tham gia tranh tài trong 6 nội dung thi đấu Thể dục nghệ thuật, 6 nội dung thi đấu Thể dục nhịp điệu và 1 nội dung thi đấu toàn năng.

Đại hội Thể thao Gymnasiade lần đầu tiên đã được tổ chức vào năm 1974 tại Wiesbaden, Đức và nó chỉ bao gồm 2 môn thi đấu là Thể dục và Bơi. Môn Điền kinh đã được đưa vào trong chương trình thi đấu tại Đại hội tiếp theo được tổ chức tại Orléans vào năm 1976. Các Đại hội Thể thao Gymnasiade vẫn tiếp tục được tổ chức 2 năm 1 lần cho đến năm 1990, khi lịch trình được thay đổi để định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần. Đại hội Thể thao Gymnasiade sắp tới sẽ được tổ chức tại Brasilia, Brazil.

8. Giải Thể dục nhịp điệu Grand Prix (Rhythmic Gymnastics Grand Prix Series)

Ý tưởng tổ chức giải đấu này được ra đời ở Đức vào năm 1993. Các vận động viên Thể dục hàng đầu thế giới cần được đưa vào trong Bảng xếp hạng và tiền thưởng cũng cần phải được trao, điều chưa từng diễn ra trong môn Thể dục nhịp điệu. Những đề nghị này đã thu hút được sự quan tâm nhất định của các phương tiện truyền thông, và vì vậy nó đã thúc đẩy các quốc gia xúc tiến tổ chức một giải đấu Thể dục nhịp điệu đỉnh cao. Đức đã liên lạc với một số quốc gia để có được sự hỗ trợ cho việc thực hiện ý tưởng này. Các quy định ban đầu đã được dự thảo qua rất nhiều các cuộc gặp gỡ trao đổi với Hiệp hội Thể dục châu Âu (UEG), và vào năm 1994 Giải Thể dục nhịp điệu Grand Prix (Rhythmic Gymnastics Grand Prix Series) đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Lan, Ukraine, Pháp, Đức và Áo, các địa điểm tổ chức vòng chung kết.

Hiệp hội Thể dục châu Âu (UEG) đã đảm nhiệm việc bảo trợ cho Giải Thể dục nhịp điệu Grand Prix (Rhythmic Gymnastics Grand Prix Series), tuy nhiên vì lý do tài chính, giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Hiệp hội Thể dục châu Âu (UEG). Cho dù Ủy ban Grand Prix Quốc tế đã được thành lập vào năm 1995, nhưng do số lượng lớn của hơn 10 Cúp thể giới nói chung nên số lượng của các giải Grand Prix đã được giảm từ 8 xuống còn 6 vào năm 2011. Các Giải Thể dục nhịp điệu Grand Prix (Rhythmic Gymnastics Grand Prix Series) thường niên đã được tổ chức tại Moscow, Nga; Holon, Israel; THIAIS, Pháp và Berlin, Đức.

9. Cúp Vô địch Thể dục nhịp điệu Thế giới (Rhythmic Gymnastics World Cup)

Cúp vô địch Thể dục nhịp điệu Thế giới là một giải đấu Thể dục nhịp điệu được công nhận bởi Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG). Các vận động viên được mời tham dự dựa trên đề cử của Liên đoàn, vị trí xếp hạng Thế giới, thành tích đạt được từ các giải vô địch thế giới hoặc Thế vận hội Olympic trước đó và những người chiến thắng sẽ được trao một khoản tiền thưởng.

Vào năm 1975, Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) đã quyết định tổ chức một giải đấu chuyên biệt dành riêng cho các vận động viên Thể dục hàng đầu. Nó chỉ bao gồm các nội dung thi đấu duy nhất và độc đáo, quy tụ được các vận động viên đỉnh cao trong nội dung thi đấu toàn năng và vòng chung kết. Lễ hội là một phần của sự kiện này. Cúp vô địch Thể dục nhịp điệu Thế giới (Rhythmic Gymnastics World Cup) đã được sử dụng để thay thế cho các giải vô địch thế giới được tổ chức 2 năm 1 lần.

Lịch trình này đã được duy trì cho đến tận năm 1990, khi chu kỳ tổ chức các giải vô địch thế giới được sửa đổi. Vào năm 1997, Ban chấp hành Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) đã cập nhật, ban hành một chương trình thi đấu quốc tế phù hợp và đã quyết định tổ chức một Cúp thế giới vào những năm giữa các giải vô địch thế giới (được tổ chức vào những năm lẻ).

10. Đại hội thể thao giành cho VĐV thiếu năng trí tuệ (Special Olympics World Games)

Special Olympics World Games là một giải đấu thể thao quốc tế dành cho các vận động viên thiếu năng trí tuệ, được tổ chức bởi Tổ chức phi lợi nhuận Special Olympics. Cho dù các giải đấu dành cho người khuyết tật hiện nay đã được tổ chức trên khắp thế giới, nhưng Giải Special

Olympics World Games vẫn luôn là giải đấu hàng đầu. Mục tiêu chủ yếu của giải đấu này là nhằm giới thiệu các kỹ năng và thành tựu của những người thiếu năng trí tuệ ra khắp thế giới.

Giải thể thao giành cho các VĐV thiếu năng trí tuệ (Special Olympics World Games) được kéo dài trong hơn một tuần với các cuộc thi đấu liên quan tới hàng ngàn vận động viên. Thông qua sự phát sóng về giải đấu của các phương tiện truyền thông, những câu chuyện và thành tích của những đứa trẻ và những người trưởng thành thiếu năng trí tuệ đã được truyền tải tới hàng triệu người trên toàn thế giới.

11. Giải Vô địch Trampoline Thế giới (TWC)

Giải vô địch Trampoline Thế giới (Trampoline World Championships) là giải vô địch thế giới dành cho môn Trampoline (Nhảy trên bạt lò xo). Giải đấu này đã được tổ chức hàng năm trong giai đoạn 1964-1968. Chu kỳ tổ chức được chuyển sang 2 năm 1 lần trong giai đoạn 1970-1998. Việc chấp thuận đưa Trampoline (Nhảy trên bạt lò xo) vào chương trình thi đấu tại Thế vận hội Olympic đã đặt ra yêu cầu phải tổ chức 1 giải vô địch thế giới như là một giải đấu vòng loại ngay trong năm trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic.

12. Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới (Universiade)

Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới (Universiade) là một sự kiện thể thao quốc tế dành cho sinh viên các trường đại học, được tổ chức bởi Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU). Tên gọi của giải đấu này là sự kết hợp của các từ “Đại học – University” và “Thế vận hội Olympic – Olympiad”. Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới (Universiade) thường được gọi bằng tiếng Anh là “World University Games” hay “World Student Games”.

13. Giải Vô địch Thể dục nghệ thuật Thế giới (World Artistic Gymnastics Championships)

Giải vô địch Thể dục nghệ thuật Thế giới (World Artistic Gymnastics Championships) là giải vô địch thế giới dành cho Thể dục nghệ thuật. Giải đấu này đã bắt đầu được tổ chức từ năm 1903.

14. Đại hội Thể thao Thế giới (World Games)

Thể dục đã trở thành một phần trong chương trình thi đấu tại các Đại hội Thể thao Thế giới (World Games). Trong số các nội dung thi đấu có Thể dục nhịp điệu, Trampolining, Thể dục nhào lộn, nhảy chống và Thể dục Aerobics. Thể dục nghệ thuật không được đưa vào trong chương trình thi đấu tại các Đại hội Thể thao Thế giới (World Games) vì tất cả các nội dung thi đấu của nó đều luôn có trong chương trình thi đấu tại các Thế vận hội Olympic.

15. Giải Vô địch Thể dục nhịp điệu Thế giới (World Rhythmic Gymnastics Championships)

Giải vô địch Thể dục nhịp điệu Thế giới (World Rhythmic Gymnastics Championships) là giải vô địch thế giới cho Thể dục nhịp điệu. Giải đấu này đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1963.

Các giải đấu khu vực

1. Giải Vô địch Thể dục Aerobic châu Âu (Aerobic Gymnastics European Championships)

Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Âu (Aerobic Gymnastics European Championships) là giải vô địch châu Âu dành cho Thể dục dụng Aerobic. Giải đấu này đã được Hiệp hội Thể dục châu Âu (EUG) tổ chức từ năm 1999.

2. Đại hội Thể thao toàn Phi (All-Africa Games)

Đại hội Thể thao toàn Phi (All-Africa Games) là một sự kiện thể thao châu lục được định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần bởi Hội đồng tối cao Thể thao châu Phi (SCSA). Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia châu Phi (ANOCA) đã tiếp quản việc tổ chức các Đại hội Thể thao toàn Phi (All-Africa Games) sau khi Hội nghị Bộ trưởng Thể thao Liên minh châu Phi (AU) ra Nghị quyết giải thể Hội đồng tối cao Thể thao châu Phi (SCSA). Tất cả các quốc gia tham dự Đại hội Thể thao toàn Phi (All-Africa Games) đều đến từ châu Phi.

Đại hội Thể thao toàn Phi (All-Africa Games) lần đầu tiên được tổ chức tại Brazzaville, Congo vào năm 1965. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chính thức công nhận Đại hội Thể thao toàn Phi (All-Africa Games) là một sự kiện thể thao châu lục cùng với Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và Đại hội Thể thao châu Mỹ (Pan American Games). Kể từ năm 1999, Đại hội

Thể thao toàn Phi (All-Africa Games) cũng bao gồm cả các nội dung thi đấu dành cho các vận động viên khuyết tật. Thể dục đã trở thành một môn thi đấu chính thức tại tất cả các Đại hội Thể thao toàn Phi (All-Africa Games).

3. Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games)

Thể dục đã được đưa vào trong chương trình thi đấu tại tất cả các Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) kể từ Đại hội Thể thao châu Á Tehran 1974.

4. Giải Vô địch Thể dục châu Á (Asian Gymnastics Championships)

Hiệp hội Thể dục châu Á (AGU) đã thường xuyên tổ chức các Giải vô địch Thể dục châu Á (Asian Gymnastics Championships) cho từng môn.

5. Đại hội Thể thao vùng Biển Đen (Black Sea Games)

Đại hội Thể thao vùng Biển Đen (Black Sea Games) là một đại hội thể thao được định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần, chủ yếu là dành cho các quốc gia nằm giáp Biển Đen.

6. Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games)

Thể dục là một trong số các môn thể thao thi đấu tại Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games), được định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần. Nó đã được đưa vào trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung (Commonwealth Games) từ năm 1978.

7. Giải Vô địch Thể dục nghệ thuật nam châu Âu (European Men's Artistic Gymnastics Championships)

Giải vô địch Thể dục nghệ thuật nam châu Âu (European Men's Artistic Gymnastics Championships) là giải vô địch Thể dục nghệ thuật dành cho các nam vận động viên đến từ các quốc gia châu Âu do Hiệp hội Thể dục châu Âu (EUG) tổ chức.

Ban đầu giải đấu được định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần vào các năm lẻ, sau đó được chuyển sang các năm chẵn vào năm 1990. Vào năm 2005, một phiên bản của Giải vô địch Thể dục nghệ thuật

nam châu Âu (European Men's Artistic Gymnastics Championships) đã được giới thiệu với tên gọi là “Giải vô địch cá nhân nam”. Cho dù giữa chúng cũng có những sự khác biệt nhất định, nhưng những người giành chiến thắng trong cả 2 giải đấu này đều được coi là những nhà vô địch châu Âu, và kết quả là Giải vô địch Thể dục nghệ thuật nam châu Âu (European Men's Artistic Gymnastics Championships) đã trở thành một sự kiện thường niên, nhưng được thực hiện bằng 2 hình thức. Vào những năm chẵn, Giải vô địch cá nhân nam được phối kết hợp tổ chức cùng với Giải vô địch Thể dục nghệ thuật trẻ châu Âu (European Junior Artistic Gymnastics championships), nhưng hoàn toàn tách biệt với giải đấu dành cho nữ được tổ chức trong cùng năm, trong khi vào những năm lẻ, Giải vô địch cá nhân nam lại được tổ chức cùng với Giải vô địch Thể dục nghệ thuật nữ châu Âu (European Women's Artistic Gymnastics Championships).

Kết quả là không có danh hiệu cá nhân nam toàn năng nào được trao vào những năm chẵn (ngoại trừ với các vận động viên trẻ), và tương tự cũng không có danh hiệu đồng đội nam toàn năng nào được trao vào những năm lẻ.

8. Giải Vô địch Thể dục nghệ thuật nữ châu Âu (European Women's Artistic Gymnastics Championships)

Giải vô địch Thể dục nghệ thuật nữ châu Âu (European Women's Artistic Gymnastics Championships) là giải vô địch Thể dục nghệ thuật dành cho các nữ vận động viên đến từ các quốc gia châu Âu do Hiệp hội Thể dục châu Âu (EUG) tổ chức.

Ban đầu giải đấu được định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần vào các năm lẻ, sau đó được chuyển sang các năm chẵn vào năm 1990. Vào năm 2005, một phiên bản của Giải vô địch Thể dục nghệ thuật nữ châu Âu (European Women's Artistic Gymnastics Championships) đã được giới thiệu với tên gọi là “Giải vô địch cá nhân nữ”. Cho dù giữa chúng cũng có những sự khác biệt nhất định, nhưng những người giành chiến thắng trong cả 2 giải đấu này đều được coi là những nhà vô địch châu Âu, và kết quả là Giải vô địch Thể dục nghệ thuật nữ châu Âu (European Women's Artistic Gymnastics Championships) đã trở thành một sự kiện thường niên, nhưng được thực hiện bằng 2 hình thức. Vào những năm chẵn, Giải vô địch cá nhân nữ được phối kết hợp tổ chức cùng với Giải vô địch Thể dục nghệ thuật trẻ châu Âu (European Junior Artistic Gymnastics championships), nhưng hoàn toàn tách biệt với giải đấu dành cho nam được tổ chức trong cùng

năm, trong khi vào những năm lẻ, Giải vô địch cá nhân nữ lại được tổ chức cùng với Giải vô địch Thể dục nghệ thuật nam châu Âu (European Men's Artistic Gymnastics Championships).

Kết quả là không có danh hiệu cá nhân nữ toàn năng nào được trao vào những năm chẵn (ngoại trừ với các vận động viên trẻ), và tương tự cũng không có danh hiệu đồng đội nữ toàn năng nào được trao vào những năm lẻ.

9. Đại hội Thể thao liên đảo (Island Games)

Đại hội Thể thao liên đảo (Island Games), hiện được gọi là Đại hội Thể thao liên đảo NatWest vì lý do tài trợ, là một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức bởi Hiệp hội Thể thao liên đảo Quốc tế (IIGA).

10. Đại hội Thể thao Địa Trung Hải (Mediterranean Games)

Đại hội Thể thao Địa Trung Hải (Mediterranean Games) là một đại hội thể thao được định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần, chủ yếu là dành cho các quốc gia giáp biển Địa Trung Hải, nơi châu Âu, châu Phi và châu Á gặp nhau. Ý tưởng tổ chức đại hội này đã được ông Muhammed Taher Pasha, Chủ tịch Ủy ban Olympic Ai Cập đề xuất tại Thế vận hội Olympic mùa hè 1948 và đại hội này đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1951. Mười kỳ đại hội đầu tiên đã được diễn ra trước Thế vận hội Olympic 1 năm. Tuy nhiên kể từ năm 1993, Đại hội Thể thao Địa Trung Hải (Mediterranean Games) đã được tổ chức vào ngay sau năm diễn ra Thế vận hội Olympic.

Đại hội Thể thao Địa Trung Hải (Mediterranean Games) lần thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 10 năm 1951, ở Alexandria, Ai Cập, để vinh danh Muhammed Taher Pasha, người đã truyền cảm hứng cho ý tưởng tổ chức đại hội này, với các nội dung thi đấu được diễn ra trong 13 môn thể thao cùng với sự tham dự của 734 vận động viên đến từ 10 quốc gia. Kể từ đó các Đại hội Thể thao Địa Trung Hải (Mediterranean Games) đã được định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần, mà không hề bị gián đoạn. Vào năm 1955, ở Barcelona, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Địa Trung Hải (Mediterranean Games) lần thứ hai, người ta đã quyết định thành lập một cơ quan giám sát và điều hành đại hội, cũng giống như một Ban Chấp hành. Quyết định đã được thực hiện vào ngày 16 tháng 6 năm 1961 và cơ quan này đã được đặt tên là Ủy ban Quốc tế về Đại hội Thể thao Địa Trung Hải (ICMG).

11. Giải Vô địch khu vực Thái Bình Dương (Pacific Rim Championships)

Giải vô địch khu vực Thái Bình Dương (Pacific Rim Championships) là một giải đấu thể dục khu vực được định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần. Nó đón chào các đội tuyển tới từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các Liên đoàn Thể dục Quốc gia khu vực Thái Bình Dương, bao gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Nga, Mỹ và các quốc gia khác trên bờ biển Thái Bình Dương. Trước năm 2008, giải đấu này được biết đến như là Giải vô địch Liên hiệp Thái Bình Dương (Pacific Alliance Championships).

12. Đại hội Thể thao khối các nước Ả rập (Pan Arab Games)

Đại hội Thể thao khối các nước Ả rập (Pan Arab Games) là một sự kiện thể thao khu vực được tổ chức giữa các quốc gia trong thế giới Ả rập. Nó được tổ chức bởi Hiệp hội các Ủy ban Olympic Quốc gia Ả rập. Đại hội Thể thao khối các nước Ả rập (Pan Arab Games) lần đầu tiên được diễn ra vào năm 1953 tại Alexandria, Ai Cập. Dự kiến nó sẽ được định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần, nhưng do những bất ổn về chính trị cũng như những khó khăn về tài chính nên chu kỳ tổ chức đã không được duy trì ổn định. Lần đầu tiên các nữ vận động viên được phép tham gia thi đấu tại đại hội này là vào năm 1985.

13. Giải Vô địch Thể dục nhịp điệu châu Âu (Rhythmic Gymnastics European Championships)

Giải vô địch Thể dục nhịp điệu châu Âu (Rhythmic Gymnastics European Championships) là giải vô địch châu Âu dành cho Thể dục nhịp điệu. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1978. Trước năm 2006 tên tiếng Anh của nó là European Rhythmic Gymnastics Championships. Giải vô địch Thể dục nhịp điệu châu Âu (Rhythmic Gymnastics European Championships) được tổ chức bởi Hiệp hội Thể dục châu Âu (EUG).

14. Đại hội Thể thao Nam Mỹ (South American Games)

Đại hội Thể thao Nam Mỹ (South American Games) là một sự kiện thể thao khu vực dành cho các quốc gia ở Nam Mỹ, được tổ chức bởi Tổ chức Thể thao Nam Mỹ (Organización Deportiva Sudamericana, ODESUR). Đại hội Thể thao Nam Mỹ (South American Games) lần đầu tiên

được tổ chức vào năm 1978 tại La Paz, Bolivia. Kể từ đó nó được định kỳ tổ chức 4 năm 1 lần. Vào tháng 3 năm 2010 đại hội đã được diễn ra tại Medellín, Colombia.

Đại hội Thể thao Nam Mỹ (South American Games) 2014 sẽ diễn ra tại Santiago, Chile. Đại hội Thể thao Nam Mỹ (South American Games) lần thứ XI sẽ được tổ chức vào năm 2018 và hiện tại đã có 2 hồ sơ dự thầu xin đăng cai tổ chức là thành phố Cochabamba, Bolivia và Barquisimeto, Venezuela.

15. Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games)

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là một sự kiện thể thao được định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần dành cho các vận động viên tới từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đại hội được tổ chức theo đúng các quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SAGF) với sự giám sát của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Các giải đấu quốc gia của Mỹ

1. Cúp Nastia Liukin (Nastia Liukin Cup)

Cúp Nastia Liukin (Nastia Liukin Cup) là một giải đấu Thể dục nghệ thuật thường niên tại Mỹ, được tổ chức bởi vận động viên Olympic Nastia Liukin. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010 thông qua sự hợp tác giữa Nastia Liukin và Liên đoàn Thể dục Mỹ và nó được mong đợi là sẽ trợ giúp hiệu quả cho các tài năng trẻ trong một giải đấu cấp quốc gia. Để hội đủ điều kiện tham dự các nữ vận động viên phải đạt tới cấp 10 bất kể là ở trong nhóm tài năng trẻ hay đỉnh cao. Các vận động viên tham dự được lựa chọn dựa trên thành tích đạt được của họ trong một loạt các giải đấu mời được tổ chức trên khắp nước Mỹ vào tháng 1 và tháng 2. Giải đấu mời 2014 đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2014, ở Greensboro, Bắc Carolina, bao gồm 20 nội dung thi đấu và mỗi nội dung đã chọn ra một số lượng nhất định các vận động viên tài năng trẻ và đỉnh cao vào vòng chung kết.

2. Giải vô địch Thể dục nam của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA Men's Gymnastics Championships)

Theo danh sách phân nhóm trong mùa giải tại Giải vô địch Thể dục nam của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA Men's Gymnastics Championships), thì tất cả các trường hiện nay đều được xếp vào trong 1 nhóm, vì chỉ có 17 trường tài trợ cho các đội tuyển Thể dục nam. Chỉ có 1 trong 17 đội là không nằm trong nhóm I là Trường Đại học Springfield (được phân vào nhóm III). Các đội tuyển trên được chia thi đấu ở 2 khu vực: Khu vực phía Đông có 12 đội bao gồm: Illinois, Illinois-Chicago, Iowa, Michigan, Minnesota-Twin, Ohio, Penn State, Springfield, Temple, Học viện Quân sự Mỹ, Học viện Hải quân Hoa Kỳ, William và Mary; Khu vực phía Tây có 5 đội bao gồm: California, Berkeley, Nebraska-Lincoln, Oklahoma, Stanford và Học viện Không quân Hoa Kỳ.

3. Giải Vô địch Thể dục nữ của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA Women's Gymnastics Championships)

Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA) đã tổ chức một giải đấu thể dục dành cho nữ như là một giải vô địch vào năm 1982. Thể dục là một trong số 12 môn thể thao dành cho nữ được đưa vào trong cơ cấu các giải vô địch của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA) trong năm học 1981-1982, sau khi Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA) tham gia vào cuộc chiến với Hiệp hội Điền kinh nữ Liên trường (AIAW) để giành quyền quản trị duy nhất trong các hoạt động thể thao đại học dành cho nữ giới. Hiệp hội Điền kinh nữ Liên trường (AIAW) vẫn tiếp tục nỗ lực duy trì vai trò của mình thông qua việc triển khai tổ chức các giải vô địch cho 12 môn thể thao nêu trên. Tuy nhiên, sau một năm tổ chức 2 loại hình các giải vô địch nữ, Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA) đã chinh phục được Hiệp hội Điền kinh nữ Liên trường (AIAW) và đã chiếm đoạt quyền lực và các thành viên vốn có của Hiệp hội này.

Dưới sự điều hành của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA) cho đến nay, mới chỉ có 5 trường đại học giành được chức vô địch ở Nhóm I. Các giải đấu ở Nhóm II đã bị bãi bỏ vào năm 1987. Trong những năm đầu của Giải vô địch Thể dục nữ của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA Women's Gymnastics Championships), đội tuyển Thể dục nữ của Đại học Utah dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Greg Marsden đã thống trị giải đấu này. Trong khoảng thời gian cuối những năm 1980 và 1990, đội tuyển Đại học Georgia dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Suzanne Yoculan và đội tuyển Đại học Alabama dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Sarah Patterson, đã đạt được những thành công nhất định và giành được một số danh hiệu. Từ

năm 1996 đến 2012, đội tuyển của các trường Đại học Alabama, Đại học Georgia và Đại học California, Los Angeles (UCLA) dưới sự huấn luyện của Valorie Kondos, đã tuyên bố thu tóm tất cả các danh hiệu của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA) với 4 danh hiệu cho Đại học Alabama, 6 cho Đại học California, Los Angeles (UCLA) và 7 cho Đại học Georgia.

Vào năm 2013, đội tuyển Thể dục nữ của trường Đại học Florida dưới sự huấn luyện của Rhonda Faehn đã phá vỡ sự thống trị của 4 trường đại học trên, để giành chiến thắng tại Giải vô địch Thể dục nữ của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA Women's Gymnastics Championships) được tổ chức tại Los Angeles, California.

4. Giải U.S. Classic

Giải U.S. Classic hay còn được gọi là Secret U.S. Classic là một giải đấu mùa hè thường niên dành cho các nữ vận động viên đỉnh cao của Mỹ, được tổ chức thông qua một thỏa thuận tài trợ. Trong số các vận động viên đỉnh cao giành chiến thắng tại Giải U.S. Classic có cả Dominique Dawes (1993), Nastia Liukin (2005) và Aly Raisman (2011, 2012). Kể từ năm 2012, Giải U.S. Classic đã được tài trợ bởi Hãng dầu gội Secret Deoderant. Trong số những nhà tài trợ trước đây có cả Tạp chí CoverGirl.

5. Giải Vô địch Thể dục Quốc gia Mỹ (USA Gymnastics National Championships)

Giải vô địch Thể dục Quốc gia Mỹ (USA Gymnastics National Championships) là một giải đấu Thể dục nghệ thuật quốc gia hàng năm được tổ chức tại Mỹ. Nó hiện đang được tài trợ bởi Tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia Procter & Gamble. Giải vô địch Thể dục Quốc gia Mỹ (USA Gymnastics National Championships) được tổ chức thường niên kể từ năm 1963. Trước năm 1971, Hiệp hội Điền kinh Nghiệp dư (AAU) là cơ quan quản lý quốc gia của môn Thể dục dụng cụ, vì vậy những người giành chiến thắng tại các Giải vô địch Thể dục Quốc gia Mỹ (USA Gymnastics National Championships) trong giai đoạn từ 1963-1971 không được coi là các nhà vô địch chính thức. Giải vô địch Thể dục Quốc gia Mỹ (USA Gymnastics National Championships) lần đầu tiên được tổ chức ở Park Ridge, Illinois vào tháng 6 năm 1963. Kể từ đó, giải đấu này đã được định kỳ tổ chức hàng năm, thường là trong mùa hè.

Xuân Long biên dịch (theo www.fig-gymnastics.com và www.wikipedia.com)

C. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN BƠI THẾ GIỚI

Liên đoàn Bơi Quốc tế FINA hoặc *Fédération Internationale de Natation* là Liên đoàn quốc tế (IF) được công nhận bởi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có nhiệm vụ quản lý các giải đấu thể thao dưới nước quốc tế. Nó là một trong những IF quản lý một môn thể thao đưa ra quy định cho IOC và cộng đồng quốc tế. Liên đoàn có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ. FINA hiện giám sát các giải đấu của 5 môn thể thao dưới nước: Bơi lội, Nhảy cầu, Bơi nghệ thuật, Bóng nước và Bơi đường dài. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2009, Julio Maglione của Uruguay đã được bầu làm Chủ tịch FINA. Hiện FINA có 204 Hiệp hội quốc gia được phân nhóm theo châu lục, và có 5 hiệp hội lục địa để họ chọn làm thành viên: • **Châu Phi (51)**: Liên đoàn bơi châu Phi (CANA); • **Châu Mỹ (42)**: Hiệp hội bơi châu Mỹ (ASUA); • **Châu Á (43)**: Liên đoàn bơi nghiệp dư Châu Á (AASF); • **Châu Âu (51)**: Liên đoàn bơi Châu Âu (LEN) và **Châu Đại Dương (16)**: Hiệp hội bơi Châu Đại Dương (OSA)

Hệ thống các giải thi đấu quốc tế

FINA tổ chức mỗi giải vô địch cho một trong năm môn thể thao nó giám sát (các “giải vô địch thế giới”), cũng như các giải vô địch và sự kiện thể thao trong từng lĩnh vực.

Các Giải vô địch thế giới FINA hay Giải vô địch thế giới dưới nước dành cho các môn cho thể thao dưới nước: Bơi, Nhảy cầu, Bơi đường dài, Bơi nghệ thuật và Bóng nước.

Các giải này đều do FINA tổ chức, và tất cả các sự kiện được tổ chức trong một hồ bơi có đường đua dài (50 mét). Sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 1973 và hiện nay được tổ chức hai năm một lần.

Từ 1978-1998, giải vô địch thế giới được tổ chức bốn năm một lần, vào những năm chẵn giữa các kỳ Olympic mùa hè. Từ năm 2001, giải vô địch được tổ chức hai năm một lần, vào những năm lẻ. Các nội dung thi đấu của các môn thể thao dưới nước đều có nội dung dành cho nam và nữ, gồm:

Nhảy cầu: 1m cầu mềm, 3m cầu mềm, 10m cầu cứng, 3m cầu mềm đôi, 10m cầu cứng đôi và các nội dung môn Nhảy cầu cao: 27m (nam) và 20m (nữ)

Bơi

Khoảng cách	Bơi ngửa	Bơi ếch	Bơi bướm	Bơi trườn sấp	I.M.	Bơi tiếp sức	Bơi hỗn hợp
50m	●	●	●	●			
100m	●	●	●	●			
200m	●	●	●	●			
400m				●	●	●	●
800m				●		●	
1500m				●			

Hệ thống các giải của môn Bơi

Các sự kiện là như nhau cho tất cả các giải đấu, nhưng luật thi có thể thay đổi. Tất cả các sự kiện đều bao gồm vòng sơ loại và chung kết, chỉ trừ bơi tự do 800m và 1500m được coi như trận chung kết luôn (tất cả các vận động viên chỉ bơi một lần rồi tính thời gian). Các cuộc thi được tổ chức trong hai ngày, với vòng loại vào buổi sáng, và chung kết vào buổi tối. Một ngoại lệ đáng chú ý là giải đấu tổ chức tại Brazil, vòng loại tổ chức vào buổi tối và chung kết vào sáng hôm sau (do đó kéo dài 3 ngày).

Thế vận hội mùa hè: Bơi là một môn thể thao có mặt ở mọi thế vận hội mùa hè hiện đại, bao gồm cả nội dung bơi nữ từ năm 1912. Cùng với các môn Điền kinh và Thể dục dụng cụ, đây là một trong những môn thể thao được ưa chuộng nhất tại Thế vận hội và có số lượng sự kiện lớn thứ hai (sau Điền kinh).

Giải Vô địch Bơi thế giới: Giải vô địch bơi thế giới (25m) là sự kiện 2 năm 1 lần (vào các năm chẵn), tổ chức trong hồ bơi dài 25 mét (Olympic và giải vô địch thế giới tổ chức trong hồ bơi 50m). Không giống như các giải vô địch thế giới FINA, giải vô địch này chỉ có nội dung bơi (giải vô địch thế giới bao gồm tất cả 5 môn thể thao dưới nước), với đường bơi ngắn, hồ bơi 25 mét (chứ không phải 50 mét).

Cup Bơi thế giới FINA: Cup bơi thế giới FINA là một loạt các cuộc thi bơi quốc tế với đường bơi ngắn (25m) được FINA tổ chức. Giải này bắt đầu vào năm 1988/1989, dành cho các vận động viên bơi lội từ các nước thành viên FINA. Giải đấu được tổ chức theo truyền thống ở bán cầu bắc vào mùa đông (khoảng tháng mười đến tháng hai), thời gian hợp lý để tổ chức thi bơi ngắn đối với nhiều quốc gia (các giải đấu có đường bơi dài tất nhiên sẽ chiếm ưu thế trong những tháng mùa hè).

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Trong một số năm, World Cup đã được tổ chức từ năm nọ sang năm kia, dẫn đến việc có một số tên giải đấu trong 2 năm (ví dụ: “World Cup 2004-2005”), và trong một số năm khác, giải đấu được tổ chức hoàn toàn khi đã bước sang năm mới, tên giải đấu 1 năm. Sau đó tên giải đấu mang tên 1 năm được thống nhất (ví dụ như “World Cup 2010”). Hiện nay, các vận động viên đứng thứ 1, 2, 3 được trao tiền thưởng.

Các nội dung thi đấu của Cúp bơi thế giới FINA (tất cả trong hồ bơi ngắn) gồm: bơi tự do: 50, 100, 200, 400, 800m (cho nữ) và 1500m (cho nam); bơi ngửa: 50, 100 và 200m; bơi ếch: 50, 100 và 200m; Bơi bướm: 50, 100 và 200m và Bơi hỗn hợp cá nhân: 100, 200, và 400m.

Giải Vô địch Bơi thiếu niên thế giới FINA: Giải vô địch bơi thiếu niên thế giới (Worlds Junior) là một sự kiện vô địch bơi lội do FINA tổ chức cho các vận động viên độ tuổi dưới 18 tuổi. Nó được tổ chức hai năm một lần bắt đầu từ năm 2006. Lần tổ chức gần đây nhất (lần thứ tư) là vào ngày 26-31 tháng 8 năm 2013 tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Lần tiếp theo (thứ năm) được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2015 tại Singapore.

Hệ thống các giải đấu môn Nhảy cầu

Thế vận hội mùa hè: Nhảy cầu lần đầu tiên được giới thiệu trong chương trình chính thức của Thế vận hội Olympic mùa hè năm 1904 và đã trở thành một môn thể thao Olympic kể từ đó. Môn này cùng với Bơi lội, Bơi nghệ thuật và Bóng nước, được giám sát bởi Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA), đây là liên đoàn quốc tế (IF) phụ trách thể thao dưới nước.

Cúp Nhảy cầu thế giới FINA: là một cuộc thi Nhảy cầu quốc tế được tổ chức hai năm một lần, tổ chức lần đầu tại The Woodlands, Texas vào năm 1979.

Giải Nhảy cầu thế giới FINA: là một loạt cuộc thi Nhảy cầu tổ chức hàng năm kể từ năm 2007. Giải này được tổ chức trên toàn thế giới (hiện nay bao gồm 4 sự kiện), tại đây các VĐV tích lũy điểm theo thành tích của họ để xác định nhà vô địch trong giải vô địch thế giới. Giải này chỉ dành cho các VĐV xuất sắc nhất trên toàn thế giới và các VĐV xuất sắc từ các quốc gia. Hầu hết các VĐV thường là nhà vô địch hoặc đối thủ của nhà vô địch tại các giải vô địch thế giới, World Cup và Thế vận hội.

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Giải Nhảy cầu Grand Prix: Bắt đầu từ năm 1995, giải là một loạt các cuộc thi Nhảy cầu hàng năm dành cho các VĐV Nhảy cầu mềm và cầu cứng trên thế giới. Giải đã được tổ chức bởi các nước như Hoa Kỳ, Đức, Canada, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Mexico, và Ý. Giải Nhảy cầu Grand Prix là một loạt sáu hoặc bảy giải đấu diễn ra từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm, bao gồm các nội dung sau đây: 3m cầu mềm nam, 3m cầu mềm nữ, 3m cầu mềm đôi nam, 3m cầu mềm đôi nữ, 10m cầu cứng nam, 10m cầu cứng nữ, 10m cầu cứng đôi nam và 10m cầu cứng đôi nữ. Trong mỗi sự kiện Grand Prix, các VĐV có cơ hội tích lũy điểm dựa trên thành tích của họ ở mỗi cuộc thi. Vào cuối mùa giải Grand Prix, VĐV hoặc đội bơi nào có tổng số điểm cao nhất một trong tám sự kiện được vinh danh là nhà vô địch của FINA Diving Grand Prix. Về tiền thưởng, kết thúc mùa giải ba VĐV đứng đầu trong các nội dung cá nhân và ba đội tuyển đứng đầu trong mỗi nội dung đồng đội, nhận được giải thưởng có giá trị từ 1000 đến 5000 đô la.

Giải Vô địch Nhảy cầu thiếu niên thế giới FINA: Giải vô địch Nhảy cầu thiếu niên thế giới FINA được tổ chức hai năm một lần, quy tụ những tài năng trẻ từ các quốc gia mạnh nhất thi đấu ở cấp độ thế giới. Giải đấu diễn ra sáu ngày được chia thành hai nhóm tuổi (A và B). Nhóm A dành cho VĐV từ 16-18 tuổi và nhóm B dành cho các VĐV từ 14-15 tuổi. Có 14 nội dung trong chương trình thi đấu, gồm: cầu mềm 1m, cầu mềm 3m và cầu cứng 10m cho cả nhóm A và B cũng như một nội dung đồng đội 3m kết hợp A và B. Lần đầu giải được tổ chức là vào năm 1977, chào đón khoảng 200 VĐV từ 30 quốc gia mỗi lần nó diễn ra. Giải vô địch lặn thiếu niên thế giới FINA lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Penza (Nga) từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 2014.

Hệ thống các giải châu lục

1. Liên đoàn Bơi Châu Phi

CANA là Liên đoàn Bơi lội châu Phi. Đây là Liên đoàn châu lục có trách nhiệm giám sát môn bơi tại châu Phi. CANA được thành lập vào năm 1970, với 7 thành viên. Tính đến năm 2008, Liên đoàn đã có 43 thành viên. Mustapha Larfaoui người Algeria hiện là Chủ tịch CANA.

Hệ thống giải đấu của Liên đoàn Bơi Châu Phi:

- ✚ Giải Vô địch Bơi Châu Phi (hai năm một lần, các năm chẵn; giải mới nhất được tổ chức vào tháng 9 năm 2010 tại Casablanca, Ma-rốc)
- ✚ Giải Vô địch Bơi thiếu niên Châu Phi
- ✚ Vô địch Bơi khu vực Châu Phi (hàng năm; nhiều địa điểm)

2. Hiệp hội bơi nghiệp dư châu Mỹ:

Hiệp hội Bơi nghiệp dư Châu Mỹ là Hiệp hội Bơi lục địa cho các nước châu Mỹ (tức là Hiệp hội giám sát các cuộc thi dưới nước quốc tế tại Bắc và Nam Mỹ). Nó thường được gọi là ASUA bằng tiếng Anh. ASUA được chia thành 4 khu, mỗi khu có cơ quan riêng để tổ chức các giải đấu. Các cơ quan chuyên giám sát các khu vực, và các khu vực địa lý tương ứng là:

✚ Vùng 1: CONSANAT - Liên đoàn Bơi Nam Mỹ (Confederación Sudamericana de Natación):

Liên đoàn Bơi Nam Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các cuộc thi dưới nước quốc tế giữa các quốc gia Nam Mỹ. Nó liên kết với Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA) qua Hiệp hội bơi lội lục địa các nước châu Mỹ (ASUA). CONSANAT được thành lập ngày 16 tháng 3 năm 1929 tại Santiago, Chile. Văn phòng đại diện hiện đang nằm ở Rio de Janeiro, Brazil. CONSANAT tổ chức Giải vô địch Nam Mỹ dưới nước bao gồm Nhảy cầu, Bơi lội, Bơi đường dài, Bơi nghệ thuật, và Bóng nước.

Hệ thống giải đấu: CONSANAT tổ chức nhiều giải vô địch thể thao dưới nước Nam Mỹ, bao gồm:

- Giải Vô địch bơi Nam Mỹ (tổ chức hàng năm, tất cả 5 môn) - trong những năm chẵn giữa các kỳ TVH mùa hè
- Giải Vô địch Bơi các VĐV xuất sắc Nam Mỹ (tổ chức vào các năm chẵn)
- Giải Vô địch thể thao dưới nước mở rộng Nam Mỹ (các năm chẵn)
- Giải Vô địch bơi các VĐV xuất sắc trẻ Nam Mỹ (các năm lẻ)

✚ Vùng 2: CCCAN - Liên đoàn bơi Trung Mỹ và Caribbean (Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación):

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Liên đoàn bơi Trung Mỹ và Caribbean là cơ quan tổ chức và giám sát thi đấu thể thao dưới nước ở vùng Caribbean và Trung Mỹ. Nó là một tổ chức thành viên của UANA và trực thuộc FINA.

Hệ thống giải đấu: CCCAN giám sát các giải đấu sau:

- Giải vô địch bơi Trung Mỹ và Caribbean (được gọi là “CCCAN”s), được tổ chức trong những năm lẻ.
- Giải vô địch bơi đảo Caribbean (CISCs), tổ chức những năm chẵn.
- CAMEX, một giải vô địch theo nhóm tuổi tại Trung Mỹ và Mexico, được tổ chức trong những năm chẵn.

****Vùng 3: Thể thao dưới nước Hoa Kỳ (USAS):****

Thể thao dưới nước Hoa Kỳ (USAS) là Liên đoàn quốc gia các môn thể thao dưới nước đại diện cho Hoa Kỳ trong FINA. Theo luật pháp Hoa Kỳ và các quy định FINA, Hoa Kỳ phải có một liên đoàn quốc gia thuộc FINA của chính mình, Thể thao dưới nước Hoa Kỳ là cơ quan thống nhất các môn thể thao từ năm 1980. 5 cơ quan quản lý cấp quốc gia riêng biệt (NGBs) tạo nên USAS là: cơ quan Bơi Hoa Kỳ, Nhảy cầu Hoa Kỳ, Bơi nghệ thuật Hoa Kỳ, Bóng nước Hoa Kỳ, và Bơi nghiệp dư Hoa Kỳ. Trong 5 cơ quan đó, chỉ có cơ quan Bơi nghiệp dư Hoa Kỳ (USMS) không phải là một thành viên của Ủy ban Olympic Hoa Kỳ.

****Vùng 4: Liên đoàn thể thao dưới nước Canada:****

Liên đoàn thể thao dưới nước Canada (AFC) là một liên minh gồm Liên đoàn Olympic thể thao dưới nước Canada: Liên đoàn Nhảy cầu Canada, Bơi nghệ thuật Canada, Bơi Canada, và Bóng nước Canada. AFC là Liên đoàn thành viên của FINA Canada, Liên đoàn quốc tế giám sát thể thao dưới nước, cũng như ASUA, tổ chức phụ trách thể thao dưới nước châu Mỹ.

3. Liên đoàn bơi Châu Á:

Liên đoàn bơi châu Á (AASF) quản lý các cuộc thi dưới nước quốc tế ở châu Á, và được liên kết với Hội đồng Olympic châu Á và FINA. AASF được thành lập vào năm 1978 ở Berlin và hiện đang có trụ sở tại Muscat, Oman. Tính đến tháng 8 năm 2009, Chủ tịch AASF là Sheikh Khalid Mohammed Al Badr Al Sabah người Kuwait.

Hệ thống giải đấu

- Bơi: Giải vô địch bơi Châu Á
- Nhảy cầu: Cup Nhảy cầu Châu Á

4. Giải bơi lội châu Âu (LEN):

LEN cơ quan quản lý thể thao dưới nước châu Âu trực thuộc FINA. Nó được chính thức thành lập vào năm 1927 tại Bologna, Ý, và từ năm 2010 có trụ sở tại Luxembourg. LEN bao gồm 51 liên đoàn bơi lội quốc gia ở châu Âu, và Israel, các quốc gia vì mục đích thể thao Olympic được nhóm lại châu Âu. LEN được giám sát bởi một Văn phòng được bầu chọn (thường được biết đến là hội đồng quản trị) bao gồm các thành viên đại diện cho 17 liên đoàn khác nhau. LEN giám sát các môn thể thao dưới nước ở châu Âu như lặn, bơi lội, bơi nước mở, bơi đồng bộ và bóng nước.

Hệ thống giải đấu: LEN điều hành các giải đấu khác nhau ở châu Âu là:

- ✚ Giải vô địch dưới nước châu Âu (tổ chức các năm chẵn, bao gồm Bơi, Nhảy cầu, Bơi nghệ thuật và Bơi đường dài)
- ✚ Giải vô địch Bóng nước châu Âu (hai năm 1 lần)
- ✚ Giải vô địch Bơi chặng ngắn châu Âu (mỗi năm 1 lần)
- ✚ Giải vô địch Bơi chuyên nghiệp châu Âu (hai năm một lần)
- ✚ Giải vô địch Bơi đường dài châu Âu (hai năm một lần)

LEN cũng tổ chức các Cup khác nhau về Bơi lội và Bóng nước cũng như các cuộc thi Bơi lội dành cho thanh thiếu niên.

- ✚ Giải vô địch thanh thiếu niên châu Âu (mỗi năm 1 lần)

5. Hiệp hội bơi Châu Đại Dương:

Hiệp hội bơi Châu Đại Dương là cơ quan được FINA công nhận là cơ quan quốc gia quản lý Bơi, Bơi đường dài, Nhảy cầu, Bóng nước, Bơi nghệ thuật và bơi chuyên nghiệp ở Châu Đại Dương.

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Cơ quan này được thành lập tháng 1 năm 1991 và cùng năm đó đã tổ chức Giải vô địch thể thao dưới nước thế giới ở Perth, Úc.

Hệ thống giải đấu: Các giải đấu chính mà Hiệp hội bơi Châu Đại Dương tổ chức:

- ✚ Giải vô địch bơi lội Châu Đại Dương trong đó bao gồm Bơi đường dài và Bơi nghệ thuật
- ✚ Giải vô địch bơi chuyên nghiệp Châu Đại Dương

Hải Yến biên dịch (theo www.fina.org và www.wikipedia.org)

*** **

D. HỆ THỐNG CÁC GIẢI THI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN BẮN CUNG THẾ GIỚI

Liên đoàn Bắn cung Thế giới được biết đến với tên viết tắt là FITA (theo tên tiếng Pháp), là cơ quan quản lý về thể thao của môn Bắn cung. Có trụ sở đặt tại Lausanne, Thụy Sĩ. Nó bao gồm 156 Liên đoàn quốc gia và các Hiệp hội Bắn cung khác và được Ủy ban Olympic quốc tế công nhận .

Hệ thống các giải thi đấu của môn Bắn cung

1. Thế vận hội mùa hè

Bắn cung xuất hiện lần đầu tiên tại Thế vận hội năm 1900 và đã có mặt ở 14 kỳ Olympic. 83 quốc gia đã tham gia thi đấu môn Bắn cung tại Olympic, Pháp là quốc gia tham gia nhiều nhất với 11 lần. Bắn cung cũng là một nội dung thi đấu tại TVH người khuyết tật.

Tiêu chuẩn tham gia thi đấu

Mỗi NOC chỉ được cử tối đa 3 cung thủ mỗi giới tính tham gia tranh tài tại TVH Olympic. Có 4 cách để các NOC dành được suất thi đấu tại Olympic. Theo đó, ở mỗi giới tính, quốc gia chủ nhà chắc chắn dành được 3 suất. 8 đội đứng đầu trong giải thi đấu thế giới được tổ chức trong thời gian gần nhất (bên cạnh nước chủ nhà) mỗi nước dành được 3 vị trí và 19 cung thủ xếp hạng cao nhất sau vòng loại đội tuyển đã bị loại cũng kiếm được nhiều điểm cho nước mình.

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

15 trong số 18 vị trí còn lại được chia cho 5 châu lục theo sự phân bố trong giải châu lục. 3 vị trí còn lại mỗi giới tính được xác định theo thư mời của Ủy ban 3 bên.

Mỗi NOC sẽ nhận được 3 vị trí cho nội dung cá nhân (ví dụ như nước chủ nhà, top 8 đội tại giải Mục tiêu thế giới và các quốc gia khác có thể dành được 3 vị trí trong số 37 vị trí còn lại) có thể đưa cung thủ của mình thi đấu tại nội dung đồng đội. Độ tuổi nhỏ nhất đối với cung thủ tại Olympic là 16.

2. Giải Cúp Thế giới

Cúp thế giới là một giải đấu được bắt đầu vào năm 2006, được tổ chức bởi Liên đoàn Bắn cung Thế giới, là nơi những cung thủ sẽ thi đấu ở 4 bậc khác nhau tại quốc gia và 8 cung thủ tốt nhất ở mỗi nội dung (bắt đầu từ năm 2010, trước đó là 4 cung thủ) sẽ thi đấu ở vòng chung kết Cúp thế giới.

3. Giải Vô địch Bắn cung Thế giới

Giải này là hệ thống các cuộc thi đấu Bắn cung được Liên đoàn Bắn cung thế giới tổ chức. Giải lần đầu tiên được tổ chức dưới tên gọi này vào năm 1931. Ngoài ra còn giải vô địch Bắn cung trẻ (chỉ tổ chức ngoài trời và trong nhà với các giải trẻ và được tổ chức bên cạnh giải vô địch), Giải Bắn cung cho người khuyết tật, Giải các trường Đại học, Cung 3D. Bắn cung cũng là môn thể thao được lựa chọn tại Đại hội thể thao các trường đại học và Đại hội thể thao khối Thịnh vượng.

Huyền Trang biên dịch và tổng hợp (từ www.worldarchery.org và www.wikipedia.com)

*** **

E. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN ĐUA NGỰA THẾ GIỚI

Liên đoàn cưỡi ngựa thế giới (Tiếng Pháp: *Fédération Équestre Internationale*; **FEI**) là tổ chức điều hành cưỡi ngựa quốc tế. Trụ sở FEI được đặt tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. FEI được thành lập vào năm 1921 và cho đến nay đã có tổng cộng 132 Liên đoàn liên kết với FEI.

Danh sách hệ thống các giải thi đấu

1. Olympic và Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật

Cưỡi ngựa xuất hiện ở Thế vận hội Olympics Mùa hè đầu tiên là vào năm 1900, tổ chức ở Paris, Pháp. Cho đến năm 1912, bộ môn này mới trở lại vào mỗi kì Thế vận hội Olympics Mùa hè kể từ đó đến nay. Hạng mục thi đấu Olympics cưỡi ngựa gồm có Cưỡi ngựa theo nhạc, Cưỡi ngựa địa hình, Cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật. Ở mỗi hạng mục, hình thức thi đấu cá nhân và đồng đội sẽ có sự tham gia tranh tài bình đẳng giữa nữ giới và nam giới.

Hạng mục thi đấu Cưỡi ngựa và Cưỡi ngựa 5 môn phối hợp hiện đại cũng là hạng mục Olympics có sử dụng động vật tham gia thi đấu. Ngựa đua được coi là vận động viên tương tự chủ tham gia thi đấu.

Tổ chức quốc tế quản lý hoạt động bộ môn thể thao cưỡi ngựa là Liên đoàn cưỡi ngựa thế giới (FEI). Olympics 1924 là thế vận hội đầu tiên mà cưỡi ngựa được tổ chức thi đấu dưới sự điều hành của FEI.

2. Đại hội thể thao cưỡi ngựa thế giới FEI (WEG)

Liên đoàn tổ chức Đại hội thể thao cưỡi ngựa thế giới FEI 4 năm 1 lần kể từ năm 1990. Đại hội thể thao cưỡi ngựa thế giới FEI là giải vô địch quốc tế quy mô lớn của bộ môn cưỡi ngựa và được quản lý bởi FEI. Cứ 4 năm 1 lần, Đại hội lại được tổ chức giữa 2 kì Thế vận hội Olympic Mùa hè liên tiếp kể từ năm 1990. Trước đây, tất cả 10 hạng mục thi đấu của Liên đoàn FEI được tổ chức giải riêng ở mỗi quốc gia. Đại hội thể thao cưỡi ngựa thế giới WEG hiện đại diễn ra trong 2 tuần, và cũng tương tự Olympic, địa điểm tổ chức thay đổi liên tục qua các kì. Vận động viên và ngựa tham gia tranh tài ở đại hội phải vượt qua quá trình tuyển chọn khắt khe. Các quốc gia sẽ đưa đội thể hiện tốt nhất trong các mùa giải tham gia thi đấu ở hạng mục tương ứng. Thế vận hội năm 2010 là sự xuất hiện của 800 vận động viên cùng ngựa tham gia thi đấu đại diện cho 57 quốc gia.

Đại hội thể thao cưỡi ngựa thế giới dần mở rộng các hạng mục thi đấu trong đó có 8 trong 10 hạng mục của Liên đoàn FEI: Đua xe ngựa, Cưỡi ngựa theo nhạc, Đua ngựa đường trường, Cưỡi

ngựa địa hình, Đua ngựa dành cho người khuyết tật, Điều khiển ngựa, Cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật và Cưỡi ngựa nghệ thuật.

3. World Cup

World Cup FEI là giải thi đấu trong nhà được tổ chức trên toàn thế giới diễn ra từ vòng loại cho đến vòng chung kết ở mỗi hạng mục. Giải bắt đầu với hạng mục thi đấu Cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật vào năm 1978 và từ đó đến nay đã mở rộng thêm các hạng mục như Cưỡi ngựa theo nhạc, Đua ngựa và Cưỡi ngựa nghệ thuật. Sự kiện chính bao gồm:

a. Giải World Cup Cưỡi ngựa theo nhạc thế giới

Giải World Cup Reem Acra FEI Cưỡi ngựa theo nhạc thế giới trong hệ thống giải FEI là giải cưỡi ngựa theo nhạc hàng năm với sự tham gia của ngựa và chủ xuất sắc nhất. Bắt đầu tổ chức từ năm 1985.

Hệ thống giải đấu loại giành suất thi đấu chung kết World Cup

Vận động viên tham gia thi cưỡi ngựa theo nhạc có 2 lựa chọn để giành suất đến vòng chung kết. Lựa chọn đầu tiên là tham gia vòng loại World Cup. Có 4 giải đấu loại World Cup Cưỡi ngựa theo nhạc:

Giải đấu	Địa điểm tổ chức	Số lượng vận động viên đạt tiêu chuẩn tham gia vòng chung kết World Cup	Số lượng vận động viên dự bị tham gia vòng chung kết World Cup
Giải đấu vòng loại khu vực Tây Âu	Các quốc gia Tây Âu nằm ở khu vực bờ Tây Phần Lan - Biển Baltic - Đức - Áo - Italy - Biển Adriatic (Bao gồm các quốc gia trên)	9	Nằm trong top 14
Giải đấu vòng loại khu vực	Các quốc gia Đông Âu nằm ở khu vực bờ Đông hay còn được gọi là Giải	2	Nằm trong top 3

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Trung Âu	đấu vòng loại khu vực Đông Âu		
Giải đấu vòng loại khu vực Bắc Mỹ	Mỹ, Canada, Mexico	2	Nằm trong top 3
Giải đấu vòng loại khu vực Thái Bình Dương	Australia, New Zealand	1	Nằm trong top 2

Cuối cùng, mỗi quốc gia sẽ chỉ còn 3 đại diện được tham gia thi đấu ở vòng chung kết World Cup. Ngoài ra, Liên đoàn sẽ trao tặng 2 suất đặc cách cho cá nhân không đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup. Những khu vực không có điều kiện tham gia tranh tài ở vòng loại sẽ được Liên đoàn xem xét cấp thẻ đặc cách.

Vận động viên tham dự vòng chung kết (khi đã vượt qua vòng loại) sẽ tiếp tục thi đấu với ngựa mà họ đã sử dụng ít nhất hai lần ở vòng loại. Khi thi đấu, vận động viên phải hoàn thiện tối thiểu 68% bài thi. Nhà vô địch năm ngoái được đặc cách tham dự vào vòng chung kết nhưng ngựa tham gia thi đấu cùng cá nhân đó phải đạt những điều kiện trên. Nếu tham dự vòng loại thì điểm số của vận động viên đó sẽ không được tính.

Cách thức tính điểm

Cách thức tính điểm vòng loại khu vực châu Âu được áp dụng theo tiêu chuẩn của Liên đoàn FEI. Giải đấu vòng loại khu vực Bắc Mỹ và Thái Bình Dương có quy tắc tính điểm riêng.

Giải đấu vòng loại khu vực châu Âu: Trong giải đấu vòng loại khu vực châu Âu, điểm số của vận động viên quyết định cơ hội tham dự vòng chung kết của họ. Điểm số hạng mục thi đấu tự do sẽ xét trên những tiêu chí sau: Hạng 1: 20 điểm; Hạng 2: 17 điểm; Hạng 3: 15 điểm; Hạng 4: 13 điểm; Hạng 5: 12 điểm; Hạng 6: 11 điểm; Hạng 7: 10 điểm; Hạng 8: 9 điểm; Hạng 9: 8 điểm; Hạng 10: 7 điểm; Hạng 11: 6 điểm; Hạng 12: 5 điểm; Hạng 13: 4 điểm; Hạng 14: 3 điểm; Hạng 15: 2 điểm. Trong trường hợp nhiều vận động viên đạt thứ hạng thứ 15, những vận

động viên đó đều được cộng 2 điểm. Ở giải đấu này cũng tổ chức trận chung kết. 2 vận động viên xuất sắc nhất sẽ được vào thẳng vòng chung kết.

Giải đấu vòng loại khu vực Bắc Mỹ: Ở giải đấu vòng loại khu vực Bắc Mỹ, vận động viên phải tham gia 2 vòng đấu loại để có cơ hội thi đấu ở vòng chung kết. 2 điểm cao nhất của vận động viên tham dự hạng mục thi đấu tự do sẽ được cộng lại rồi chia đôi. 2 vận động viên với số điểm cao nhất sẽ đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup.

Giải đấu vòng loại khu vực Thái Bình Dương: Giải đấu vòng loại khu vực Thái Bình Dương không xếp hạng điểm. Những vận động viên hoàn thiện ít nhất 62% bài thi hạng mục tự do ở mức độ CDI 3* hoặc CDI-W khu vực Thái Bình Dương sẽ có cơ hội tham dự vòng chung kết khu vực Thái Bình Dương. Vòng chung kết được tổ chức từ tháng 12 cho đến tháng 3 tại Australia hoặc New Zealand. Người chiến thắng sẽ tham dự vòng chung kết World Cup.

Vòng chung kết World Cup: Vòng chung kết World Cup được tổ chức vào cuối mùa giải Cưỡi ngựa theo nhạc trong tháng 3 và tháng 4. Trận tranh tài đầu tiên ở World Cup là trận tranh tài của hạng mục Đua ngựa theo nhạc, người chiến thắng ở trận thứ hai vòng chung kết (Hạng mục thi đấu tự do) sẽ là người chiến thắng của cả mùa giải.

b. Giải World Cup Cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật thể giới

Vòng chung kết giải World Cup cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật thể giới FEI là giải đấu quốc tế thường niên dành cho ngựa và vận động viên xuất sắc nhất thế giới. Thành lập từ năm 1978, cho đến nay, giải đã bao gồm 14 giải đấu trong khắp các châu lục. Các vận động viên tốt nhất từ 132 vòng sơ bộ sẽ được sẽ đủ điều kiện tham dự vòng chung kết. Cho đến nay, nhà tài trợ cho giải đấu là Rolex. Khoảng 45 vận động viên từ 13 giải đấu loại trên thế giới đủ điều kiện tham dự vòng chung kết. Thông thường sẽ có 20 VĐV đại diện châu Âu, 15 VĐV đến từ Mỹ, 5 VĐV đến từ Canada và 5 VĐV đến từ các quốc gia khác. Cách thức tổ chức giải bắt đầu với bảng C (tốc độ), sau đó sẽ là bài thi jump-off.

Vòng chung kết giải World Cup FEI được tổ chức vào tháng 4 hàng năm.

c. Giải World Cup Đua ngựa vượt chướng ngại vật thể giới

Vào năm 2001, Liên đoàn FEI đã cho ra mắt hạng mục thi đấu mới cùng với Giải Cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật thể giới và Giải Cưỡi ngựa theo nhạc thể giới được gọi là Giải World Cup Đua ngựa vượt chướng ngại vật thể giới FEI. Đây là cuộc thi đua xe sử dụng 4 ngựa, đòi hỏi sự sáng tạo và mới lạ về phong cách cũng như kỹ thuật trên phương diện môn thể thao trong nhà. Cũng như những giải đấu World Cup khác, cuộc thi diễn ra trên khắp châu Âu từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau. Vận động viên tham dự vòng chung kết World Cup phải đạt điều kiện ở giải đấu ngoài trời nằm trong hệ thống giải đấu mùa hè. Những vận động viên nằm trong top 10 sẽ được vào thẳng vòng chung kết World Cup. Có 6 đến 7 trận tranh tài trong mùa giải World Cup, bao gồm cả trận chung kết. 5 trong 10 vận động viên tham dự chung kết sẽ thi đấu ở các trận. Ngoài ra, nước chủ nhà đứng ra tổ chức sự kiện có thể đề xuất trao tặng 3 suất đặc cách tham dự World Cup dành cho 3 vận động viên.

Giải World Cup Cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật thể giới có sử dụng vật dụng thi đấu trong marathon vượt chướng ngại vật và nón cho cuộc đua ngoài trời. Chướng ngại vật được đặt ở mỗi đầu, ở giữa là nón xếp xung quanh. Vận động viên phải điều khiển ngựa đua đến vị trí chính xác theo trình tự với tốc độ nhanh nhất có thể mà không làm đổ chướng ngại vật nào. Điểm số của vận động viên dựa vào thứ hạng của họ ở mỗi vòng. Sau 6 hoặc 7 trận tranh tài World Cup, 5 thứ hạng cao nhất sẽ vào vòng chung kết. Trong trận chung kết, 3 vận động viên xuất sắc lọt đầu đầu tiên sẽ cùng đua tranh tài vòng tiếp theo với số điểm giữ nguyên ở lượt đầu.

d. Giải vô địch Cưỡi ngựa nghệ thuật thể giới

2 giải cưỡi ngựa nghệ thuật đầu tiên là Giải vô địch thể giới và châu lục tổ chức 2 năm 1 lần và Giải Cưỡi ngựa thể giới tổ chức 4 năm 1 lần. Ở một số quốc gia, Hiệp hội Cưỡi ngựa nghệ thuật là nhà tổ chức cũng như nhà tài trợ cho những sự kiện quốc gia thường niên ở khu vực. Đến năm 2011, các tổ chức này đã có mặt ở 24 quốc gia.

4. Giải vô địch thể giới, châu lục và khu vực

Giải vô địch thể giới, châu lục và khu vực được tổ chức ở các hạng mục thi đấu của Liên đoàn FEI và nhóm tuổi, gồm:

- Giải vô địch Đua ngựa địa hình thể giới dành cho vận động viên trẻ

- Giải Đua xe sử dụng 4 ngựa FEI
- Giải Đua xe sử dụng 1 ngựa FEI
- Giải Đua ngựa đường trường FEI dành cho vận động viên thành niên
- Giải Cưỡi ngựa nghệ thuật FEI dành cho vận động viên thành niên
- Giải Đua ngựa FEI dành cho người khuyết tật

Nhã Nam và Trần Bình biên dịch (theo www.wikipedia.org và www.fei.org)

*** **

F. HỆ THỐNG CÁC GIẢI THI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN CỬ TẠ QUỐC TẾ

Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) có trụ sở tại Budapest, là cơ quan quản lý quốc tế của môn thể thao Cử tạ tại Thế vận hội Olympic. Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) được thành lập vào năm 1905 và hiện có 187 quốc gia thành viên. Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) hiện tại là Tiến sĩ Tamás Aján người Hungary. Các Liên đoàn châu lục hiện tại bao gồm:

- Liên đoàn Cử tạ châu Phi (WFA);
- Liên đoàn Cử tạ châu Á (AWF);
- Liên đoàn Cử tạ châu Âu (EWF);
- Liên đoàn Cử tạ châu Đại Dương (OWF);
- Liên đoàn Cử tạ châu Liên Mỹ (PAWC).

Các vận động viên thi đấu theo các hạng cân. Kể từ năm 1998 các hạng cân được phân chia thành 8 hạng cân dành cho nam và 7 hạng cân dành cho nữ. Các hạng cân dành cho nam bao gồm: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg, trên 105 kg và các hạng cân dành cho nữ bao gồm: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, trên 75 kg.

Hệ thống các giải thi đấu

🏆 Các giải đấu IWF:

Đó là các giải vô địch thế giới, Thế vận hội Olympic, các giải đấu châu lục, các đại hội thể thao và các giải đấu của IWF khác phải được tổ chức dưới sự giám sát và điều hành chặt chẽ của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF). Thi đấu Cử tạ tại tất cả các giải đấu IWF phải bao gồm 2 động tác cử đơn (cử giật và cử đẩy) ở tất cả các hạng cân. Không có bất cứ giải đấu quốc tế lớn nào được phép tổ chức trong vòng ba mươi (30) ngày trước và sau giải vô địch thế giới hay Thế vận hội Olympic.

🏆 Các giải vô địch thế giới:

Giải vô địch Cử tạ Thế giới là một sự kiện được tổ chức bởi Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF). Giải đấu này đã bắt đầu được tổ chức kể từ năm 1891. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu trong tổng số 15 hạng cân (8 dành cho nam giới và 7 dành cho nữ): Các hạng cân dành cho nam bao gồm: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg, trên 105 kg và các hạng cân dành cho nữ bao gồm: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, trên 75 kg.

Giải vô địch thế giới được tổ chức hàng năm, ngoại trừ năm tổ chức Thế vận hội Olympic. Giải vô địch trẻ thế giới cũng được tổ chức hàng năm, ngoại trừ năm tổ chức Thế vận hội Olympic trẻ. Tại giải vô địch thế giới, chỉ có những vận động viên hội đủ điều kiện được xác nhận bởi Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) mới có thể được tham dự. Huy chương vàng, bạc và huy chương đồng sẽ được trao cho 3 vị trí dẫn đầu tương ứng trong các động tác cử giật, cử đẩy và tổng trọng lượng ở mỗi hạng cân.

Đơn xin đăng cai giải vô địch thế giới phải được đệ trình bằng văn bản tới Ban thường vụ 60 ngày trước khi Ban thường vụ họp quyết định địa điểm tổ chức. Văn phòng thư ký Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) sẽ gửi một mẫu đơn (Bản điều tra) tới các ứng viên. Bản điều tra hoàn chỉnh phải được gửi lại cho Văn phòng thư ký Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF). Địa điểm tổ chức giải vô địch thế giới sẽ được quyết định bằng việc bỏ phiếu của Ban thường vụ Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF).

🏆 Thế vận hội Olympic:

Ít nhất 24 tháng trước khi khai mạc Thế vận hội và sau khi tham khảo ý kiến giữa Ban thường vụ Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF), Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ban tổ chức đại hội (OCOG), Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) sẽ gửi thông báo tới các liên đoàn quốc gia về: Chương trình thi đấu; Lịch thi đấu; Tiêu chuẩn tham dự của các vận động viên (Quy định về tiêu chuẩn Olympic); Điều kiện đăng ký tham dự Thế vận hội Olympic của vận động viên.

Mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) có thể đăng ký số lượng vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic theo các suất đã đạt được, với tối đa là hai (2) vận động viên trong mỗi hạng cân thi đấu. Huy chương vàng, bạc và đồng sẽ được trao cho 3 vị trí đầu tiên theo tổng trọng lượng ở mỗi hạng cân.

Thế vận hội Olympic trẻ:

Các vận động viên trong độ tuổi mười sáu (16) và mười bảy (17) sẽ hội đủ điều kiện tham dự. Các hạng cân thi đấu tại Thế vận hội Olympic trẻ bao gồm: Các hạng cân dành cho nam: 56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, trên 85 kg và các hạng cân dành cho nữ: 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, trên 63 kg.

Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện phải được xác định cụ thể giữa Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và thông báo cho các Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) / Liên đoàn thể thao quốc gia kịp thời trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic trẻ. Mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) có thể đăng ký số lượng vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic trẻ theo các suất đã đạt được.

Giải Vô địch sinh viên thế giới:

Giải vô địch Cử tạ sinh viên Thế giới đã được tổ chức trong nhiều năm dưới sự bảo trợ / điều hành của Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU), theo đúng các nguyên tắc và quy định có liên quan của Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU), dựa trên sự chỉ định của Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU) với một quốc gia thành viên của Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU). Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) được đại diện bởi một đại biểu được chỉ định mỗi Giải vô địch sinh viên thế giới.

🏆 Đại hội thể thao sinh viên thế giới:

Các giải đấu Cử tạ tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới được diễn ra vào những năm lẻ dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU), được thực hiện theo đúng các nguyên tắc và quy định có liên quan của Liên đoàn Thể thao Sinh viên Quốc tế (FISU) và Luật thi đấu của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF).

Xuân Long biên dịch (theo www.iwf.net và www.wikipedia.org)

*** **

G. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI (FIFA)

Các giải đấu dành cho nam:

- Giải Vô địch Bóng đá Thế giới (FIFA World Cup)
- Cúp Liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup)
- Bóng đá Olympic
- Giải Vô địch U 20 Thế giới (FIFA U-20 World Cup)
- Giải Vô địch U 17 Thế giới (FIFA U-17 World Cup)
- Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup)
- Giải Vô địch Bóng đá trong nhà Thế giới (FIFA Futsal World Cup)
- Giải Vô địch Bóng đá bãi biển Thế giới (FIFA Beach Soccer World Cup)
- Giải Vô địch Bóng đá trẻ Thế giới (Blue Stars / FIFA Youth Cup)

Các giải đấu dành cho nữ:

- Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup)

- Giải Vô địch U 20 nữ Thế giới (FIFA U-20 Women's World Cup)
- Giải Vô địch U 17 nữ Thế giới (FIFA U-17 Women's World Cup)

1. Giải Vô địch Bóng đá Thế giới (FIFA World Cup):

Giải Vô địch Bóng đá Thế giới (FIFA World Cup) thường được gọi đơn giản là Giải Vô địch Thế giới (World Cup), là một giải đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia bóng đá nam của các quốc gia thành viên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cơ quan quản lý trên phạm vi toàn cầu của môn thể thao này. Chức vô địch đã được trao cho các đội tuyển 4 năm một lần kể từ khi giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1930, ngoại trừ các năm 1942 và 1946 khi nó không được tổ chức do chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trước khi diễn ra vòng chung kết World Cup 2014 nhà đương kim vô địch là đội tuyển Tây Ban Nha, những người đã giành danh hiệu tại Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 2010 tại Nam Phi.

Cấu trúc hiện tại của giải đấu là quy tụ 32 đội tuyển cạnh tranh giành danh hiệu trên các sân vận động của nước chủ nhà trong khoảng thời gian kéo dài khoảng 1 tháng, và giai đoạn này thường được gọi là vòng chung kết World Cup. Các vòng đấu loại, mà hiện tại vẫn được diễn ra từ trước đó 3 năm trước, được sử dụng để xác định các đội tuyển hội đủ điều kiện tham dự giải đấu cùng với đội tuyển của nước chủ nhà.

2. Cúp Liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup)

Cúp Liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup) là một giải đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia, hiện đang được tổ chức bốn năm một lần dưới sự điều hành của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Giải quy tụ 6 đội tuyển dành Cúp tại Cúp Liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup) (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC, OFC), cùng với đội tuyển dành Cúp tại Giải Vô địch Bóng đá Thế giới (FIFA World Cup) và đội tuyển nước chủ nhà để đưa số lượng các đội tham dự lên 8 đội. Kể từ năm 2001, giải đấu này đã được tổ chức tại quốc gia sẽ tổ chức Giải Vô địch Bóng đá Thế giới (FIFA World Cup) vào năm sau, và được coi như là một cuộc diễn tập cho một giải đấu lớn hơn sắp tới.

a. Các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)

- **Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á:** Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Championship), là một giải đấu quốc tế được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần, quy tụ các đội tuyển quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Nó được gọi là Tiger Cup sau khi Nhà máy bia châu Á Thái Bình Dương của hãng bia Tiger có trụ sở đặt tại Singapore tài trợ cho giải đấu kể từ khi nó được bắt đầu vào năm 1996 cho đến tận năm 2004. Giải đấu được đổi tên thành Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Championship) vào năm 2007 do hệ quả của việc chấm dứt hợp đồng tài trợ với hãng bia Tiger. Kể từ năm 2008, tập đoàn Suzuki của Nhật Bản đã mua quyền đặt tên cho giải đấu và vì vậy nó đã được đổi tên là AFF Suzuki Cup.

- Trung và Nam Á: Giải vô địch bóng đá Nam Á (SAFF Championship).

- Đông Á: Giải vô địch bóng đá Đông Á (East Asian Football Championship).

-Tây Á: Giải vô địch bóng đá Tây Á (West Asian Football Federation Championship) (Cho dù không phải tất cả các quốc gia Tây Á đều tham dự giải đấu này).

b. Các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA):

Các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) là các giải thi đấu quốc tế chính thức ở châu Âu và một số nước ở Bắc, Tây Nam và Trung Á dành cho các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ chuyên nghiệp, thường được gọi là các giải đấu UEFA, mà một số đó được coi là giải đấu uy tín nhất trên thế giới. Giải thi đấu chính cho các đội tuyển bóng đá nam quốc gia là Giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA European Football Championship), được bắt đầu tổ chức vào năm 1958. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã tổ chức các giải đấu cho các độ tuổi U21, U19 và U17. Đối với bóng đá nữ, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã tổ chức các Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu (UEFA Women's Championship) dành cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, cũng như các giải vô địch bóng đá nữ dành cho độ tuổi U19 và U17.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã phối hợp với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức Cúp Meridian (Meridian Cup) dành cho các đội tuyển trẻ trong nỗ lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã tổ chức Cup UEFA, dành cho các câu lạc bộ bán chuyên nghiệp vào năm 1999.

Bóng đá trong nhà (Futsal) cũng có Giải vô địch bóng đá trong nhà châu Âu (UEFA Futsal Championship) và Giải vô địch bóng đá trong nhà U 21 châu Âu (UEFA Futsal Under-21 Championship). Các đội tuyển bóng đá nam của Ý, Đức, Tây Ban Nha và Pháp là những đội đã giành chức vô địch bóng đá châu Âu ở tất cả các thể loại.

c. Các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL)

Các giải đấu cấp quốc tế: Giải đấu chính dành cho các đội tuyển bóng đá quốc gia nam là Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa América), được bắt đầu tổ chức vào năm 1916. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đã tổ chức các giải vô địch dành cho các độ tuổi U20, U17 và U15. Đối với bóng đá nữ, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đã tổ chức các giải vô địch bóng đá nữ Nam Mỹ (Campeonato Sudamericano Femenino) cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng như các giải vô địch bóng đá nữ Nam Mỹ dành cho các độ tuổi U20 (Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20) và U17 (Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17).

Bóng đá trong nhà (Futsal) cũng có Cúp bóng đá trong nhà Nam Mỹ (Copa América de Futsal) và Giải vô địch bóng đá trong nhà Nam Mỹ dành cho các độ tuổi U20 (Campeonato de Sudamericano Futsal Sub-20). Giải vô địch bóng đá nữ trong nhà Nam Mỹ (Campeonato Sudamericano Femenino de Futsal) cũng có quy mô tương tự như giải đấu dành cho nam. Các giải vô địch dành cho độ tuổi U23 (Preolímpico Sudamericano Sub-23) hiện đã không còn tồn tại.

Các giải đấu cấp câu lạc bộ: Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đã tổ chức 2 giải đấu lớn ở cấp câu lạc bộ là Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ (Copa Libertadores) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960 và Cúp các câu lạc bộ Nam Mỹ (Copa Sudamericana) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2002. Một giải đấu nữa là Cúp Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Copa CONMEBOL), cũng đã bắt đầu tổ chức vào năm 1992 và đã bị bãi bỏ vào năm 1999. Đối với bóng đá nữ, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đã tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ bóng đá nữ Nam Mỹ (Copa Libertadores de Fútbol Femenino) với giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 2009. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đã phối hợp với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức trận tranh Cúp bóng đá liên lục địa (Intercontinental Cup) giữa 2 câu lạc bộ dành Cúp Copa Libertadores và UEFA Champions League.

d. Các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF)

Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) là cơ quan quản lý ở cấp châu lục hoạt động của các liên đoàn / hiệp hội bóng đá ở Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribbean. Ba tổ chức đại diện của các quốc gia độc lập và vùng lãnh thổ ở Nam Mỹ là Guyana, Suriname và vùng Guiana thuộc Pháp, cũng là thành viên của tổ chức này.

Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) đã được thành lập như hình thức hiện thời của nó vào ngày 18 tháng 9 năm 1961 tại thành phố Mexico, qua việc hợp nhất giữa Liên đoàn Bóng đá Bắc Mỹ (NAFC) và Liên đoàn Bóng đá Trung Mỹ và Caribbean (CCCF), điều đã biến nó trở thành liên đoàn châu lục trực thuộc thứ 5 và hiện nay là thứ 6 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Chức năng cơ bản của nó là tổ chức các giải đấu cho các đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ và các vòng loại World Cup.

Cúp Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Gold Cup) và Giải vô địch Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Champions League) là hai giải đấu phổ biến nhất của Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).

- *Cúp Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Gold Cup)*: là giải đấu chính của các đội tuyển bóng đá nam quốc gia được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF). Cúp Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Gold Cup) được tổ chức 2 năm 1 lần. 12 đội tuyển sẽ tham gia tranh tài, bao gồm 3 tới từ Bắc Mỹ, 5 từ Trung Mỹ và 4 từ vùng Caribbean. Nếu cùng 1 đội tuyển giành được Cúp trong cả 2 kỳ liên tiếp thì sẽ không có trận playoff và đội đó đương nhiên hội đủ điều kiện tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup).

- *Giải vô địch Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Champions League)*: Giải vô địch Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Champions League) là một giải đấu châu lục hàng năm ở cấp câu lạc bộ, được Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) tổ chức kể từ năm 1962 dành cho các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu trong khu vực. Đây là giải đấu quốc tế cấp câu lạc bộ có uy tín nhất ở Bắc Mỹ. Câu lạc bộ đoạt Cúp trong Giải vô địch Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Champions League) sẽ hội đủ

điều kiện tham dự Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup). Giải vô địch Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Champions League) bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn vòng bảng diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10 và giai đoạn đấu loại trực tiếp sẽ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5. 24 câu lạc bộ sẽ tham gia đua tranh tại Giải vô địch Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Champions League), bao gồm 9 tới từ Bắc Mỹ, 12 từ Trung Mỹ và 3 đến từ vùng Caribbean.

- *Các giải đấu khác:* Giải vô địch U20 Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF U-20 Championship); Giải vô địch U17 Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF U-17 Championship); Giải vô địch U15 Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF U-15 Championship); Giải vô địch bóng đá nữ U20 Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Women's U-20 Championship); Giải vô địch bóng đá nữ U17 Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Women's U-17 Championship); Giải bóng đá nam tiền Olympic Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Men's Pre-Olympic Tournament); Cúp Bóng đá nữ Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Women's Gold Cup); Giải bóng đá nữ tiền Olympic Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Women's Pre-Olympic Tournament); Giải vô địch bóng đá trong nhà Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Futsal Championship); Giải vô địch bóng đá bãi biển Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Beach Soccer Championship)

e. Các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF):

- *Các giải đấu châu lục:* Giải đấu chính cho các đội tuyển bóng đá nam quốc gia là Cúp bóng đá châu Phi (Africa Cup of Nations), được bắt đầu tổ chức vào năm 1957. Vào năm 2009, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cũng đã tổ chức một giải đấu khác dành cho các đội tuyển bóng đá nam là Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN), quy tụ toàn bộ các tuyển thủ quốc gia chơi tại các giải vô địch quốc gia khác nhau. Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cũng đã tổ chức các giải đấu khu vực dành cho các độ tuổi U21 và U17.

Đối với bóng đá nữ, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cũng đã tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ châu Phi (CAF Women's Championship) dành cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, Giải vô địch bóng đá nữ U20 châu Phi (CAF Women's Under-20 Championship) dành cho độ tuổi

dưới 20, và kể từ năm 2008 đã có một Giải vô địch bóng đá nữ U17 châu Phi (CAF Women's Under-17 Championship) dành cho độ tuổi dưới 17.

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cũng đã phối hợp cùng với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức Cúp Meridian (Meridian Cup) dành cho các đội tuyển trẻ. Bóng đá trong nhà (Futsal) cũng có các Giải vô địch bóng đá trong nhà châu Phi (African Futsal Championship). Bóng đá bãi biển cũng có các Giải vô địch bóng đá bãi biển châu Phi (CAF Beach Soccer Championship).

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) còn chịu trách nhiệm tổ chức thi đấu môn bóng đá tại Đại hội Thể thao toàn Phi (Pan African Games).

- *Các giải đấu câu lạc bộ:* Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) cũng tổ chức 2 giải đấu chính cho các câu lạc bộ ở châu Phi là: Giải vô địch Bóng đá châu Phi (CAF Champions League) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1964, và được gọi là Cúp các câu lạc bộ đoạt cúp châu Phi cho đến năm 1997; và Cúp Liên đoàn châu Phi (CAF Confederation Cup), dành cho các câu lạc bộ đoạt Cúp. Giải đấu phổ biến thứ 3 là CAF Cup, được bắt đầu tổ chức vào năm 1992 và được hợp nhất vào Cúp Liên đoàn châu Phi (CAF Confederation Cup) vào năm 2004. Trận tranh siêu Cúp (CAF Super Cup) giữa câu lạc bộ đoạt Cúp tại Giải vô địch Bóng đá châu Phi (CAF Champions League) câu lạc bộ đoạt Cúp tại Cúp Liên đoàn châu Phi (CAF Confederation Cup) đã được bắt đầu tổ chức vào năm 1992.

f. Các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC):

- *Các giải đấu dành cho nam:*

+ Cúp bóng đá Châu Đại Dương (OFC Nations Cup).

+ Giải vô địch Bóng đá Châu Đại Dương (OFC Champions League) thay thế cho Giải vô địch các câu lạc bộ Châu Đại Dương (Oceania Club Championship) vào năm 2007, và câu lạc bộ đoạt Cúp sẽ hội đủ điều kiện đá trận play-off để tranh suất tham dự Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup).

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

+ Cúp President (OFC President's Cup) là một giải đấu mới sẽ được bắt đầu tổ chức vào tháng 11 năm 2014. Cả 2 câu lạc bộ đoạt Cúp của Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC) sẽ tham gia đua tranh cùng với 2 câu lạc bộ tới từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và 2 câu lạc bộ khách mời.

+ Cúp OFC dành cho các câu lạc bộ vô địch của các quốc gia đang phát triển như Samoa, Quần đảo Cook, Tonga. Người ta đã đề xuất là vào mùa giải tới giải đấu này sẽ trở thành một giải đấu sơ bộ và câu lạc bộ đoạt Cúp sẽ hội đủ điều kiện đá trận play-off để tranh suất tham dự Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup).

+ Vòng loại Olympic Châu Đại Dương (OFC Olympic Qualifying Tournament)

+ Giải vô địch bóng đá U19 Châu Đại Dương (OFC U-19 Championship)

+ Giải vô địch bóng đá U17 Châu Đại Dương (OFC U-17 Championship)

+ Cúp Wantok (Wantok Cup)

+ Đại hội Thể thao Nam Thái Bình Dương (Pacific Games)

- Các giải đấu dành cho nữ:

+ Cúp bóng đá nữ Châu Đại Dương (OFC Women's Nations Cup)

+ Vòng loại Olympic nữ Châu Đại Dương (OFC Women's Olympic Qualifying Tournament)

+ Giải vô địch bóng đá nữ U20 Châu Đại Dương (OFC U-20 Women's Championship)

+ Giải vô địch bóng đá nữ U17 Châu Đại Dương (OFC U-17 Women's Championship)

+ Bóng đá trong nhà (Futsal): Giải vô địch Bóng đá trong nhà Châu Đại Dương (Oceanian Futsal Championship)

+ Bóng đá bãi biển (Beach Soccer): Giải vô địch Bóng đá bãi biển Châu Đại Dương (OFC Beach Soccer Championship).

3. Bóng đá Olympic:

Môn bóng đá đã được đưa vào trong chương trình thi đấu chính thức của các Thế vận hội Olympic mùa hè, ngoại trừ vào các năm 1896 và 1932. Bóng đá nữ cũng đã được đưa vào trong chương trình thi đấu chính thức kể từ năm 1996.

- *Các vòng loại Olympic dành cho nam:* Cũng giống như trong vòng loại World Cup, các vòng loại Olympic cũng được tổ chức trên khắp các châu lục. Phần lớn các liên đoàn châu lục đều tổ chức các giải đấu chuyên biệt dành cho độ tuổi U23, ngoại trừ các đội tuyển hội đủ điều kiện ở châu Âu được nhật ra từ vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U21 châu Âu (UEFA U-21 Championship) và các đội tuyển hội đủ điều kiện ở Nam Mỹ được lấy từ Giải vô địch bóng đá trẻ Nam Mỹ (South American Youth Championship), một giải đấu dành cho độ tuổi dưới 20. Tại Thế vận hội Olympic London 2012, số lượng các suất phân bổ cho từng châu lục là: Châu Âu – 4; Châu Á – 3,5; Châu Phi – 3,5; Nam Mỹ - 2; Bắc Mỹ - 2; Châu Đại Dương - 1

- *Các vòng loại Olympic dành cho nữ:* Các vòng loại Olympic dành cho nữ là cuộc đua tranh giữa các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, không giới hạn về độ tuổi. Một suất tham dự sẽ được dành riêng cho nước chủ nhà. Các đội tuyển còn lại, cũng giống như trong vòng loại World Cup, sẽ trải qua một số giải đấu vòng loại được thiết lập cho mỗi khu vực, châu lục. Các đội tuyển ở châu Âu sẽ được lựa chọn từ các đội bóng có được thành công nhất tại kỳ World Cup trước đó, trong khi ở các khu vực và châu lục khác lại tổ chức các giải đấu vòng loại của mình cho Thế vận hội Olympic. Tại Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro 2016, số lượng các suất phân bổ cho từng châu lục sẽ là: Châu Âu – 3; Châu Phi – 2; Châu Á – 2; Nam Mỹ - 3 (bao gồm cả chủ nhà Brazil); Bắc Mỹ - 2 và Châu Đại Dương - 1

4. Giải Vô địch U20 Thế giới (FIFA U-20 World Cup):

Giải Vô địch U20 Thế giới (FIFA U-20 World Cup) cho đến năm 2005 vẫn được gọi là Giải vô địch Bóng đá trẻ Thế giới (FIFA World Youth Championship), là giải vô địch thế giới trong môn bóng đá dành cho các cầu thủ nam ở độ tuổi dưới 20 và được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Thế

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

giới (FIFA). Giải Vô địch U20 Thế giới (FIFA U-20 World Cup) được định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần kể từ giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 1977 tại Tunisia. Giải Vô địch U20 Thế giới (FIFA U-20 World Cup) năm 2013 đã được diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và giải đấu tiếp theo dự kiến sẽ được diễn ra tại New Zealand vào tháng 7 năm 2015.

24 đội tuyển sẽ tham dự vào vòng chung kết. 23 quốc gia, trong đó có cả nhà đương kim vô địch phải hội đủ điều kiện thông qua các giải đấu được tổ chức bởi 6 liên đoàn châu lục. Đội chủ nhà sẽ tự động hội đủ điều kiện.

Liên đoàn	Giải đấu
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)	Giải vô địch Bóng đá U19 châu Á (AFC U-19 Championship)
Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF)	Giải vô địch Bóng đá trẻ châu Phi (African Youth Championship)
Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF)	Giải vô địch Bóng đá U20 Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Under-20 Championship)
Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL)	Giải vô địch Bóng đá trẻ Nam Mỹ (South American Youth Championship)
Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC)	Vòng loại U20 Châu Đại Dương (OFC Under 20 Qualifying Tournament)
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA)	Giải vô địch Bóng đá U19 châu Âu (UEFA European Under-19 Football Championship)

5. Giải Vô địch U17 Thế giới (FIFA U-17 World Cup):

Giải Vô địch U17 Thế giới (FIFA U-17 World Cup) ban đầu là Giải Vô địch bóng đá U16 Thế giới (FIFA U-16 World Championship), sau được đổi tên thành Giải Vô địch bóng đá U17 Thế giới (FIFA U-17 World Championship) và trở nên phổ biến với tên gọi hiện tại của nó từ năm 2007, là giải vô địch thế giới trong môn bóng đá dành cho các cầu thủ nam ở độ tuổi dưới 17 và được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Giải Vô địch U17 Thế giới (FIFA U-17 World Cup) lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1985 tại Trung Quốc và các giải đấu tiếp theo đã được tổ chức 2 năm 1 lần kể từ đó. Giải đấu tiếp theo sẽ được tổ chức tại Chile vào năm 2015.

Giải đấu sẽ bắt đầu bằng giai đoạn vòng bảng, nơi 4 đội sẽ thi đấu với nhau xác định vị trí trong bảng để quyết định đội sẽ đi tiếp. Tiếp đến là vòng loại trực tiếp với các trận đấu kế tiếp mà đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp và đội thua sẽ bị loại. Thể thức thi đấu này sẽ tiếp tục được thực hiện

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

cho đến khi chỉ còn 2 đội bước vào tranh đua trong trận chung kết để quyết định người giành chiến thắng cuối cùng. Trận bán kết cũng sẽ được tổ chức để xác định đội giành vị trí thứ 3. Từ năm 2007, giải đấu đã được mở rộng lên thành 24 đội, chia thành 6 bảng mỗi bảng 4 đội. 2 đội dẫn đầu trong mỗi bảng cộng với 4 đội xếp ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ tiến tiếp vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển của nước chủ sẽ giành vé tham dự. Các đội còn lại phải hội đủ điều kiện thông qua các giải đấu được tổ chức bởi 6 liên đoàn châu lục.

Liên đoàn	Giải đấu
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)	Giải vô địch Bóng đá U16 châu Á (AFC U-16 Championship)
Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF)	Giải vô địch Bóng đá U17 châu Phi (African Under-17 Championship)
Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF)	Giải vô địch Bóng đá U17 Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Under-17 Championship)
Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL)	Giải vô địch Bóng đá U17 Nam Mỹ (South American Under-17 Championship)
Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC)	Giải vô địch Bóng đá U17 Châu Đại Dương (OFC U-17 Championship)
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA)	Giải vô địch Bóng đá U17 châu Âu (UEFA European Under-17 Football Championship)

6. Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup):

Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup), là một giải đấu quốc tế được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cơ quan quản lý trên phạm vi toàn cầu của môn thể thao này. Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup) lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2000. Giải Vô địch Bóng đá Thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup) đầu tiên đã được diễn ra ở Brazil vào tháng 1 năm 2000.

Thể thức hiện tại của giải đấu bao gồm 7 câu lạc bộ đua tranh giành danh hiệu trên sân vận động của nước chủ nhà trong khoảng thời gian khoảng hai tuần. Các câu lạc bộ giành Cúp trong năm tại Giải vô địch Bóng đá châu Á (AFC Champions League), Giải vô địch Bóng đá châu Phi (CAF Champions League), Giải vô địch Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Champions League), Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ (Copa Libertadores), Giải vô địch

Bóng đá Châu Đại Dương (OFC Champions League) và Giải vô địch Bóng đá châu Âu (UEFA European Football Championship), cùng với câu lạc bộ vô địch quốc gia của nước chủ nhà sẽ tham gia vào một giải đấu loại trực tiếp.

Câu lạc bộ vô địch quốc gia của nước chủ nhà sẽ đá trận play-off với các nhà đương kim vô địch Giải vô địch Bóng đá Châu Đại Dương (OFC Champions League), sau đó câu lạc bộ giành chiến thắng sẽ đua tranh cùng với các nhà đương kim vô địch của châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ ở vòng tứ kết. Các câu lạc bộ giành chiến thắng ở vòng tứ kết sẽ tiếp tục đối mặt với các nhà đương kim vô địch của châu Âu và Nam Mỹ trong các trận bán kết, để chọn ra 2 câu lạc bộ vào thi đấu trong trận chung kết.

7. Giải Vô địch Bóng đá trong nhà Thế giới (FIFA Futsal World Cup):

Giải Vô địch Bóng đá trong nhà Thế giới (FIFA Futsal World Cup) là giải vô địch thế giới dành cho bóng đá trong nhà (Futsal). Giải Vô địch Bóng đá trong nhà Thế giới (FIFA Futsal World Cup) được tổ chức 4 năm 1 lần, vào giữa 2 kỳ World Cup. Giải đấu đầu tiên đã được tổ chức vào năm 1989, năm mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã trở thành cơ quan quản lý trên phạm vi toàn thế giới của hoạt động bóng đá trong nhà (Futsal). Cho tới trước Giải Vô địch Bóng đá trong nhà Thế giới (FIFA Futsal World Cup) diễn ra vào năm 2008, chỉ có 16 đội tham gia đua tranh bao gồm 6 đến từ châu Âu, 3 từ Nam Mỹ, 2 từ châu Phi, 2 từ châu Á, 2 từ Bắc và Trung Mỹ, và 1 từ Châu Đại Dương. Tại Giải Vô địch Bóng đá trong nhà Thế giới (FIFA Futsal World Cup) diễn ra vào năm 2004, một sự thay đổi về chỉ tiêu phân bổ đã được thực hiện với châu Âu chỉ có 5 đội, châu Á 4 (bao gồm cả đội chủ nhà Đài Loan, Trung Quốc), Nam Mỹ 3, Bắc và Trung Mỹ 2, châu Phi và Châu Đại Dương mỗi châu lục 1 đại diện. Tại Giải Vô địch Bóng đá trong nhà Thế giới (FIFA Futsal World Cup) diễn ra vào năm 2012, số đội tham dự đã được tăng lên thành 24 đội, được chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn, với 4 đội trong mỗi bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp 1/16.

8. Giải Vô địch Bóng đá bãi biển Thế giới (FIFA Beach Soccer World Cup):

Giải Vô địch Bóng đá bãi biển Thế giới (FIFA Beach Soccer World Cup) là giải đấu bóng đá bãi biển quốc tế thường niên dành cho các đội tuyển quốc gia là thành viên của Liên đoàn Bóng đá

Thế giới (FIFA), cơ quan quản lý trên phạm vi toàn cầu của môn thể thao này. Các giải đấu đã được diễn ra hàng năm kể từ khi bắt đầu được tổ chức vào năm 1995 và được Hội đồng giám sát Bóng đá bãi biển Thế giới (BSWW) gọi là Beach Soccer World Championship. Từ năm 2009, giải đấu được diễn ra 2 năm 1 lần để tạo điều kiện cho sự phát triển của các giải đấu châu lục. Thể thức thi đấu hiện tại của giải đấu này kéo dài trong khoảng thời gian hơn một tuần với 16 đội đua tranh trong 4 bảng mỗi bảng 4 đội. Đội dẫn đầu và xếp thứ 2 ở mỗi bảng đấu sẽ đi tiếp vào giai đoạn đấu loại trực tiếp cho đến trận chung kết. Các đội thua ở bán kết sẽ đá với nhau để tranh vị trí thứ 3. Giải Vô địch Bóng đá bãi biển Thế giới (FIFA Beach Soccer World Cup) gần đây nhất được tổ chức tại Papeete, quần đảo Polynesia thuộc Pháp vào năm 2013.

9. Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup):

Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup) là giải đấu quốc tế dành cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là thành viên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), cơ quan quản lý trên phạm vi toàn cầu của môn thể thao này. Chức vô địch sẽ được trao 4 năm 1 lần kể từ khi nó được bắt đầu tổ chức tại Trung Quốc vào năm 1991. Thể thức thi đấu hiện tại của giải đấu bao gồm 16 đội đua tranh giành danh hiệu trên các sân vận động của nước chủ nhà trong khoảng thời gian kéo dài khoảng ba tuần, và giai đoạn này thường được gọi là vòng chung kết Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup). Giai đoạn vòng loại hiện vẫn được diễn ra trước 3 năm, được sử dụng để xác định các đội hội đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cùng với đội chủ nhà. Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup) sắp tới sẽ được tổ chức ở Canada vào năm 2015.

10. Giải Vô địch U20 nữ Thế giới (FIFA U-20 Women's World Cup):

Giải Vô địch U20 nữ Thế giới (FIFA U-20 Women's World Cup) là một giải đấu quốc tế, được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), dành cho các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia ở độ tuổi dưới 20. Giải đấu được tổ chức vào những năm chẵn. Nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 như là một giải vô địch U19 nữ thế giới với giới hạn độ tuổi dưới 19. Vào năm 2006, giới hạn độ tuổi đã được nâng lên thành 20 như hiện nay. Giải đấu này đã chính thức được gọi là Giải Vô địch U20 nữ Thế giới (FIFA U-20 Women's World Cup) vào năm 2008, để phù hợp với các giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới khác của Liên đoàn Bóng đá Thế

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

giới (FIFA). Kể từ năm 2010, Giải Vô địch U20 nữ Thế giới (FIFA U-20 Women's World Cup) đã được tổ chức vào ngay trước năm diễn ra Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup), như là một phần của quá trình chuẩn bị cho Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup). Trong những năm qua, Giải Vô địch U20 nữ Thế giới (FIFA U-20 Women's World Cup) đóng vai trò như là một cuộc diễn tập cho nước chủ nhà của Giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (FIFA Women's World Cup), tương tự như Cúp Liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup) trong bóng đá nam.

Các giải đấu loại

Liên đoàn	Giải đấu
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)	Giải vô địch U19 nữ châu Á (AFC U-19 Women's Championship)
Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF)	Cúp bóng đá U20 nữ châu Phi (African U-20 Cup of Nations for Women)
Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF)	Giải vô địch U20 nữ Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Women's U-20 Championship)
Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL)	Giải vô địch U20 nữ Nam Mỹ (South American U-20 Women's Championship)
Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC)	Vòng loại U20 nữ Châu Đại Dương (OFC Women's Under 20 Qualifying Tournament)
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA)	Giải vô địch U19 nữ châu Âu (UEFA Women's U-19 Championship)

11. Giải Vô địch U17 nữ Thế giới (FIFA U-17 Women's World Cup):

Giải Vô địch U17 nữ Thế giới (FIFA U-17 Women's World Cup) là một giải đấu quốc tế dành cho các nữ cầu thủ ở độ tuổi dưới 17. Nó được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào những năm chẵn, bắt đầu từ năm 2008.

Các giải đấu loại

Liên đoàn	Giải đấu
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)	Giải vô địch U17 nữ châu Á (AFC U-17 Women's Championship)
Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF)	Cúp bóng đá U17 nữ châu Phi (African U-17 Cup of Nations for Women)

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF)	Giải vô địch U17 nữ Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF Women's U-17 Championship)
Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL)	Giải vô địch U17 nữ Nam Mỹ (South American U-17 Women's Championship)
Liên đoàn Bóng đá Châu Đại Dương (OFC)	Vòng loại U17 nữ Châu Đại Dương (OFC Women's Under 17 Qualifying Tournament)
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA)	Giải vô địch U17 nữ châu Âu (UEFA Women's U-17 Championship)

Xuân Long biên dịch và tổng hợp (theo www.fifa.com và www.wikipedia.org)

*** **

H. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN THẾ GIỚI

Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới được biết với tên viết tắt là FIVB, đây là cơ quan quản lý về bóng chuyền trong nhà, bãi biển và bóng chuyền trên cỏ. Trụ sở chính đặt Lausanne, Thụy Sĩ và chủ tịch hiện nay là Ngài Ary Graça. FIVB chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa luật bóng chuyền.

Hệ thống các giải thi đấu quốc tế sau:

1. Thế vận hội Olympic:

Bóng chuyền được công nhận là môn thể thao thi đấu trong nhà tại Thế vận hội mùa hè vào năm 1964. Giải bóng chuyền Olympic được áp dụng theo các quy tắc sau: Nước chủ nhà luôn giành vé tham dự TVH Olympic; Ba đội đạt chuẩn qua Cúp Thế giới; Năm đội đạt chuẩn khi dành chiến thắng tại giải vòng loại châu lục; Ba đội còn lại được quyết định tại vòng loại giải thế giới.

Môn Bóng chuyền của TVH Olympic thi đấu theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 được gọi là vòng loại, các đội được xếp hạng trong danh sách của FIVB và sau đó các đội được chia thành 2 nhóm. Nước chủ nhà luôn xếp ở vị trí thứ 1. Tại vòng loại, mỗi nước sẽ thi đấu một trận với các đội còn lại trong nhóm. 4 đội xếp đầu bảng của mỗi nhóm sẽ tiếp tục thi đấu, 2 đội còn lại bị loại.

Ở giai đoạn 2, còn gọi là vòng chung kết, các đội sẽ thi đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Tại vòng chung kết, các trận đấu sẽ được sắp xếp dựa trên kết quả của vòng loại. 4 đội của mỗi nhóm sẽ lần lượt là A1, A2, A3, A4; B1, B2, B3, B4. Vòng tứ kết sẽ được sắp xếp như sau:

A1xB4; A2xB3; A3xB2; A4xB1. Đội chiến thắng ở vòng tứ kết sẽ thi đấu tại bán kết như sau: (A1/B4) x (A3/B2); (A2/B3) x (A4xB1). Ở vòng chung kết, đội chiến thắng ở bán kết sẽ thi đấu để dành huy chương vàng, đội thua cuộc sẽ dành huy chương đồng. Giải đấu được thực hiện với những hạn chế rất chặt chẽ, chỉ có 12 cầu thủ được cho phép thi đấu, và không được thay thế kể cả trong trường hợp bị chấn thương.

2. Giải Bóng chuyên Vô địch thế giới:

Giải bóng chuyên vô địch thế giới FIVB là giải bóng chuyên trong nhà quốc tế dành cho nam và nữ. Đây là giải đấu có lịch sử lâu đời nhất và quan trọng nhất trong tất cả các sự kiện quốc tế được FIVB tổ chức và không thể bị nhầm lẫn với giải Cúp thế giới, Cúp Vô địch thế giới, hoặc giải World League/World Grand Prix. Cách thức thi đấu của giải vô địch thế giới FIVB đã không ngừng thay đổi để phù hợp với số lượng khác nhau các đội thi đấu tại các giải. Những quy định sau đây thường được áp dụng:

+ 24 đội tham dự mỗi giải;

+ Quá trình vòng loại của giải Vô địch thế giới kéo dài trong hơn 2 năm.

+ Nước chủ nhà và đội đương kim vô địch không phải tham dự vòng loại

+ Số lượng điểm sẵn có mỗi châu lục được FIVB xác định: châu Âu luôn cao nhất, châu Phi hoặc Nam Mỹ thấp nhất.

+ Để tham dự sự kiện, một đội phải vượt qua một số lượng các giải vòng loại dựa trên vị trí của họ trong Bảng xếp hạng của FIVB. Những đội xếp hạng thấp nhất có thể phải thi đấu tới 3 giải để đảm bảo một suất tham dự trong khi đội xếp hạng cao chỉ phải chơi một giải.

+ Giải thi đấu được chia thành 2 vòng: vòng sơ loại và vòng chung kết. Tùy thuộc vào số lượng các đội tham dự, số lượng vòng sơ loại sẽ được tổ chức. Tại vòng sơ loại các đội sẽ được chia thành các nhóm. Mỗi đội sẽ thi đấu với các đội còn lại trong nhóm. Khi tất cả các trận đấu vòng loại đã được diễn ra, top đội trong mỗi nhóm sẽ xếp hạng cho vòng tiếp theo, những đội còn lại sẽ bị loại khỏi giải. Giá trị của n phụ thuộc vào số đội tham dự và định dạng được thực hiện tại trận chung kết.

FIVB đã thử rất nhiều cách thức thi đấu khác nhau cho vòng chung kết và trong những năm gần đây (2004), vòng bán kết và chung kết phải được thi đấu theo cách thức thi đấu Olympic. Tứ kết có thể bao gồm nhóm các đội thi đấu đối đầu trực tiếp hoặc vòng tròn, trong trường hợp cần thiết có thể thêm vòng loại để giảm số đội còn lại xuống còn 8. Giải đấu được thực hiện theo thể lệ rất chặt chẽ, chỉ có 12 cầu thủ được tham dự, không được thay thế ngay cả trường hợp bị chấn thương.

3. Cúp Bóng chuyền thế giới:

Cúp Bóng chuyền Thế giới FIVB là giải bóng chuyền cho cả nam và nữ. Được tổ chức lần đầu cho nam vào năm 1965 và cho nữ vào năm 1973, đây là vòng loại quốc tế cho Thế vận hội. Nó không thể bị nhầm lẫn với Vô địch thế giới hoặc World League/World Grand Prix.

Cách thức thi đấu: Cúp thế giới là giải đấu ổn định nhất trong tất cả các giải đấu được FIVB tổ chức. Những quy định sau được thực hiện:

- Giải đấu được tổ chức tại Nhật Bản.
- Có 12 đội tham dự, 10 đội qua vòng loại, 2 đội theo thư mời.
- Nhật Bản luôn vượt qua vòng loại và là nước chủ nhà.
- Năm nhà vô địch các châu lục cộng với 4 đội về nhì tốt nhất các châu lục căn cứ theo xếp hạng của FIVB.
- Hai đội còn lại tham dự theo suất đặc cách của FIVB.
- Từ năm 1999, chỉ có những đội không vượt qua vòng loại Thế vận hội mới có thể thi đấu tại Cúp Thế giới.
- Giải đấu được thi đấu theo 2 vòng và các đội được chia thành 2 nhóm. Ở vòng 1, một đội sẽ thi đấu với tất cả các đội còn lại trong nhóm. Ở vòng 2, mỗi đội sẽ thi đấu với tất cả các đội của nhóm kia. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục trong 2 tuần, chỉ với một ngày nghỉ sau 2 hoặc 3 ngày thi đấu. Mỗi ngày sẽ có 6 trận thi đấu. Bảng xếp hạng cuối cùng được tính theo các tiêu chí thông

thường như: điểm trận đấu, số trận thắng, tỷ lệ séc đầu(tổng số séc thắng chia cho tổng số séc thua), điểm tỷ lệ, đối đầu trực tiếp. 3 đội đứng đầu, không căn cứ theo nhóm, sẽ đạt chuẩn Olympic. Giải đấu được thực hiện theo thể lệ rất chặt chẽ, chỉ có 12 cầu thủ được tham dự, không được thay thế ngay cả trường hợp bị chấn thương.

4. Giải Cúp vô địch Bóng chuyền World Grand:

Giải Cúp vô địch Bóng chuyền World Grand là giải đấu quốc tế dành cho cả nam và nữ được tổ chức lần đầu vào năm 1993. Đây là giải được thi đấu một năm sau Thế vận hội.

Cách thức thi đấu:

- Giải đấu được tổ chức tại Nhật Bản.

- Sáu đội sẽ tham dự: nước chủ nhà, bốn nhà vô địch các châu lục và một đội theo suất đặc cách của FIVB.

- Nhật Bản không cần tham dự vòng loại và là nước chủ nhà.

- Bốn nhà vô địch của các châu lục là những đội xếp hạng cao nhất tại Thế vận hội trước đó.

- Đội còn lại nhận được suất đặc cách của FIVB để tham dự.

- Giải đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn. Bảng xếp hạng cuối cùng được tính theo các tiêu chí thông thường như: điểm trận đấu, số trận thắng, tỷ lệ séc đầu(tổng số séc thắng chia cho tổng số séc thua), điểm tỷ lệ, đối đầu trực tiếp.

5. Giải World League (dành cho nam):

Giải World League là giải quốc tế dành cho nam. Được tổ chức lần đầu vào năm 1990, đây là giải đấu lâu đời nhất và kinh phí tổ chức nhiều nhất trong tất cả các sự kiện quốc tế được FIVB tổ chức. Giải được tổ chức hàng năm. Giải đấu được tổ chức dành cho nữ được gọi là FIVB World Grand Prix. Vào năm 2006, giải thưởng 20 triệu đô la được trao cho 16 đội tham dự từ 5 châu lục. Giải đấu này không thể bị nhầm lẫn với các sự kiện bóng chuyền quốc tế khác như Giải vô địch thế giới hay Cúp Thế giới.

FIVB để liên tục thay đổi phương pháp thi đấu của World League để tăng tính cạnh tranh và làm cho giải đấu hấp dẫn hơn đối với khán giả. Tuy nhiên, một vài quy tắc cơ bản và hạn chế có thể sẽ vẫn được duy trì trong những năm tiếp. Các đội tham dự phải cung cấp được vùng phủ sóng của truyền thông địa phương và phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Giải đấu được chia thành 2 vòng: vòng sơ loại (thường được gọi là vòng liên châu lục), với hệ thống các thành phố chủ nhà luân phiên, và có một hoặc nhiều hơn vòng chung kết, với một hoặc nhiều hơn nước chủ nhà. Ở vòng sơ loại, các đội sẽ được tổ chức theo nhóm. Mỗi đội sẽ chơi tổng cộng 4 trận với tất cả các đội trong nhóm, 2 trận tại sân nhà và 2 trận trên sân khách. Mỗi cặp 2 trận đấu sẽ được thi đấu vào cuối tuần.

Khi tất cả các trận của vòng sơ loại đã diễn ra, sẽ có top n đội trong mỗi nhóm được lọt vào vòng chung kết, những đội còn lại sẽ bị loại. Giá trị n phụ thuộc vào số đội tham dự và thể thức của vòng chung kết. Nước chủ nhà giành quyền lọt vào vòng chung kết. FIVB đã thử rất nhiều thể thức cho vòng chung kết: top 6, top 4, tứ kết- bán kết- chung kết (thể thức thi đấu Olympic). Cho đến những năm gần đây (2004), phương pháp thi đấu thường được sử dụng là sự kết hợp: vòng tứ kết được tổ chức theo 2 nhóm và những đội đứng đầu tại mỗi nhóm sẽ thi đấu trận bán kết và chung kết theo phương pháp thi đấu của Olympic.

Tại vòng sơ loại, mỗi đội có quyền đưa đội hình gồm 19 cầu thủ, từ đó các HLV sẽ xây dựng đội hình 14 cầu thủ bao gồm cả 2 libero (nếu đội chỉ có 1 libero trong danh sách, số lượng tối đa được đăng ký là 12 người) sẽ được dùng vào ngày cuối tuần. Tại vòng chung kết, chỉ có 14 cầu thủ được chấp nhận bao gồm 2 libero.

6. Giải World Grand Prix (dành cho nữ):

Giải World Grand Prix là giải đấu quốc tế dành cho nữ. Được tổ chức mỗi năm bắt đầu từ năm 1993. Đây được coi là phiên bản dành cho nữ của FIVB Volleyball World League. Năm 2004, nó đã trao giải thưởng trị giá 1, 295 triệu đô la.

Phương pháp thi đấu: *Phương pháp thi đấu của giải đấu này cho thấy sự ít ổn định hơn so với giải World League. Giải Grand Prix có những quy trình phân loại khác nhau, không giống nhau ở mỗi châu lục. Các đội có thể phải tham gia các giải vòng loại hoặc có thể đạt tiêu chuẩn dựa trên bảng xếp hạng của FIVB. Giải đấu được chia làm 2 vòng thi đấu: vòng sơ loại*

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

với hệ thống các thành phố đăng cai quay vòng; có một hoặc nhiều hơn 1 vòng chung kết với một hoặc nhiều hơn 1 quốc gia đăng cai. Vòng sơ loại được chia ra trong các tuần. Mỗi tuần, các đội tham dự sẽ được chia vào các bảng, và mỗi đội sẽ thi đấu với các đội còn lại trong bảng của mình.

Tất cả các trận đấu diễn ra cho đến cuối tuần tại cùng một thành phố. Phần lớn các thành phố đăng cai tổ chức là tại châu Á. Bảng đấu có thể được đăng cai bởi những thành phố không liên quan đến giải đấu. Khi tất cả các trận đấu ở vòng loại đã diễn ra, sẽ có top n đội (theo xếp hạng) được vào vòng chung kết và những đội còn lại bị loại. Giá trị n phụ thuộc vào số đội tham dự và thể thức thi đấu được áp dụng tại vòng chung kết, nhưng thường là 5 hoặc 6. Nếu có liên quan đến giải đấu, nước chủ nhà tự động giành quyền vào vòng chung kết. Giải Grand Prix 2013 đã ghi nhận 20 đội tham dự, 5 nhà tổ chức cộng với Nhật Bản được vào vòng chung kết.

FIVB đã thay đổi nhiều phương pháp thi đấu cho vòng chung kết. Đầu tiên, hệ thống thi đấu vòng tròn 4 đội trong đó đội chiến thắng được xác định bằng số trận thắng, điểm trung bình, số séc thắng trung bình, đối đầu trực tiếp. Trong những năm gần đây (2004), phương pháp thi đấu thường được sử dụng là hình thức kết hợp: tứ kết được tổ chức ở hai bảng và 2 đội dẫn đầu ở mỗi bảng sẽ thi đấu bán kết và chung kết theo thể thức Olympic. Ở vòng loại, một đội thường có quyền sử dụng 18 cầu thủ, từ đó huấn luyện viên sẽ xây dựng đội hình 12 cầu thủ. Nhưng tại vòng chung kết chỉ 12 cầu thủ được chấp nhận.

7. Giải Vô địch các câu lạc bộ thế giới:

Giải vô địch các câu lạc bộ thế giới là giải đấu trong nhà dành cho nam và nữ giữa các câu lạc bộ vô địch từ các liên đoàn châu lục. Giải lần đầu tiên được tổ chức ở Parma, Italia vào năm 1989. Ở vòng đầu tiên sẽ có 8 đội tham dự chia thành 2 nhóm. 2 đội dẫn đầu mỗi nhóm sẽ thi đấu vòng knockout.

8. Giải Bóng chuyền Bãi biển SWATCH World Tour:

Đây là giải bóng chuyền liên châu lục. Trước đây giải được biết đến với tên gọi Giải bóng chuyền bãi biển FIVB Swatch World Tour (2003–2012) khi FIVB ký kết hợp đồng tài trợ với Swatch.

9. Giải Vô địch thể giới nam U23:

Đây là giải đấu quốc tế duy nhất dành cho nam độ tuổi U23 và được tổ chức lần đầu tại Brazil, vào năm 2013.

10. Giải Vô địch thể giới nữ U23:

Đây là giải đấu quốc tế duy nhất dành cho nữ độ tuổi U23 và được tổ chức lần đầu tại Tijuana, Mexico, vào năm 2013.

11. Giải Vô địch thể giới nam U21

Đây là giải đấu quốc tế duy nhất dành cho nam độ tuổi U21 và được tổ chức lần đầu tại Brazil, vào năm 1977. Từ năm 2007 đến năm 2011, Giải được gọi là Giải vô địch Thế giới Nam thiếu niên FIVB.

12. Giải vô địch thể giới nữ U21

Đây là giải đấu quốc tế duy nhất dành cho nữ độ tuổi U21 và được tổ chức lần đầu tại São Paulo, Brazil vào 1977.

13. Giải vô địch nam trẻ thể giới U19

Đây là giải bóng chuyền quốc tế duy nhất dành cho nam độ tuổi U19. Giải lần đầu tiên được tổ chức tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất vào năm 1989. Từ năm 2007 đến năm 2011, giải được mang tên là Giải vô địch Bóng chuyền nam trẻ thể giới.

14. Giải vô địch nữ trẻ thể giới U19:

Đây là giải bóng chuyền quốc tế duy nhất dành cho nữ độ tuổi U19. Giải lần đầu tiên được tổ chức tại Curitiba, Brazil vào năm 1989.

FIVB cũng chịu trách nhiệm các cuộc thi đấu bóng chuyền tại các giải trong khu vực như: Đại hội thể thao châu Á; Đại hội thể thao Liên Mỹ; Lusophony Games và Đại hội thể thao châu Phi.

DANH SÁCH CÁC GIẢI ĐẤU CỦA CÁC LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN KHU VỰC

1. Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) tại châu Á và châu Đại dương

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á là cơ quan quản lý cấp châu lục về các môn thể thao liên quan đến bóng chuyền tại châu Á. (AVC).

Hệ thống các giải đấu

- **Giải vô địch Bóng chuyền châu Á:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia, hiện nay được tổ chức 2 năm 1 lần bởi Liên minh liên đoàn Bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Giải đấu đầu tiên được tổ chức dành cho cả nam và nữ vào năm 1975.

- **Cúp Bóng chuyền châu Á:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia châu Á và châu Đại dương, được tổ chức 1 năm 2 lần bởi Liên minh liên đoàn Bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Giải đấu đầu tiên được tổ chức cho cả nam và nữ là vào năm 2008.

- **Giải vô địch Bóng chuyền thiếu niên châu Á:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U 20 quốc gia, được tổ chức 1 năm 2 lần bởi Liên minh liên đoàn Bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền châu Á.

- **Giải vô địch Bóng chuyền trẻ châu Á:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U18 quốc gia, được tổ chức 1 năm 2 lần bởi Liên minh liên đoàn Bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền châu Á.

- **Giải vô địch Bóng chuyền các câu lạc bộ AVC:** Đây là giải dành cho các câu lạc bộ, được tổ chức hàng năm bởi Liên minh liên đoàn Bóng chuyền châu Á và Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Từ năm 2004 tên Giải các câu lạc bộ AVC được đổi từ “Giải Cúp các câu lạc bộ Nam/Nữ AVC” thành “Giải vô địch Bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á”. Năm 2003 giải bị hoãn lại do đại dịch SARS.

- **Giải vô địch Bóng chuyền Bãi biển châu Á:** Đây là giải Bóng chuyền Bãi biển dành cho các câu lạc bộ quốc gia được Liên minh các Liên đoàn Bóng chuyền châu Á và Liên đoàn Bóng chuyền châu Á phối hợp tổ chức.

2. Hệ thống giải đấu khu vực Nam Mỹ:

- **Giải vô địch Nam Mỹ:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia, được tổ chức 2 lần 1 năm bởi Liên đoàn Bóng chuyên Nam Mỹ. Giải đấu dành cho cả đội tuyển nam và đội tuyển.

- **Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ:** Đây là giải thi đấu trong nhà dành cho cả nam và nữ giữa các câu lạc bộ vô địch đến từ các liên đoàn Nam Mỹ. Đội chiến thắng mỗi năm sẽ vượt qua vòng loại của Giải vô địch các câu lạc bộ thế giới FIVB.

- **Giải vô địch thiếu niên Nam Mỹ (U21):** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia với các cầu thủ có độ tuổi dưới 20, được tổ chức 2 lần 1 năm.

- **Giải vô địch trẻ Nam Mỹ (U19):** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U19 quốc gia, được tổ chức định kỳ 6 tháng 1 lần bởi Liên đoàn Bóng chuyên Nam Mỹ.

- **Giải vô địch trẻ em Nam Mỹ (U17):** Đây là giải đấu châu lục được tổ chức 2 lần 1 năm bởi CSV dành cho các đội tuyển U17 đến từ các quốc gia Nam Mỹ.

- **Giải vô địch Thiếu niên Nam Mỹ (U20):** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U20 nữ quốc gia, được tổ chức 2 lần 1 năm bởi Liên đoàn Bóng chuyên Nam Mỹ.

- **Giải vô địch trẻ Nam Mỹ (U18):** Đây là giải dành cho các đội tuyển U18 nữ quốc gia, được tổ chức 2 lần 1 năm bởi Liên đoàn Bóng chuyên Nam Mỹ.

- **Giải vô địch trẻ em Nam Mỹ (U16):** Đây là giải châu lục được tổ chức 2 lần 1 năm dành cho các đội tuyển U16 nữ đến từ các quốc gia Nam Mỹ. Lần đầu tiên giải được tổ chức tại Canelones, Uruguay từ 21 đến 26 tháng 11.

3. Hệ thống các giải đấu ở Châu Phi:

- **Giải vô địch châu Mỹ (nam và nữ):** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia được tổ chức định kỳ 6 tháng 1 lần dành cho cả nam và nữ.

- **Giải vô địch U21 châu Phi (nam):** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển nam U21 quốc gia, được tổ chức 2 lần 1 năm.

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

- **Giải vô địch U20 châu Phi (nữ):** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U20 nữ quốc gia, được tổ chức 2 lần 1 năm.
- **Giải vô địch U19 châu Phi(nam):** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U19 quốc gia, được tổ chức 2 lần 1 năm.
- **Giải vô địch nữ U18 châu Phi:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U18 quốc gia, được tổ chức 2 lần 1 năm.

Giải các câu lạc bộ

- **Giải vô địch các CLB nam châu Phi:** Đây là giải đấu quan trọng nhất dành cho các CLB Bóng chuyên nam tại châu Phi được Liên đoàn Bóng chuyên châu Phi tổ chức.
- **Giải vô địch các CLB nữ châu Phi:** Đây là giải đấu quan trọng nhất dành cho các CLB Bóng chuyên nữ tại châu Phi được Liên đoàn Bóng chuyên châu Phi tổ chức.
- **Bóng chuyên Bãi biển:** Giải vô địch Bóng chuyên Bãi biển châu Phi; Giải vô địch Bóng chuyên Bãi biển nữ châu Phi

4. Hệ thống giải đấu tại châu Âu:

Giải dành cho các đội tuyển quốc gia

- **Giải vô địch châu Âu:** Đây là giải dành cho các đội tuyển quốc gia, được tổ chức 6 tháng 1 lần bởi CEV, liên đoàn Bóng chuyên châu Âu. Đây là giải đấu dành cho cả nam và nữ. Giải lần đầu tiên được tổ chức tại Italy năm 1948 dành cho nam và tại Czech năm 1949 dành cho nữ. Khoảng cách giữa các giải rất khác nhau, nhưng từ năm 1975 giải được tổ chức 2 năm 1 lần.
- **Giải Bóng chuyên châu Âu:** Đây là giải đấu cấp châu lục được tổ chức hàng năm, được tổ chức lần đầu vào năm 2004. Giải đấu này tương đương với giải thế giới của FIVB tại châu Âu. Cho đến năm 2013, sau khi vòng loại kết thúc, giải kết thúc với vòng chung kết 4 đội được tổ chức tại một thành phố. Giải đấu dành cho nữ được tổ chức năm 2009.

- **Giải vô địch nam thiếu niên châu Âu:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U21 nam quốc gia, được tổ chức 6 tháng 1 lần.
- **Giải vô địch nữ thiếu niên châu Âu:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U20 nữ quốc gia, được tổ chức 6 tháng 1 lần.
- **Giải vô địch Nam trẻ châu Âu:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U19 nam quốc gia, được tổ chức 6 tháng 1 lần.
- **Giải vô địch Nữ trẻ châu Âu:** Đây là giải đấu dành cho các đội tuyển U18 nữ quốc gia, được tổ chức 6 tháng 1 lần.

Giải dành cho các câu lạc bộ

- **Giải vô địch liên đoàn CEV:** Giải vô địch liên đoàn CEV hay Giải vô địch liên đoàn châu Âu Denizbank là giải đấu chính thức nhất dành cho các CLB bóng chuyền nam tại châu Âu và được diễn ra hàng năm.

Cách thức thi đấu: Tại vòng đầu tiên với 24 đội tham dự sẽ chia thành 6 nhóm. Sau mỗi trận điểm sẽ được ấn định như sau: Thắng 3:0 hoặc 3:1 được 3 điểm; Thắng 3:2 được 2 điểm; Thua 2:3 được 1 điểm; Thua 1:3 hoặc 0:3 được 0 điểm. Hai đội dẫn đầu của mỗi nhóm và đội xếp thứ 3 trên tất cả các đội còn lại sẽ thi đấu vòng knockout 4 đội. Vòng đấu 4 đội sẽ được tổ chức vào tháng 3.

- **CEV Cup:** CEV Cup là giải đấu chính thức đứng thứ 2 dành cho các CLB bóng chuyền châu Âu và được tổ chức hàng năm. Cho đến năm 2000, giải có tên là Cúp những người chiến thắng CEV. Năm 2000, Giải được đổi tên thành Cúp các đội đứng đầu CEV và đến năm 2007 thì được đặt lại tên là Cúp CEV. Tiền thân của CEV Cup là CEV Challenge Cup.

- **Cúp Challenge:** Đây là giải đấu chính thức dành cho các CLB bóng chuyền Nam châu Âu và diễn ra hàng năm. Nó được bắt đầu vào mùa giải năm 1980/1981 dưới cái tên Cúp CEV. Đến năm 2007, giải được đổi tên thành Cúp Challenge.

- **Giải vô địch nữ CEV:** Đây là giải đấu chính thức hàng đầu dành cho các CLB bóng chuyền nữ của châu Âu và được diễn ra hàng năm. Phương pháp thi đấu của giải vô địch nữ CEV, ở vòng đầu tiên, có 20 đội tham dự, chia làm 5 nhóm. Đội thắng sẽ dành được 2 điểm, đội thua được 1 điểm. Hai đội đứng đầu mỗi nhóm và đội xếp thứ 3 có kết quả tốt nhất sẽ vào vòng knockout, với vòng chung kết 4 đội. Vòng này được tổ chức vào tháng 3.

- **Cúp CEV nữ:** Đây là giải đấu chính thức đứng thứ 2 dành cho các CLB Bóng chuyền nữ tại châu Âu và được diễn ra hàng năm. Cho đến năm 2000 giải có tên là Cúp CEV những người chiến thắng. Đến năm 2000 nó được đổi thành Cuos những đội đứng đầu CEV và đến năm 2007 giải được đổi thành Cúp CEV. Tieepf than của CEV Cup là CEV Challenge Cup.

- **Cúp Challenge nữ:** Đây là giải đấu chính thức dành cho các CLB bóng chuyền nữ châu Âu diễn ra hàng năm. Nó được tổ chức lần đầu vào mùa giải 1980/1981 dưới cái tên Cúp CEV. Năm 2007 nó được đổi tên thành Challenge Cup.

5. Hệ thống giải đấu Bắc, Trung Mỹ và Caribe ở Bắc, Trung Mỹ và Caribe (NORCECA)

- **Giải vô địch NORCECA (nam & nữ):** Đây là giải dành cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia, hiện nay được tổ chức 2 năm một lần bởi NORCECA, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe. Đây là giải đấu dành cho cả nam và nữ, được tổ chức lần đầu bắt đầu vào năm 1993.

- **Giải vô địch bóng chuyền dành cho nam thiếu niên NORCECA :** Đây là giải dành cho các đội tuyển quốc gia nam lứa tuổi U21 hiện nay được tổ chức 2 năm 1 lần.

- **Giải vô địch bóng chuyền dành cho nữ thiếu niên NORCECA:** Đây là giải dành cho các đội tuyển quốc gia nữ lứa tuổi U20 hiện nay được tổ chức 2 năm 1 lần.

- **Giải vô địch Bóng chuyền Nam trẻ NORCECA:** Đây là giải dành cho các đội tuyển quốc gia nam lứa tuổi U19, hiện nay được tổ chức 2 năm 1 lần.

- **Giải vô địch Bóng chuyền Nữ trẻ NORCECA:** Đây là giải dành cho các đội tuyển quốc gia nữ lứa tuổi U18 hiện nay được tổ chức 2 năm 1 lần.

- **Giải bóng chuyền bãi biển NORCECA (nam & nữ):** Đây là giải dành cho các đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia. Đội vô địch là sự kết hợp giữa hai nội dung dành cho nam và nữ, được NORCECA tổ chức hàng năm (Liên đoàn Bóng chuyền Bắc Mỹ).
- **Cúp Bóng chuyền liên Mỹ dành cho nam:** Đây là cúp châu lục được NORCECA tổ chức. Ban đầu chỉ các thành viên của Liên đoàn mới được tham dự, nhưng năm 2010 các đội của CSV đã được mời tham gia. Bây giờ, sự kiện này giống như vòng loại châu Mỹ của vòng loại giải Vô địch thế giới dành cho nam. Các đội tuyển nữ cũng có một giải đấu tương tự là Cúp Bóng chuyền liên Mỹ dành cho nữ.
- **Cúp Bóng chuyền liên Mỹ dành cho nữ:** Đây là giải đấu châu lục dành cho tất cả các đội trên toàn châu Mỹ để tham gia đấu loại cho giải Grand Prix Thế giới. Nó sẽ đem về 1 điểm cho đội xuất sắc nhất Nam Mỹ và 3 đội của NORCECA. Giải cũng đem điểm về cho 4 đội xuất sắc nhất Cuos Bóng chuyền nữ, 2 đội đứng đầu theo xếp hạng của NORCECA và các đội của CSV. Cúp Liên Mỹ dành cho nam được tổ chức lần đầu năm 2006, là vòng loại Cúp châu Mỹ
- **Cúp Bóng chuyền Nam thiếu niên Liên Mỹ:** Đây là giải dành cho các đội tuyển U21 được NORCECA tổ chức 1 năm 2 lần dành cho các đội của Nam, Bắc, Trung Mỹ và Caribe được NORCECA tổ chức.
- **Cúp Bóng chuyền Nam thiếu niên Liên Mỹ:** Đây là giải châu lục dành cho các đội tuyển U20 trên toàn châu Mỹ, được tổ chức 1 năm 2 lần.
- **Cúp Bóng chuyền Nam trẻ Liên Mỹ:** Đây là giải châu lục dành cho các đội tuyển U19 của Bắc - Trung Mỹ, Caribe được tổ chức 1 năm 2 lần.
- **Cúp Bóng chuyền Nữ trẻ Liên Mỹ:** Đây là giải châu lục dành được tổ chức 1 năm 2 lần dành cho các đội tuyển U18 trên toàn châu Mỹ.
- **Cúp Chung kết 4 đội nữ:** Đây là giải bán châu lục được tổ chức bởi Hiệp hội bóng chuyền Liên Mỹ cùng với 2 đội đứng đầu của Liên đoàn NORCECA và CSV tại Cúp Bóng chuyền Nam và Nữ châu Mỹ. Giải đấu của nữ được tổ chức từ năm 2008 đến năm 2010 nhưng bị đưa ra khỏi

lich của NORCECA và PVU từ năm 2011. Tuy nhiên FIVB đã có chương trình thi đấu cho đến năm 2013.

Huyền Trang biên dịch và tổng hợp (từ www.wikipedia.com và www.fivb.org)

*** **

I. HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN CẦU LÔNG THẾ GIỚI

Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) là cơ quan quản lý về các vấn đề của môn Cầu lông. Được thành lập vào năm 1934 với 9 quốc gia thành viên (Canada, Đan Mạch, Anh, Pháp, Ireland, Hà Lan, New Zealand, Scotland và xứ Wales). BWF được mở rộng tới 176 quốc gia thành viên trên toàn thế giới, tại Đại hội ở Madrid, nó đã được quyết định áp dụng tên mới Liên đoàn cầu lông thế giới vào ngày 24/9/2006. Khi mới bắt đầu thành lập Liên đoàn, trụ sở chính đặt tại Cheltenham, Anh, nhưng đến 1/10/2005 đã được chuyển đến Kuala Lumpur. Hiện tại, chủ tịch Liên đoàn là ông Poul Erik Hoyer Larsen.

Số lượng các Liên đoàn ở các khu vực: Liên đoàn cầu lông Châu Á – 41 Liên đoàn; Liên đoàn Cầu lông Châu Âu – 51 Liên đoàn; Liên đoàn Cầu lông Châu Mỹ – 33 Liên đoàn; Liên đoàn cầu lông Châu Phi – 37 Liên đoàn; Liên đoàn Cầu lông Châu Đại Dương – 14 Liên đoàn. Tổng số 176 Liên đoàn.

Hệ thống các giải thi đấu: Liên đoàn cầu lông quốc tế tổ chức thường niên các giải thi đấu quốc tế, gồm:

1. Thế vận hội Olympic:

Môn cầu lông lần đầu tiên có trong danh sách thi đấu tại Thế vận hội mùa hè năm 1992. 63 quốc gia khác nhau đã tham gia thi đấu môn Cầu lông tại TVH Olympic mùa hè 1992 tại Barcelona với 4 nội dung thi đấu: đơn và đôi của cả nam và nữ. Tại Thế vận hội Olympic Atlanta năm 1996, nội dung thi đấu được bổ sung thêm nội dung thi đấu đôi nam nữ phối hợp, tăng số lượng các nội dung thi đấu của môn Cầu lông là 5 nội dung. Sẽ có một trận đấu loại trực tiếp giữa hai đội thua ở vòng bán kết để quyết định đội chiến thắng. Các nội dung thi đấu này cũng được áp dụng trong Thế vận hội Olympic mùa hè vào những năm 2000, 2004, 2008 và 2012.

2. Giải Vô địch thế giới:

Các giải Vô địch của Liên đoàn Cầu lông thế giới (trước đây gọi là Giải Vô địch Liên đoàn Cầu lông quốc tế) là giải đấu được phê chuẩn bởi Liên đoàn Cầu lông thế giới. Giải đấu bắt đầu vào năm 1977 và đã được tổ chức ba năm một lần cho đến năm 1983. Bắt đầu năm 1985, giải đấu được tổ chức một năm hai lần và thi đấu hai năm một lần cho đến năm 2005. Từ năm 2006, giải đấu đã được thay đổi theo lịch thi đấu thường niên của Liên đoàn.

3. Giải Vô địch trẻ thế giới

Giải Vô địch trẻ thế giới (còn được gọi là giải vô địch cầu lông trẻ thế giới) là một giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn cầu lông thế giới nhằm để tôn vinh các cầu thủ (dưới 19 tuổi) xuất sắc nhất thế giới.

4. Giải Thomas Cup

Còn được gọi là Giải vô địch thế giới dành cho nam, là một giải đấu cầu lông thế giới giữa các đội quốc gia thành viên của Liên đoàn cầu lông thế giới. Giải vô địch được tổ chức hai năm 1 lần bắt đầu từ giải đấu năm 1982. Vòng loại cuối cùng của giải đấu sẽ có 12 đội tranh tài tại các địa điểm của nước chủ nhà và thi đấu với đội nữ ở vòng loại cuối cùng của giải vô địch nữ thế giới, Uber Cup (lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1956-1957). Từ năm 1984 hai cuộc thi đã được tổ chức cùng nhau ở các vòng loại của giải đấu.

Hai tám trận thi đấu của Thomas Cup được tổ chức từ năm 1948 – 1949, chỉ có bốn quốc gia dành được danh hiệu, Indonesia là đội tuyển xuất sắc nhất và đã đăng quang ngôi vô địch 13 lần. Đứng sau Thomas Cup là giải Uber Cup là sự kiện được tổ chức thường xuyên lớn nhất và uy tín nhất. Tại giải Thomas Cup, Nhật Bản trở thành quốc gia thứ tư giành chiến thắng sau khi đánh bại Malaysia với tỉ số 3-2 vào năm 2014.

Cách thức thi đấu giải Thomas Cup: Có tám đội thi đấu với nhau bao gồm các quốc gia đương kim vô địch và nước chủ nhà. Trong trận bán kết, đội đứng thứ nhất của nhóm này sẽ phải thi đấu lại với đội đứng thứ hai của nhóm khác, những đội thắng sẽ vào vòng chung kết. Trận đấu loại trực tiếp giữa hai đội thua của vòng bán kết vẫn được áp dụng vào năm 1984 nhưng đến năm

1990 đã bị loại bỏ. Năm 2004, Liên đoàn đã tăng số lượng các địa điểm của giải Thomas Cup, mỗi giải dành cho một quốc gia trong năm Châu liên minh khu vực (Châu Phi, Châu Á, Châu Âu, Châu Đại Dương và Châu Mỹ). Liên đoàn cũng tăng số lượng đội tuyển đủ điều kiện vào vòng chung kết là 12 đội. Trong khi đó, các nước liên minh khu vực sẽ đưa ít nhất 1 đội vào vòng chung kết của giải đấu. Tại vòng chung kết, 12 đội được chia thành 4 nhóm sẽ thi đấu với nhau, 2 đội thắng ở các vòng loại sẽ được vào trận chung kết để tranh giải nhất của Giải đấu Thomas Cup.

Từ năm 2014, 16 đội sẽ được đưa vào các giải đấu. Cơ cấu mới của giải sẽ đảm bảo ít nhất 1 đội từ 1 Châu lục và 3 đội từ Châu Á và Châu Âu đủ điều kiện tham gia.

5. Giải Uper Cup:

Còn được gọi là giải vô địch thể giới dành cho nữ, là giải đấu Cầu lông quốc tế lớn được cạnh tranh bởi các đội tuyển Cầu lông quốc gia của nữ. Giải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1956 – 1957 và được diễn ra cứ 2 năm 1 lần từ năm 1984 khi giải dự kiến sẽ được sát nhập với giải Thomas Cup – Giải vô địch cầu lông thể giới dành cho nam.

6. Giải Sudirman Cup:

Là giải vô địch cầu lông hỗn hợp diễn ra 2 năm một lần. Sẽ có năm trận đấu trong mỗi vòng loại gồm các nội dung: đơn nam và đơn nữ, đôi nam và đôi nữ, đôi nam nữ. Giải được đặt tên sau khi Dick Sudirman, một cựu VĐV Indonesia của Hiệp hội Cầu lông Indonesia (PBSI) sáng lập ra. Giải Sudirman Cup đầu tiên được diễn ra tại sân vận động Bung Karno, Trung Jakarta, Indonesia vào ngày 24/5 đến ngày 29/5/1989. Sẽ không có tiền thưởng trong giải Sudirman Cup; các cầu thủ tham gia thi đấu để có được điểm xếp hạng thể giới và mang lại uy tín cho quốc gia của họ.

7. Giải Super Series Premier:

Giải Super Series chính thức được thực hiện trong năm 2007, đây là giải đấu nằm trong hệ thống các giải đấu các tay vợt cầu lông xuất sắc nhất, được phê chuẩn bởi Liên đoàn cầu lông thể giới. Từ năm 2014 trở đi, giải thưởng ở giải đấu Super Series Premier là 500,000 USD, tăng tối thiểu

là 50,000 USD mỗi năm cho đến năm 2017. Đối với giải Super Series, số tiền thưởng tối thiểu là 250,000 USD, tăng 25.000 USD mỗi năm cho đến năm 2017.

Giải Super Series sẽ cung cấp các khoản tiền thưởng cho từng vòng thi đấu dù cho có một cầu thủ bị loại, trừ khi họ không đủ điều kiện vào vòng loại. Bắt đầu từ mùa giải 2008, người chiến thắng sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương với giải thưởng dành cho nam.

8. Giải Grand Prix Gold:

Giải Grand Prix Gold và Grand Prix là một loạt các giải đấu cầu lông được phê chuẩn bởi Liên đoàn cầu lông thế giới từ năm 2007. Số tiền thưởng của giải đấu Grand Prix Gold tối thiểu là 120.000 USD và giải Gold Prix tối thiểu là 50.000 USD. Trong hệ thống giải Grand Prix Gold, 24 giải đấu được tổ chức, không bao gồm các giải vô địch Châu lục.

Dưới đây là danh sách các giải đấu Grand Prix Gold và Grand Prix:

- ***Giải Úc mở rộng:*** Giải Úc mở rộng cho môn cầu lông là một giải thi đấu mở rộng được tổ chức tại Úc. Năm 2011, giải được nâng cấp lên là giải Grand Prix Gold. Vào năm 2014 giải Grand Prix Gold Úc mở rộng được thăng cấp lên thành giải Super Series. Ngoài ra còn các giải: Giải Bitburger mở rộng; Giải Brasil mở rộng; Giải Bulgaria mở rộng: chỉ tổ chức tại mùa giải 2008;
- ***Giải Canada mở rộng:*** Giải Canada mở rộng cho môn cầu lông tổ chức tại Canada từ năm 1957. Giải đấu truyền thống được tổ chức hàng năm vào tháng 9. Năm 1957, Liên đoàn Cầu lông Canada đã quyết định mở các giải vô địch quốc gia Canada và họ đã kết hợp với giải Canada mở rộng cho đến năm 1961. Năm 1962 họ được tách ra và tổ chức riêng biệt. Năm 2008 và 2009 giải vô địch Canada mở rộng được tổ chức như giải quốc tế.
- ***Giải Trung Quốc Masters:*** Giải Trung Quốc Masters là một giải đấu cầu lông hàng năm được tổ chức tại Trung Quốc. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống giải đấu Super Series trong năm 2007. Kể từ năm 2014 mức độ của giải đấu được hạ cấp xuống là giải Grand Prix Gold và Grand Prix, do các quy tắc để cấm một quốc gia có 2 giải đấu Super Series trong một năm.
- ***Giải Hà Lan mở rộng***

- **Giải Đức mở rộng**
- **Giải Ấn Độ mở rộng:** đã bị hủy bỏ vào năm 2007.
- **Giải Grand Prix Gold Ấn Độ mở rộng:** Là giải đấu cầu lông quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Lucknow, Ấn Độ vào năm 2009. Năm 2009 và năm 2010, giải đấu được tổ chức như giải Grand Prix Ấn Độ mở rộng với giải thưởng trị giá 120.000 USD.
- **Giải Indo mở rộng:** bắt đầu từ năm 2010
- **Giải Hàn Quốc mở rộng:** Giải Grand Prix Gold Hàn Quốc mở rộng là giải đấu môn cầu lông quốc tế thường được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm tại Hàn Quốc. Đây là giải đấu thứ tư của giải cầu lông quốc tế. Tổng giá trị giải thưởng là 120.000 USD.
- **Giải Malaysia mở rộng:** Giải Grand Prix Gold Malaysia mở rộng bắt đầu vào năm 2009, là giải đấu thứ hai được tổ chức sau giải Super Series. Tổng giá trị giải thưởng là 120.000 USD.
- **Giải Ma Cao mở rộng:** Giải vô địch cầu lông Ma Cao mở rộng là giải vô địch quốc tế mở rộng được tổ chức tại Ma Cao từ năm 2006. Năm 2007, giải đấu được phân loại bởi Liên đoàn cầu lông thế giới, tổng trị giá giải thưởng lên đến 120.000 USD.
- **Giải New Zeland mở rộng:** Sự kiện này đã hủy bỏ vào năm 2010 và 2012 và không được tổ chức từ năm 2011.
- **Giải Philippines mở rộng:** Đã bị hủy bỏ vào năm 2008 và không được tổ chức từ năm 2010.
- **Giải Nga mở rộng**
- **Giải Scotland mở rộng:** bắt đầu vào năm 2013.
- **Giải Thụy Sĩ mở rộng:** bắt đầu vào năm 2011.
- **Giải Thái Lan mở rộng:** Là giải vô địch quốc tế mở rộng được tổ chức tại Thái Lan từ năm 1984. Nó đã được tạm dừng vào năm 1986, 1998, 2002 và 2010. Đã bị hủy bỏ vào năm 2010.
- **Giải Mỹ mở rộng:** Là giải đấu cầu lông hàng năm lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1954 khi Hiệp hội Cầu lông Mỹ (nay là cầu lông Hoa Kỳ) tổ chức giải vô địch cầu lông Mỹ để cạnh tranh. Trong những năm 1950 và những năm 60 thường thu hút các VĐV hàng đầu thế giới.
- **Giải Việt Nam mở rộng:** Là giải quốc tế mở rộng được tổ chức tại Việt nam từ năm 1996.

Khánh Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo www.bwfbadminton.org và www.wikipedia.org)

*** **

J. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA MÔN ĐUA THUYỀN

Giải đua thuyền thế giới: Giải đua thuyền thế giới là giải đấu thường niên mà các hoạt động của nó sẽ liên quan đến giải vô địch đua thuyền thế giới. Giải được tổ chức trong ba ngày với một hệ thống thi đấu cho đến trận chung kết. Giải đua thuyền thế giới bao gồm 14 hạng thuyền của Olympic và một số hạng thuyền quốc tế. Đua thuyền dành cho các VĐV khuyết tật cũng được tham gia vào một số giải đua thuyền thế giới. Hạng thuyền ở vị trí cao nhất ở mỗi quốc gia được chấm điểm như sau: Lần 1 – 8 điểm; Lần 2 – 6 điểm; lần 3 – 5 điểm, lần 4- 4 điểm, lần 5 – 3 điểm, lần 6 – 2 điểm và lần 7 – 1 điểm.

Giải vô địch đua thuyền thế giới: Giải vô địch đua thuyền thế giới là sự kiện đua thuyền thế giới thường niên lớn nhất và quan trọng nhất của mùa giải. Nó được tổ chức vào cuối mùa giải. Các cuộc đua thuyền được tổ chức trên 8 ngày, được sử dụng hệ thống vòng loại đến vòng chung kết và được đảm bảo rằng có thời gian nghỉ giữa các hạng thuyền cho các VĐV. Trong một năm Olympic, giải này chỉ được tổ chức cho các hạng thuyền quốc tế và được tổ chức với giải vô địch đua thuyền trẻ thế giới.

Giải vô địch đua thuyền U23: Giải vô địch đua thuyền U23 là giải đấu thường niên cho các VĐV đua thuyền ở độ tuổi dưới 23. Nó còn được gọi là sự kiện ‘giải đấu b’ được tổ chức trong 5 ngày vào tháng 7.

Giải vô địch đua thuyền trẻ thế giới: Giải vô địch đua thuyền trẻ thế giới được tổ chức thường niên cho các lứa tuổi 18 hoặc trẻ hơn, bao gồm 13 hạng thuyền được sử dụng cho đến vòng chung kết. Trong một năm Olympic, giải này sẽ được kết hợp với giải vô địch đua thuyền thế giới.

- **Giải đua thuyền Masters:** Được tổ chức thường niên cho các lứa tuổi từ 27 tuổi trở lên. Các VĐV đua thuyền trong danh sách độ tuổi bắt đầu từ vần “A” cho những VĐV có độ tuổi ít nhất là 27. Danh sách tiếp theo từ vần “K” cho những VĐV có độ tuổi trung bình là 85 tuổi hoặc hơn.

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Giải đấu được diễn ra trong bốn ngày, một huy chương sẽ được trao cho người thắng cuộc ở mỗi cuộc thi.

Giải vô địch đua thuyền thế giới trên biển: Giải vô địch đua thuyền thế giới trên biển là sự kiện được tổ chức thường niên với thiết kế đặc biệt của các thuyền đua. Thiết kế là hình tam giác với các phao bơi bên cạnh cho các VĐV. Nó thường được tổ chức dọc theo bãi biển và không có luồng dành riêng cho thuyền đua. Sự kiện này thường diễn ra vào tháng 10 và tổ chức trong 3 ngày.

Thế vận hội (TVH) Olympic: TVH Olympic diễn ra 4 năm một lần và bao gồm cả môn đua thuyền. Ủy ban Olympic quốc tế đã đưa ra chỉ tiêu hoàn thành của 550 VĐV trong 14 hạng thuyền. Chỉ tiêu này có nghĩa là Liên đoàn đua thuyền thế giới sẽ tiến hành các vòng loại của cuộc thi, và được diễn ra trong năm trước Thế vận hội Olympic. Ngoài ra còn có các vòng loại châu lục từ các Châu: Châu Phi, Châu Á/Châu Đại Dương, Châu Mỹ Latin và Châu Âu. Vòng chung kết được tổ chức trước khi diễn ra TVH Olympic khoảng 3 tháng.

TVH Olympic trẻ: TVH Olympic trẻ được tổ chức 4 năm một lần với lễ khai mạc được diễn ra tại Singapore vào năm 2010. Bốn hạng thuyền được đưa vào thi đấu với 4 nội dung thi đấu: đơn nam và đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Tổng số 96 VĐV được thi đấu ở vòng loại, số lượng chỉ tiêu quốc gia sẽ được sử dụng để quyết định VĐV nào có thể tham gia cuộc thi. Vòng loại chính là giải vô địch đua thuyền thế giới trẻ được diễn ra trong năm trước sự kiện TVH Olympic trẻ. Sẽ không có các giải tuyển chọn Châu lục cho các Châu: Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, và Mỹ Latin. Độ tuổi đủ điều kiện tham gia vào cuộc thi là 17 hoặc 18 tuổi.

Khánh Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo www.worldrowing.com và www.wikipedia.org)

*** **

K. HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN QUỐC TẾ

Liên đoàn Bóng bàn quốc tế: là cơ quan quản lý tất cả các Hiệp hội bóng bàn trên thế giới. Vai trò của ITTF là giám sát các quy tắc, luật lệ và cố gắng cải tiến kỹ thuật cho môn bóng bàn. ITTF chịu trách nhiệm việc tổ chức nhiều giải đấu quốc tế, bao gồm cả Giải vô địch bóng bàn thế giới

được tổ chức từ năm 1926. Vào cuối năm 2000, ITTF thay đổi một số quy tắc nhằm giúp cho Bóng bàn có thể tồn tại được như một môn thể thao trên truyền hình. Quả bóng 38mm cũ đã chính thức được thay thế bằng quả bóng 40mm. Điều này làm tăng sức cản không khí của quả bóng và có hiệu quả kéo dài thời gian bóng đi. Trụ sở chính của ITTF là tại Lausanne, Thụy Sĩ. Chủ tịch hiện tại của ITTF là Adham Sharara, người Canada. ITTF công nhận sáu liên đoàn lục địa. Mỗi liên lục địa có một chủ tịch giữ vai trò đứng đầu chính thức và có quy định riêng của mình. Hiện tại có 218 hiệp hội thành viên trong ITTF. Những liên đoàn sau đây đã được công nhận: Châu Phi: Liên đoàn bóng bàn châu Phi (ATTF) – 48 Liên đoàn thành viên; Châu Á: Liên hiệp bóng bàn châu Á (ATTU) – 45 Liên đoàn thành viên; Châu Âu: Liên hiệp bóng bàn châu Âu (ETTU) – 57 Liên đoàn thành viên; Mỹ Latinh: Liên hiệp bóng bàn châu Mỹ Latinh (ULTM) – 40 Liên đoàn thành viên; Bắc Mỹ: Liên hiệp bóng bàn Bắc Mỹ (NATTU) – 4 Liên đoàn thành viên; Châu Đại Dương: Liên đoàn bóng bàn châu Đại Dương (OTTF) – 24 Liên đoàn thành viên.

Đối với các sự kiện giải vô địch thế giới ITTF, một vận động viên chỉ có đủ điều kiện chơi cho hiệp hội của mình bằng cách đăng ký với ITTF. Nếu người chơi muốn chơi cho một hiệp hội mới, thì phải đăng ký với ITTF, thông qua hiệp hội mới.

Hệ thống tính điểm môn Bóng bàn: Hệ thống tính điểm môn Bóng bàn đã giảm từ 21 xuống hệ thống tính điểm 11 điểm vào năm 2001. Các vận động viên hoặc cặp vận động viên đầu tiên ghi được 11 điểm sẽ giành chiến thắng trừ khi cả hai vận động viên hay cặp vận động viên đều đạt được 10 điểm, nếu thế thì các vận động viên hoặc cặp vận động đầu tiên sẽ giành chiến thắng nếu vượt trước 2 điểm. Việc này có mục đích giúp các trận đấu có nhịp độ nhanh hơn và thú vị hơn. ITTF cũng thay đổi các quy định về giao bóng để ngăn chặn vận động viên giấu bóng lúc giao bóng, để tăng chiều dài trung bình của lượt đánh trả và làm giảm lợi thế của người giao bóng. Hiện nay, các trận đấu thay đổi theo thời gian chủ yếu để tăng cường cảm hứng cho người xem truyền hình.

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Hệ thống các giải đấu:

Tên giải đấu	Lần đầu tiên tổ chức	Chu kỳ diễn ra	Xếp hạng ITTF		Nội dung						
			Xếp hạng	Tiền thưởng	MT	WT	MS	WS	MD	WD	XD
Thế vận hội Olympic	1988	4 năm	R1	B1	•	•	•	•			
Giải vô địch thế giới	1926	Các năm lẻ	R1	B1			•	•	•	•	•
Giải vô địch đồng đội thế giới	1926	Các năm chẵn	R1		•	•					
Cúp thế giới nam	1980	Hàng năm	R1	B2			•				
Cúp thế giới nữ	1996	Hàng năm	R1	B2				•			
Cúp đồng đội thế giới	1990	Các năm lẻ	R1		•	•					
Giải Trung Quốc Challenge	2009	Hàng năm	R2		•	•					
Giải du đấu ITTF thế giới	1996	Một năm	R2	B3			•	•	•	•	
Vòng Chung kết Giải ITTF thế giới	1996	Một năm	R2	B2			•	•	•	•	
Thế vận hội Olympic trẻ	2010	4 năm	R1	B3	•	•	•				
Giải vô địch thiếu niên thế giới	2003	Một năm	R1	B3	•	•	•	•	•	•	•
Giải đấu thiếu niên thế giới ITTF	1992	Một năm	R2	B4	•	•	•	•	•	•	
Cúp Quân sự	2003	Một năm	R2	B4	•	•	•	•	•	•	
Giải vô địch bóng bàn thế giới Para ITTF	1990	4 năm									

Chú thích: MT/WT: đội nam/nữ; MS/WS: đơn nam/nữ; MD/WD: đôi nam/nữ; XD: đôi nam nữ

1. Thế vận hội mùa hè:

Thi đấu bóng bàn đã được đưa vào Thế vận hội Olympic mùa hè từ năm 1988, với nội dung thi đấu đơn và đôi dành cho nam và nữ. Các vận động viên đến từ Trung Quốc thống trị môn thể thao này, giành được tổng cộng 47 huy chương trong 28 sự kiện, trong đó có 24 huy chương vàng. Tại Thế vận hội 2012, đã có sự thay đổi quy định thi đấu, theo đó chỉ có hai vận động viên từ mỗi quốc gia có thể tham gia (thay vì 3 như trước đây).

2. Giải vô địch Bóng bàn Thế giới:

Giải vô địch Bóng bàn Thế giới đã được tổ chức lần đầu năm 1926, và đều đặn hai năm một lần kể từ năm 1957. Năm nội dung cá nhân, bao gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, hiện đang được tổ chức trong những năm lẻ. Giải vô địch bóng bàn thế giới, bao gồm nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, lần đầu tiên được tổ chức năm 2000. Giải vô địch đồng đội được tổ chức trong những năm chẵn.

3. Cúp Bóng bàn thế giới:

Cúp bóng bàn thế giới đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 1980. Cup này chỉ có nội dung đơn nam cho đến tận năm 1996 mới có thêm nội dung đơn nữ và năm 1990 có thêm nội dung đồng đội. Cuộc thi đồng đội World Team Cup, đã bị hủy bỏ cho đến năm 2007, và hiện nay được tổ chức trong những năm lẻ. Các cuộc thi được Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) giám sát và được xếp loại R1 theo đánh giá của công chúng, B2 theo số tiền thưởng trong bảng xếp hạng ITTF thế giới. Cúp Bóng bàn thế giới gồm các giải đấu:

- ✚ **Cúp thế giới nam và nữ:** Thành phần tham gia giải đấu bao gồm: Vận động viên đang vô địch World Cup; Vận động viên vô địch thế giới; Vận động viên vô địch hoặc các vận động viên mạnh nhất hiện tại từ 6 châu lục (châu Phi, châu Á, châu Âu, Mỹ Latinh, Bắc Mỹ và châu Đại Dương); 1 vận động viên từ hiệp hội chủ nhà; 8 vận động viên hàng đầu trong danh sách xếp hạng thế giới và 2 suất đặc cách. Nhiều nhất 2 vận động viên từ một hiệp hội, trừ khi một trong ba được mời như một ứng cử viên ngoài. Nếu vận động viên vô địch thế giới và nắm giữ danh hiệu vô địch World Cup là cùng một người, hoặc hiệp hội chủ nhà có một vận động viên đủ điều kiện là người đang giữ danh hiệu hoặc đang có tên

trong bảng xếp hạng thế giới, vị trí đó sẽ được dành cho các vận động viên đủ điều kiện tiếp theo trên danh sách xếp hạng thế giới.

- ✚ **Cúp đồng đội thế giới:** 7 đội hàng đầu ở giải vô địch đồng đội thế giới trước. Nếu đội tuyển của hiệp hội chủ nhà không có trong danh sách top 7, đội của hiệp hội chủ nhà và 4 đội đến từ các liên đoàn châu lục sẽ được đại diện tham gia sự kiện này.

4. Giải Trung Quốc Challenge:

Giải Trung Quốc thách đấu với thế giới là một giải đấu bóng bàn do Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc (CTTA), Liên đoàn Bóng bàn quốc tế (ITTF) và Volkswagen tổ chức. Mỗi “giải Trung Quốc thách đấu với thế giới” diễn ra hai ngày giữa một đội của Trung Quốc và một đội tất cả các ngôi sao thế giới.

5. Giải Bóng bàn thế giới ITTF:

Giải bóng bàn thế giới ITTF, trước năm 2011 có tên là ITTF Pro Tour, là một loạt các giải đấu bóng bàn được Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) tổ chức từ năm 1996, để nâng cao chất lượng môn thể thao này. Nó bao gồm 6 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, và đơn nam, đơn nữ độ tuổi dưới 21. Giải đấu có hệ thống tính điểm riêng của mình, người chơi tích lũy điểm dựa trên thành tích của họ và số điểm phân bổ trong các giải đấu họ tham gia. Các vận động viên đạt được điểm cao nhất có thể được mời tham dự ITTF World Tour Grand Finals vào cuối năm. Bảng xếp hạng thế giới ITTF bao gồm các nội dung đơn, được xếp loại R2 theo đánh giá của công chúng, B3 theo số tiền thưởng trong bảng xếp hạng ITTF thế giới, làm cho giải đấu này có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng thế giới.

6. Giải Chung kết thế giới ITTF:

Giải chung kết thế giới ITTF (ITTF World Tour Grand Finals), trước đây có tên là ITTF Pro Tour Grand Finals, là một giải đấu bóng bàn hàng năm được Liên đoàn Bóng bàn quốc tế (ITTF) tổ chức vào cuối năm. Giải đấu bao gồm sáu nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, và đơn nam, đơn nữ độ tuổi dưới 21. Những vận động viên tích lũy được nhiều điểm nhất trong các giải vô địch ITTF trước sẽ được tham gia sự kiện này, và thi đấu tranh tổng số tiền thưởng 1 triệu đô la, số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử ITTF.

Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn

+ Đơn nam và đơn nữ:

- Tham dự ít nhất 5 sự kiện tại Giải vô địch ITTF.
- Top 15 người có số điểm cao nhất tại Giải vô địch ITTF hiện tại được mời tham dự.
- Nếu hiệp hội chủ nhà không có vận động viên nào trong top 15, ITTF sẽ mời một vận động viên nhận làm hội viên cho hiệp hội chủ nhà hoặc vận động viên có số điểm cao thứ 16 tại bảng xếp hạng ITTF hiện tại.
- 4 vận động viên nam và 4 vận động viên nữ có số điểm cao nhất tại giải đấu Euro-Châu Phi 2012 cũng sẽ được mời tham dự.

+Đôi nam và đôi nữ:

- Các cặp vận động viên phải chơi ít nhất 4 sự kiện tại ITTF World Tour.
- 7 cặp có số điểm cao nhất tại Giải vô địch ITTF hiện tại được mời tham dự.
- Nếu hiệp hội chủ nhà không có cặp vận động viên nào trong top 7, vị trí thứ 8 sẽ thuộc về cặp vận động viên nhận làm hội viên cho hiệp hội chủ nhà. Nếu không, vị trí đó sẽ là cặp vận động viên có số điểm cao thứ 8 tại bảng xếp hạng thế giới hiện tại.
- Nếu một vận động viên xuất hiện trong hai hoặc nhiều cặp đôi, chỉ có đôi có số điểm cao nhất được công nhận.

+U21 đơn nam và đơn nữ:

- Tham dự 4 sự kiện trong ít nhất 2 giải vô địch ITTF châu lục.
- Top 8 vận động viên có thành tích cao nhất tại giải vô địch thế giới hiện tại được tham dự.

Nếu có nhiều hơn 2 vận động viên hoặc cặp vận động viên có thứ hạng giống nhau tại giải vô địch thể giới hiện tại khi họ tranh vị trí cuối cùng, vị trí đó sẽ thuộc về các vận động viên hoặc cặp vận động viên có xếp hạng ITTF thể giới cao hơn.

Phương thức thi đấu tại vòng chung kết World Tour Grand:

+**Đơn nam và đơn nữ, đôi nam và đôi nữ:** 16 vận động viên (hoặc 8 cặp đôi) được vào vòng trong theo một hệ thống đấu loại trực tiếp. 8 vận động viên (hoặc 4 cặp ở nội dung đôi) hàng đầu Giải vô địch thể giới hiện tại sẽ không phải đối đầu trực tiếp với nhau trong vòng loại.

+ **U21 đơn nam và đơn nữ:** Đầu tiên, 8 vận động viên được chia thành hai nhóm. Sau khi đấu vòng tròn, 2 vận động viên có thành tích tốt nhất trong mỗi nhóm sẽ vào chung kết.

7. Giải vô địch bóng bàn thiếu niên thế giới:

Giải vô địch bóng bàn thiếu niên thế giới là một giải đấu bóng bàn hàng năm dành cho thiếu niên dưới 18 tuổi. Các giải đấu đã được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế từ năm 2003.

8. Giải vô địch bóng bàn thế giới Para:

Giải vô địch bóng bàn thế giới Para là giải đấu dành cho các vận động viên khuyết tật, được tổ chức bởi Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) 4 năm 1 lần cùng với Paralympic (4 năm 1 lần). Giải đấu được tổ chức lần đầu vào năm 1990 tại Assen, Hà Lan, lần thứ hai vào năm 1998, từ đó giải được tổ chức 4 năm 1 lần.

9. Đại hội Olympic trẻ thế giới:

Được tổ chức 4 năm/lần. Năm 2014, giải diễn ra tại Trung tâm thể thao Ngũ Đài Sơn ở Nam Kinh, Trung Quốc.

Tiêu chuẩn: Mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) được tối đa 2 vận động viên tham gia, 1 nam và 1 nữ. Là nước chủ nhà, Trung Quốc được đưa ra hạn ngạch tối đa nên họ được 8 vận động viên tham gia, 4 nam 4 nữ, được Ủy ban ba bên phân bổ. 54 vị trí còn lại sẽ được quyết định dựa trên 4 tiêu chuẩn: sự kiện trình độ chuyên môn thể giới năm 2014, xếp hạng U-18 thể

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

giới, sáu giải vòng loại và sáu giải đấu châu lục. Để đủ điều kiện để tham gia vào Thế vận hội Thanh niên các vận động viên phải được sinh từ 1/1/1996 đến 31/12/1999.

Các giải đấu châu lục

1. Liên hiệp Bóng bàn Châu Á

Liên hiệp bóng bàn châu Á: là một cơ quan quản lý bóng bàn châu Á thành lập ngày 7 tháng 5 năm 1972, và được Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) công nhận năm 1975. ATTU được thành lập bởi 16 hiệp hội và hiện nay có 44 hiệp hội thành viên.

Giải đấu: Danh sách các sự kiện được ATTU hoặc nhóm ATTU khu vực kiểm soát:

Giải đấu	Năm khai mạc	Tần suất tổ chức (lần/năm)	Sự kiện						
			MT	WT	MS	WS	MD	WD	XD
Giải vô địch châu Á	1972	1/2	•	•	•	•	•	•	•
Cup bóng bàn châu Á	1983	1/1			•	•			
Giải vô địch thiếu niên châu Á	1972	1/1	•	•	•	•	•	•	•
Giải vô địch Đông Nam Á	1998	1/2	•	•	•	•	•	•	•
Giải vô địch thiếu niên Đông Nam Á		1/1	•	•	•	•	•	•	•
Giải vô địch thiếu niên Nam Á			•	•	•	•	•	•	

Danh sách các sự kiện được tổ chức bởi các thành viên ATTU và các tổ chức khác:

Giải đấu	Năm khai mạc	Tần suất tổ chức (lần/năm)	Sự kiện						
			MT	WT	MS	WS	MD	WD	XD
Giải đấu châu Á- châu Âu	2009	2/1	•						

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Đại hội thể thao châu Á	1958	1/4	•	•	•	•	•	•	•
Đại hội thể thao Đông Nam Á	1965	1/2	•	•	•	•	•	•	•
Đại hội thể thao Đông Á	2009	1/4	•	•	•	•	•	•	•
Giải vô địch bóng bàn các trường đại học châu Á	2008	1/2	•	•	•	•	•	•	•

Chú thích: MT/WT: đội nam/đội nữ; MS/WS: đơn nam/đơn nữ; MD/WD: đôi nam/đôi nữ; XD: đôi nam nữ

2. Liên hiệp Bóng bàn châu Âu

Liên hiệp bóng bàn châu Âu: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất về bóng bàn ở châu Âu được Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế công nhận. Nó được thành lập năm 1957, và hiện đang có 56 hiệp hội thành viên, có trách nhiệm tổ chức các cuộc thi quan trọng khác nhau cho các cá nhân, quốc gia và câu lạc bộ ở châu lục này. ETTU tổ chức các giải đấu quốc tế lớn của châu Âu và có một bảng xếp hạng chính thức các vận động viên trên toàn châu Âu. Các sự kiện sau đây thường xuyên được tổ chức:

Sự kiện	Tổ chức lần đầu tiên		Chi tiết
	Thành phố	Năm	
Giải vô địch châu Âu (EC)	Budapest	1958	Tổ chức hàng năm vào tháng 9, với các nội dung đồng đội, đơn và đôi.
Giải vô địch thanh niên châu Âu (EYC)	Stuttgart	1955	Tổ chức hàng năm vào tháng 7, cho các vận động viên trung học phổ thông và thiếu sinh quân, với các nội dung đồng đội, đơn và đôi.
Giải vô địch cựu chiến binh châu Âu (EVC)	Vienna	1995	Tổ chức tháng năm-tháng sáu các năm lẻ, với các sự kiện đơn và đôi ở 8 nhóm tuổi khác

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

			nhau.
Giải vô địch đôi nam nữ châu Âu (EMDC)	Subotica	2009	Nội dung đôi nam nữ đã bị loại bỏ khỏi EC năm 2008 và thay thế bằng sự kiện chuyên dụng này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009.
Giải đấu châu Âu	-	2011	Trong giai đoạn tổ chức.
Giải đấu các quốc gia châu Âu (ENL)	-	2009-2012	Bắt đầu từ năm 2009, sẽ được tổ chức 4 năm 1 lần.
Vòng loại thể vận hội thể thao Olympic (OGQ)	-	2004	Cứ bốn năm một lần vào tháng ba hoặc tháng tư, theo mỗi kỳ Olympic.
Vòng loại thể vận hội thể thao Olympic trẻ (OYGQ)	Novara	2010	Cứ bốn năm một lần vào tháng ba hoặc tháng tư, theo mỗi kỳ Olympic.
Siêu cúp bóng bàn châu Âu (ETTSC)	Kazan	2007	Hàng năm vào quý cuối năm, dành cho tám vận động viên nam xếp hạng cao nhất châu Âu.
Cúp châu Âu – châu Á	Beijing	2009	Bắt đầu từ năm 2009, sự kiện sẽ diễn ra hai lần mỗi năm, một ở châu Á, một ở châu Âu.
Giải đấu топ 12 châu Âu (TOP-12)	Zadar	1971	Hàng năm vào tháng Hai, cho các vận động viên trung học phổ thông xếp hạng cao nhất châu Âu.
Giải đấu thanh niên топ 10 châu Âu (TOP-10)	Republic of San Marino	1985	Hàng năm vào tháng Giêng, cho các vận động viên trung học cơ sở xếp hạng cao nhất châu Âu.
Giải vô địch châu Âu	-	1960-1961	Mỗi mùa, cho các đội tuyển của các câu lạc bộ xếp hạng cao nhất châu Âu.
Cúp ETTU (ETC)	-	1964-1965	Mỗi mùa, cho các đội tuyển nam và nữ của các câu lạc bộ xếp hạng cao nhất không được tham gia giải vô địch châu Âu.
Giải thanh niên châu Âu mở rộng (EYO)	-	-	

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

Cúp bóng bàn thế giới	Wien	1990- 1991	
Cúp bóng bàn nữ thế giới	-	2008	

3. Liên hiệp bóng bàn Mỹ Latinh

Liên hiệp bóng bàn Mỹ Latinh: là một trong những liên đoàn bóng bàn châu lục được công nhận bởi Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF). ULTM gồm 37 hiệp hội bóng bàn quốc gia hoặc khu vực, hoạt động vì sự phát triển của bóng bàn ở Mỹ Latinh.

Giải đấu

Các giải vô địch châu lục và khu vực được tổ chức bởi ULTM như sau: Giải vô địch Bóng bàn châu Mỹ Latinh; Cup bóng bàn châu Mỹ Latinh; Giải vô địch thanh niên và học sinh châu Mỹ Latinh; Giải vô địch Trung Mỹ, CONCATEME Cup; Giải vô địch thiếu sinh quân Thanh niên và học sinh Trung Mỹ; giải vô địch thiếu sinh quân Trung Mỹ (U-13); Giải vô địch trung học phổ thông Caribbean; Giải vô địch thanh niên và học viên Caribbean; Giải vô địch thiếu sinh quân Caribbean (U-13); Giải vô địch Nam Mỹ; Giải vô địch thanh niên và học viên Nam Mỹ; Giải vô địch thiếu sinh quân Nam Mỹ (U-13)

Các giải đấu do các thành viên ULTM và các tổ chức khác tổ chức: Giải vô địch thiếu sinh quân toàn châu Mỹ (U-13); Thế vận hội thể thao Trung Mỹ và Caribbean; Thế vận hội thể thao Trung Mỹ; Thế vận hội thể thao Nam Mỹ (ODESUR Games)

4. Liên đoàn Bóng bàn Châu Đại Dương

Liên đoàn Bóng bàn Châu Đại Dương: là một tổ chức bóng bàn thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1977, được công nhận bởi Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF). Các cuộc thảo luận bắt đầu tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia được tổ chức tại Melbourne, năm 1975. Bảy thành viên sáng lập là New Zealand, Australia, Guam, Papua New Guinea, Fiji, New Caledonia và Tahiti.

Giải đấu

Các giải đấu được tổ chức bởi OTTF: Giải vô địch châu Đại Dương; Cup châu Đại Dương; Cup Nam Thái Bình Dương; Giải đấu học viên Châu Đại Dương

Giải đấu được tổ chức bởi các tổ chức khác: Thể vận hội thể thao Thái Bình Dương.

Hải Yến biên dịch và tổng hợp (theo www.wikipedia.org)

*** **

L. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT QUỐC TẾ

Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) là cơ quan điều hành quần vợt thế giới, bao gồm 210 hiệp hội quần vợt quốc gia hoặc các tổ chức tương ứng từ các quốc gia độc lập hoặc vùng lãnh thổ. Liên đoàn quần vợt quốc tế tiền thân là Liên đoàn quần vợt sân cỏ quốc tế (ILTF), được thành lập từ 12 hiệp hội quốc gia tại một hội nghị ở Paris, Pháp vào ngày 1 tháng 3 năm 1913. Hệ thống các giải thi đấu gồm:

1. Cúp Davis được tổ chức bởi BNP Paribas:

Cúp Davis của BNP Paribas là sự kiện thi đấu thể thao đồng đội hàng năm lớn nhất thế giới với 122 quốc gia tham gia vào năm 2014. Đây là sự kiện uy tín của ITF, một trong những sự kiện nền móng trong lịch sử quần vợt, cho các tay vợt cơ hội đại diện cho đất nước họ trong một môn thể thao không hẳn là thi đấu cá nhân. Việc hình thành các nhóm trên thế giới hiện nay đã được thông qua vào năm 1981, trong đó 16 quốc gia tranh tài trong các trận đấu loại trực tiếp mỗi tháng trong năm để quyết định ai là người giữ ngôi vô địch. Các quốc gia còn lại được chia thành ba khu vực, với tất cả các việc thăng hạng và xuống hạng dựa trên nền tảng tiêu chuẩn hàng năm giữa các nhóm.

2. Fed Cup của BNP Paribas:

Fed Cup của BNP Paribas là giải đấu thể thao đồng đội hàng năm lớn nhất thế giới của phụ nữ với 95 quốc gia tham gia năm 2014. Đây là sự kiện ITF nổi tiếng, cùng với Davis Cup BNP Paribas dành cho nam, đây là cơ hội cho các tay vợt nữ đại diện cho đất nước họ trong một môn thể thao không hẳn là thi đấu cá nhân.

Phương thức thi đấu với 8 quốc gia tham gia vòng đấu loại trực tiếp World Group tổ chức 3 tuần 1 lần trong năm để quyết định người giữ ngôi vô địch. Tám quốc gia tiếp theo thi đấu trong World Group II và các quốc gia còn lại được chia thành ba khu vực, với tất cả các việc thăng hạng và xuống hạng dựa trên nền tảng tiêu chuẩn hàng năm giữa các nhóm. BNP Paribas đã trở thành Nhà tài trợ chính đầu tiên của Fed Cup vào năm 2005.

3. Hyundai Hopman Cup:

Hyundai Hopman Cup - giải đấu chính thức của ITF từ năm 1996 - là một sự kiện quốc tế hỗn hợp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1989. Giải đấu này hàng năm được tổ chức vào đầu năm ở Perth, Australia. Năm 2013, Hopman Cup kỷ niệm lần thứ 25 tổ chức sự kiện này bằng cách chuyển đến đất nước của nghệ thuật Perth Arena. Hopman Cup đã liên tục thu hút các tay vợt tốt nhất. Trong những năm qua, hơn 20 cựu tay vợt số 1 thế giới đã đại diện cho quốc gia của họ tham gia sự kiện này.

4. TVH Olympic:

Quần vợt là một trong những môn thể thao thường có mặt tại các kỳ TVH Olympic. Quần vợt là một trong những môn thể thao đầu tiên tại Athens 1896. Sau sự kiện trình diễn tại thành phố Mexico năm 1968 và Los Angeles năm 1984, cuối cùng quần vợt đã được phục hồi lại vị thế một môn thể thao thi đấu tại Seoul 1988. Kể từ đó, sự kiện quần vợt Olympic ngày càng mạnh và huy chương vàng Olympic là một trong những giải thưởng danh giá nhất đối với các ngôi sao quần vợt ngày nay.

5. Ngày Quần vợt thế giới:

Ngày quần vợt thế giới tập trung vào một loạt các sự kiện đặc biệt nổi tiếng, được tổ chức bởi StarGames, đặc biệt là có các cầu thủ chuyên nghiệp hiện tại và trước đây, được tăng cường với các hoạt động của các Hiệp hội quốc gia của ITF trên toàn thế giới. Trong năm 2014, số lượng các thành phố tổ chức các sự kiện thi đấu cuối cùng Showdown tăng từ hai lên ba, với các sự kiện diễn ra ở Hồng Kông, London và New York. Mỗi Showdown bao gồm các tay vợt chuyên nghiệp hiện tại hoặc trước kia, tất cả đều hoặc đã được xếp hạng số 1 trên thế giới hoặc đã đi đến được trận chung kết Grand Slam, hoặc cả hai. Trong tổng số 94 quốc gia ủng hộ Ngày quần vợt

thế giới ngày 3 tháng 3, có 86 quốc gia tham gia các sự kiện cụ thể nhằm thúc đẩy môn thể thao này trên toàn cầu.

6. Tổng quan các giải đấu Grand Slam:

Các giải đấu Grand Slam - Australian mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ mở rộng - là các giải đấu cá nhân nổi tiếng nhất đối với quần vợt. ITF quản lý chặt chẽ mỗi giải đấu thông qua Ủy ban Grand Slam, cung cấp các hỗ trợ hành chính, trọng tài và phương tiện truyền thông. Bốn Hiệp hội quốc gia hàng đầu của ITF – Liên đoàn quần vợt Úc, Liên đoàn quần vợt Pháp, Hiệp hội quần vợt Mỹ, đối với giải Wimbledon, một Ủy ban quản lý chung bao gồm Câu lạc bộ quần vợt sân cỏ và bóng vò (croquet) toàn nước Anh (The All England Lawn Tennis & Croquet Club) và Hiệp hội Quần vợt sân cỏ - sở hữu và tổ chức Grand Slam.

- a. **Giải Australian mở rộng :** Địa điểm: Melbourne Park, Australia; Bề mặt: sân cứng ngoài trời; Sân vận động chính: Rod Laver Arena và Hisense Arena. Giải đấu đầu tiên, sự kiện chỉ dành cho nam giới có tên là giải vô địch Úc, được tổ chức vào năm 1905 và sau đó là Giải Australian mở rộng năm 1969. Sân vận động Melbourne Park bắt đầu trở thành nơi tổ chức giải Australian mở rộng năm 1988.
- b. **Giải Roland Garros:** Được thành lập vào năm 1891, ban đầu là giải vô địch đơn nam trong một ngày dành cho các thành viên của các câu lạc bộ Pháp, Roland Garros (Giải Pháp mở rộng) lần đầu tiên được tổ chức tại câu lạc bộ Stade Francais ở Paris. Phải đến năm 1897, giải đấu dành cho nữ mới được tổ chức và mãi đến năm 1925 ban tổ chức mới cho phép các tay vợt nước ngoài đến tranh tài. Giải các tay vợt quốc tế Pháp đã được bắt đầu và tổ chức luân phiên tại Stade Francais và Racing Club de France cho đến tận khi sân vận động Roland Garros được xây dựng vào năm 1928. Sân Roland Garros ngày nay bao gồm 2 sân đấu chính, sân Philippe Chatrier và sân Suzanne Lenglen có sức chứa 15.000 người và 20 sân nhỏ khác. Các kế hoạch đang được tiến hành để tạo nên một sân đấu mở rộng và hiện đại hóa, dự kiến sẽ đưa vào thi đấu vào năm 2016, bao gồm một sân Philippe Chatrier được trang bị mái che di động.
- c. **Wimbledon:** Giải vô địch Wimbledon là giải đấu quần vợt lâu đời nhất trên thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1877, và được nhiều người coi là giải đấu có uy tín

nhất. Sự kiện này chỉ bao gồm nội dung thi đấu đơn nam, tại đây Spencer Gore đã giành ngôi vô địch sau khi đã vượt qua 22 tay vợt khác. Giải đấu được tổ chức ở Wimbledon, một vùng ngoại ô phía tây nam London, nhưng trên thực tế các địa điểm đã thay đổi. Nó được tổ chức tại Worple Road đến tận năm 1922, trước khi Church Road hiện nay lần đầu tiên được sử dụng. Wimbledon là giải Grand Slam duy nhất vẫn còn chơi trên sân cỏ. Từ năm 2000, 100% cỏ trồng trên sân là lúa mạch đen, trước đó cỏ trên sân là sự kết hợp từ lúa mạch đen và cây roi nhỏ đỏ. Cỏ được cắt đến độ cao 8mm.

- d. **Giải Mỹ mở rộng:** Giải vô địch quốc gia Mỹ đầu tiên diễn ra vào năm 1881 chỉ dành cho nội dung thi đấu đơn nam. Richard Sears đã giành bảy danh hiệu đầu tiên. Năm 1887, giải vô địch dành cho nữ được bắt đầu và vào đầu kỷ nguyên mở cửa năm 1968, tất cả năm nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ đều được sáp nhập để trở thành giải Mỹ mở rộng. Đây là sự kiện thể thao chính thức lâu đời thứ hai ở Mỹ, sau Kentucky Derby, và là giải Grand Slam duy nhất được tổ chức đều đặn hàng năm kể từ khi ra đời. Các giải đấu đã từng được tổ chức tại chín địa điểm khác nhau. Sân vận động Arthur Ashe, được đặt theo tên của tay vợt người Mỹ gốc Phi, người giành chiến thắng trong trận khai mạc Giải Mỹ mở rộng năm 1968, là đấu trường quần vợt lớn nhất thế giới, có sức chứa 23.500 người. Giải Mỹ mở rộng đã từng được chơi trên ba loại bề mặt khác nhau: sân cỏ (1881-1974), sân đất nện (1975-1977) và sân cứng (1978 đến nay).

7. Giải vô địch ITF thế giới:

Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) mỗi năm công nhận một nhà vô địch thế giới dựa trên thành tích trong suốt cả năm, tập trung vào thành tích tại các giải Grand Slam, và cũng xem xét các sự kiện đánh đôi như Davis Cup và Fed Cup. Các nhà vô địch đơn nam và nữ đầu tiên được xác định vào năm 1978; hiện nay danh hiệu đó cũng trao cho nội dung đánh đôi, đánh đơn, và cho các tay vợt trẻ tuổi. Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) được thành lập vào tháng 9 năm 1972 bởi Donald Dell, Jack Kramer, và Cliff Drysdale để bảo vệ lợi ích của người chơi quần vợt nam chuyên nghiệp. Từ năm 1990, Hội đã tổ chức các giải trên toàn thế giới về quần vợt dành cho nam giới và lấy tên các giải đấu theo tên Hiệp hội. Năm 1990, tổ chức này được gọi là ATP Tour, năm 2001 được đổi tên thành ATP và các giải đấu mới được gọi là ATP Tour. Năm 2009,

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

được đổi tên một lần nữa và bây giờ được gọi là ATP World Tour. Đây thực sự là một bước tiến so với các giải đấu trước đây được gọi là giải quần vợt Grand Prix và giải vô địch Quần vợt Thế giới (WCT). Hiệp hội tương tự dành cho các tay vợt nữ chuyên nghiệp là Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA).

8. ATP World Tour:

ATP World Tour bao gồm ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour 500 series, ATP World Tour 250 và ATP Challenger Series Tour. Các giải đấu ATP cũng bao gồm ATP Champions Tour dành cho tay vợt cao niên. Grand Slam (cũng như Giải quần vợt Olympic) không thuộc sự quản lý của ATP. Tuy nhiên, trong những sự kiện này điểm xếp hạng được công nhận. Nội dung đánh đơn và đánh đôi với hầu hết các điểm xếp hạng (tích lũy trong năm) được chơi trong mùa với giải kết thúc bằng giải ATP World Tour Finals, từ năm 2000-2008 được điều hành bởi Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF, tính điểm vào ATP Entry Ranking. Giải đấu Satellite ITF 4 tuần từ năm 2007 bị chấm dứt. Giải Grand Slam được giám sát bởi ITF và họ tính thành tích này vào bảng xếp hạng ATP các cầu thủ. Chi tiết của các giải quần vợt chuyên nghiệp là:

Sự kiện	Số giải đấu	Tổng số tiền thưởng (USD)	Điểm xếp hạng	Cơ quan quản lý
Grand Slams	4		2,000	ITF
ATP World Tour Finals	1	4,450,000	1100–1500	ATP (2009–hiện tại)
ATP World Tour Masters 1000	9	2,450,000 đến 3,645,000	1000	ATP
ATP World Tour 500 series	11	755,000 đến 2,100,000	500	ATP
ATP World Tour 250 series	40	416,000 đến 1,024,000	250	ATP
ATP Challenger Tour	178	35,000 đến 220,000	80 đến 125	ATP
ITF Men's Circuit	534	10,000 và 15,000	18 đến 35	ITF

Trong năm 2009, ATP giới thiệu một cấu trúc mới gọi là giải đấu ATP World Tour bao gồm ATP World Tour Masters 1000, ATP World Tour 500 và ATP World Tour 250. Nói chung các giải đấu

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

quần vợt Masters Series đã trở thành Masters 1000, sự kiện ATP International Series Gold và ATP International Series đã trở thành các sự kiện cấp độ tương ứng ATP 500 và ATP 250.

Các giải đấu Masters 1000 là Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Rome, Madrid, Toronto/Montreal, Cincinnati, Thượng Hải và Paris. Sự kiện cuối cùng của năm, Giải chung kết thế giới, được chuyển từ Thượng Hải đến London. Hamburg được thay thế bằng sự kiện sân đất nện mới tại Madrid, đây cũng là một kết hợp mới giữa các giải đấu dành cho nam và nữ. Từ năm 2011, Rome và Cincinnati cũng được kết hợp vào giải đấu. Quy định xử phạt vi phạm nghiêm trọng sẽ áp dụng với các tay vợt hàng đầu bỏ qua các sự kiện Masters 1000 series, trừ khi bằng chứng y tế được đưa ra. Kế hoạch loại bỏ Monte Carlo và Hamburg Masters Series ra khỏi chuỗi sự kiện dẫn đến tranh cãi và phản đối từ các cầu thủ cũng như các tổ chức. Hamburg và Monte Carlo khởi kiện chống lại kế hoạch của ATP, và như là một sự nhượng bộ ATP đã quyết định rằng Monte Carlo vẫn là một sự kiện Masters 1000, với số tiền thưởng nhiều hơn và 1000 điểm xếp hạng, nhưng nó sẽ không còn là một giải đấu bắt buộc đối với những tay vợt xếp hàng đầu. Monte Carlo ngày càng giảm chất lượng. Hamburg đã được “dành riêng” để trở thành một sự kiện mức độ 500 vào mùa hè. Hamburg không chấp nhận nhượng bộ này, nhưng sau đó nó cũng không còn cách nào khác.

Mức 500 bao gồm các giải đấu ở Rotterdam, Dubai, Acapulco, Memphis, Barcelona, Hamburg, Washington, Bắc Kinh, Tokyo, Basel và Valencia.

ATP & ITF đã tuyên bố rằng Davis Cup World Group 2009 và World Group Playoffs sẽ có giải thưởng tổng cộng lên đến 500 điểm. Người chơi tích lũy điểm trong 4 vòng đấu và đấu loại trực tiếp và mỗi tay vợt sẽ được tính một trong bốn kết quả tốt nhất từ các sự kiện mức độ 500. Thêm 125 điểm được trao cho một cầu thủ chiến thắng tất cả 8 trận đấu loại trực tiếp và giành cúp vô địch tại Davis Cup.

Hài Yến biên dịch và tổng hợp (theo www.itf.org và www.wikipedia.org)

M. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU THỂ THAO CỦA LIÊN ĐOÀN BẮN SÚNG QUỐC TẾ

Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế là cơ quan chủ quản, phụ trách và quản lý tất cả mọi vấn đề có liên quan đến môn thể thao bắn súng quốc tế. Không chỉ là một tổ chức thuần túy, cơ quan này còn là thành viên chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức các giải đấu, giải tuyển chọn của môn thể thao Bắn súng quốc tế trong khuôn khổ hệ thống thi đấu của Olympic và các hệ thống thi đấu khác. Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế hiện tại có 154 các quốc gia thành viên, đặt chủ sở chính tại thành phố Munich, Đức.

Hiện nay, hệ thống các giải Bắn súng thể thao (Bắn súng) được sự công nhận của Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế gồm có:

1. TVH Olympic mùa hè và TVH Olympic trẻ:

Bắn súng được xem là môn thể thao thi đấu chính thức tại TVH Olympic mùa hè ngay từ thời kỳ đầu tiên TVH Olympic hiện đại 1896 diễn ra. Tuy nhiên, trong lịch sử các kỳ TVH Olympic, có duy nhất 2 kỳ TVH tổ chức vào 1904 và 1928 là không tổ chức thi đấu môn thi này.

TVH Olympic trẻ là sự kiện thể thao thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ sau lần tổ chức đầu tiên đầy thành công tại Singapore năm 2010. Đây là sự kiện được tổ chức sau khi TVH Olympic mùa hè kết thúc 2 năm, với chu kỳ 4 năm/lần, và là sân chơi thể thao cho các VĐV lứa tuổi từ 15 đến 18.

Kể từ năm 1988, tiêu chuẩn thi đấu tại TVH Olympic được dựa trên 2 yếu tố cơ bản gồm: “Chỉ tiêu thi đấu” và “Điểm đạt chuẩn tối thiểu”. Điều này có nghĩa là mỗi VĐV, để có đủ điều kiện tham gia thi đấu ở TVH Olympic mùa hè hoặc TVH Olympic trẻ, phải có “Điểm đạt chuẩn tối thiểu” và “Chỉ tiêu thi đấu” của quốc gia hay châu lục đấy vẫn còn.

Chỉ tiêu thi đấu: Do số lượng VĐV tham gia thi đấu ở TVH Olympic mùa hè và TVH Olympic trẻ bị giới hạn, vậy nên BTC cũng như Liên đoàn đã xây dựng nên hệ thống chỉ tiêu để lựa chọn ra những cá nhân VĐV xuất sắc nhất đại diện cho quốc gia tham dự tranh tài sau khi họ giành thành tích cao tại các Giải Bắn súng lớn do Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế tổ chức hoặc

quản lý, ví dụ như Giải Bắn súng Vô địch thế giới, Cúp Bắn súng thế giới, các Giải Bắn súng Vô địch châu lục, các Giải thể thao châu lục.

Chỉ tiêu thi đấu tại TVH Olympic và TVH Olympic trẻ được phân bổ theo quốc gia, có nghĩa là khi VĐV giành được chỉ tiêu, điều này đồng nghĩa với việc quốc gia này đã giành được suất thi đấu chính thức. Tuy nhiên, mỗi quốc gia đã giành suất thi đấu chính thức lại có quyền tự quyết trong việc cử VĐV đại diện nào đi thi đấu.

Tại mỗi kỳ TVH, Ủy ban Olympic quốc tế sẽ đưa ra số lượng chỉ tiêu xác định cho Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế, từ đây, Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế sẽ cân đối và phân bổ từng số lượng cụ thể đến các châu lục và các quốc gia. Tại TVH Olympic Rio 2016 và TVH Olympic trẻ Nam Kinh 2014, số lượng chỉ tiêu thi đấu lần lượt là 390 chỉ tiêu (thi đấu ở 15 nội dung) và 80 chỉ tiêu (thi đấu ở 4 nội dung).

Điểm đạt chuẩn tối thiểu: Điểm đạt chuẩn tối thiểu là số điểm thành tích ít nhất mà 1 VĐV phải đạt được trong quãng thời gian chính thức thi đấu của cá nhân tại nhiều giải thi đấu Bắn súng do Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế tổ chức và quản lý, để từ đây có thể đủ điều kiện tham gia tranh tài tại TVH Olympic mùa hè hoặc TVH Olympic trẻ. Số điểm tối thiểu của từng nội dung Bắn súng sẽ do Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế quy định. Với những cá nhân có mong muốn tham gia thi đấu tại TVH Olympic mùa hè hoặc TVH Olympic trẻ, họ cần phải gửi bản báo cáo về số điểm thành tích cá nhân lên Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế trước thời hạn do phía Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế yêu cầu.

2. Giải Vô địch Bắn súng thế giới:

Giải Vô địch Bắn súng thế giới là hệ thống gồm 3 Giải Vô địch riêng biệt, gồm:

- ***Giải Vô địch Bắn súng thế giới các nội dung:***

Đây là giải Bắn súng cấp thế giới, do Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế tổ chức và giám sát. Sự kiện này được tổ chức 2 năm sau khi TVH Olympic mùa hè kết thúc, với chu kỳ 4 năm/lần. Tất cả các nội dung của môn Bắn súng được tranh tài trong khuôn khổ Giải Vô địch thế giới: Súng trường, Súng hơi, Súng ngắn và Mục tiêu di động. Giải Vô địch Bắn súng thế giới cũng có

phần thi đấu của các VĐV lứa tuổi thanh thiếu niên, phần thi tính điểm đồng đội (một đội được xét gồm 3 VĐV đến từ cùng một quốc gia thi đấu ở cùng 1 nội dung). Giải vô địch Bản súng thể giới được xem là một giải tuyển chọn để các VĐV có thể ghi điểm thành tích cá nhân, cũng như giành suất thi đấu chính thức về cho quốc gia của mình cho TVH Olympic mùa hè.

- ***Giải Vô địch Bản súng thể giới nội dung súng ngắn:***

Đây là giải Bản súng cấp thế giới, do Liên đoàn Bản súng thể thao quốc tế tổ chức và giám sát. Sự kiện này được tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần, vào những năm có sự kiện TVH Olympic mùa hè và Giải Bản súng Vô địch thể giới. Chỉ có các nội dung thi đấu với Súng ngắn được tham gia tranh tài tại sự kiện thể thao này. Giải Vô địch Bản súng thể giới nội dung Súng ngắn cũng có phần thi đấu của các VĐV lứa tuổi thanh thiếu niên, và phần thi tính điểm đồng đội (một đội được xét gồm 3 VĐV đến từ cùng một quốc gia thi đấu ở cùng 1 nội dung). Giải Vô địch Bản súng thể giới được xem là một giải tuyển chọn để các VĐV có thể ghi điểm thành tích cá nhân, cũng như giành suất thi đấu chính thức về cho quốc gia của mình cho TVH Olympic mùa hè.

- ***Giải Vô địch Bản súng thể giới các nội dung mục tiêu di động:***

Đây là giải Bản súng cấp thế giới, do Liên đoàn Bản súng thể thao quốc tế tổ chức và giám sát. Sự kiện này được tổ chức với chu kỳ 4 năm/lần, vào những năm có sự kiện TVH Olympic mùa hè diễn ra. Chỉ có các nội dung thi đấu với mục tiêu di động được tham gia tranh tài tại sự kiện thể thao này. Giải Vô địch Bản súng thể giới các nội dung mục tiêu di động cũng có phần thi đấu của các VĐV lứa tuổi thanh thiếu niên, và phần thi tính điểm đồng đội (một đội được xét gồm 3 VĐV đến từ cùng một quốc gia thi đấu ở cùng 1 nội dung).

3. Cúp Bản súng thể giới:

Đây là sự kiện thể thao được tổ chức hàng năm, với các nội dung được tranh tài ở hình thức: Súng ngắn, Súng hơi và Súng trường. Sự kiện thể thao này là giải kết thúc của hệ thống các giải đấu thành phần nằm trong khuôn khổ tổ chức hàng năm của Liên đoàn Bản súng thể thao quốc tế. Sẽ có 8 VĐV có thành tích cao nhất của hệ thống các giải thành phần giành quyền tham gia tranh tài tại Cúp Bản súng thể giới. Ở mỗi một nội dung, mỗi quốc gia chỉ được quyền có tối đa 2 VĐV tham gia thi đấu tại Cúp Bản súng thể giới.

Bên cạnh 8 VĐV giành suất thi đấu chính thức dựa trên kết quả thi đấu tại các giải thành phần, sẽ có các suất thi đấu đặc cách dành cho 3 VĐV giành huy chương tại TVH Olympic mùa hè hoặc giành thành tích cao nhất tại Giải Vô địch thế giới ở mỗi nội dung. Quy định mỗi quốc gia chỉ được phép có tối đa 2 VĐV tham gia thi đấu ở mỗi nội dung sẽ không được áp dụng trong trường hợp quốc gia đây đã có VĐV nhận được suất đặc cách. Trong trường hợp này, tiêu chuẩn thi đấu tiếp theo sẽ được giành cho VĐV có thành tích xuất sắc kế tiếp.

4. Các Giải Vô địch Bắn súng cấp châu lục:

Các Giải Vô địch Bắn súng cấp châu lục là sự kiện thể thao được xem như giải tuyển chọn cho TVH Olympic mùa hè. Chỉ những quốc gia là thành viên chính thức của Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế và đồng thời là thành viên của Liên đoàn Bắn súng châu lục mới được quyền tham dự thi đấu tại các Giải Vô địch Bắn súng cấp châu lục này. Các giải được giám sát, tổ chức và điều hành bởi Liên đoàn Bắn súng thể thao quốc tế.

- ***Giải Vô địch Bắn súng Châu Phi:***

Đây là giải đấu được tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần, với các nội dung thi đấu giành cho cả nam và nữ gồm: Súng trường 10m và 50m; Súng hơi 10m, 25m và 50m; Bắn đĩa bay Trap, Bắn đĩa bay đôi Trap và Bắn đĩa bay Skeet. Các nội dung trên có thi đấu dưới hình thức tính điểm cá nhân và tính điểm đồng đội.

- ***Giải Vô địch Bắn súng Châu Mỹ:***

Giải Bắn súng Vô địch Châu Mỹ được tổ chức 4 năm/lần, vào các năm có sự kiện TVH Olympic mùa hè diễn ra. Các nội dung thi đấu được tổ chức gồm: Súng trường 10m, 50m và 300m; Súng hơi 10m, 25m và 50m; Bắn mục tiêu di động (đĩa bay, đĩa bay đôi, đĩa skeet) 10m và 50m. Các nội dung đều được thi đấu dưới hình thức tính điểm cá nhân, tính điểm đồng đội, giành cho cả nam và nữ. Đặc biệt, có cả phần thi giành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

- ***Các giải Bắn súng của Châu Á:***

Giải Vô địch Bắn súng Châu Á thường được tổ chức 1 năm trước khi TVH Olympic mùa hè chính thức diễn ra. Các nội dung tranh tài dành cho nam và nữ, cá nhân và đồng đội, gồm: Súng

HỆ THỐNG GIẢI ĐẤU THỂ THAO TRÊN THẾ GIỚI, CHÂU Á VÀ ĐÔNG NAM Á

trường 10m và 50m; Súng hơi 10m, 25m và 50m, Bắn mục tiêu di động 10m. Bên cạnh đó, cũng có các phần thi dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Đại hội thể thao Châu Á được tổ chức với chu kỳ 4 năm/lần, vào các năm có Giải Vô địch Bắn súng thế giới diễn ra. Các nội dung tranh tài dành cho cả nam và nữ, cá nhân và đồng đội, gồm: Súng trường 10m và 50m; Súng ngắn 10m, 25m và 50m; Bắn mục tiêu di động 10m.

- ***Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu:***

Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu các nội dung Súng trường 50m và 300m, Súng hơi 25m và 50m, Bắn mục tiêu di động 50m, được tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần. Giải dành cho các VĐV nam và nữ, tính điểm cá nhân và đồng đội và có cả nội dung thi của lứa tuổi thanh thiếu niên. Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu các nội dung Súng trường 10m, Súng hơi 10m, Súng ngắn 10m và Bắn mục tiêu di động, được tổ chức hàng năm. Giải dành cho các VĐV nam và nữ, tính điểm cá nhân và đồng đội, và có cả nội dung thi của lứa tuổi thanh thiếu niên. Giải Vô địch Bắn súng Châu Âu các nội dung Súng trường 50m, Súng hơi 25m và 50m cho thanh thiếu niên, VĐV nam và nữ, cá nhân và đồng đội; Bắn mục tiêu di động 50m của nam thanh thiếu niên, cá nhân và đồng đội, được tổ chức hàng năm, ngoại trừ năm Giải Vô địch Bắn súng thế giới được tổ chức.

- ***Giải Vô địch Bắn súng Châu Đại dương:***

Giải Vô địch Bắn súng Châu Đại dương được tổ chức 2 năm/lần, không trùng vào những năm có TVH Olympic mùa hè diễn ra. Các nội dung được diễn ra trong khuôn khổ của giải gồm có: Súng trường 10m, 50m và 300m; Súng hơi 10m, 25m và 50m; Bắn mục tiêu di động 10m. Các đối tượng tham gia thi đấu có VĐV nam, VĐV nữ, VĐV lứa tuổi thanh thiếu niên, với hình thức tính điểm cá nhân và đồng đội.

Phuong Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo ISSF và www.wikipedia.com)

*** **

N. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU THỂ THAO CỦA MÔN QUYỀN ANH

Hệ thống các giải nghiệp dư

Tất cả các vấn đề có liên quan đến Quyền anh thể thao nghiệp dư được quản lý, điều hành và giám sát bởi Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế (AIBA). Liên đoàn cũng có trách nhiệm lớn trong việc tổ chức, giám sát và khen thưởng các giải đấu Quyền anh nghiệp dư tại các giải Quyền anh chính như TVH Olympic mùa hè, các giải Vô địch Quyền anh... cho đến các giải đấu ở cấp độ thấp hơn như giải khu vực, giải mở rộng.

Cho đến thời điểm hiện tại, bên cạnh việc quản lý hệ thống Quyền anh nghiệp dư, phía Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế cũng đang xây dựng hệ thống quy định, điều luật, điều khoản, chế tài cho Quyền anh chuyên nghiệp. Quyền anh chuyên nghiệp được hiểu cơ bản là các VĐV Quyền anh bên cạnh việc vẫn đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia các TVH Olympic mùa hè, họ sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư và được phép tham gia tranh tài tại hệ thống giải đấu Quyền anh chuyên nghiệp thế giới (World Series of Boxing). Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế định đặt tên cho hệ thống quản lý mới này là Liên đoàn Quyền anh chuyên nghiệp quốc tế (AIBA Pro Boxing).

Hiện nay, hệ thống các giải đấu Quyền anh nằm trong khuôn khổ quản lý của Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế gồm:

- Quyền anh nghiệp dư thi đấu tại TVH Olympic mùa hè;
- Giải Vô địch Quyền anh thế giới;
- Giải Vô địch Quyền anh nữ thế giới;
- Giải Vô địch Quyền anh trẻ thế giới;
- Giải Vô địch Quyền anh lứa tuổi thanh thiếu niên;
- Giải Vô địch Quyền anh nữ thế giới lứa tuổi thanh thiếu niên;
- Đại hội Thể thao khởi thịnh vượng chung;

- Đại hội Thể thao võ thuật thế giới;
- Hệ thống giải Quyền anh chuyên nghiệp.

1. Quyền anh nghiệp dư thi đấu tại TVH Olympic mùa hè

Quyền anh nghiệp dư trở thành môn thi đấu chính thức của TVH Olympic mùa hè từ năm 1904. Và TVH Olympic Luân Đôn 2012 là lần đầu tiên các hạng cân thi đấu Quyền anh nghiệp dư của nữ được đưa vào thi đấu, bên cạnh các hạng cân thi đấu của nam.

Các hạng cân thi đấu đã có sự thay đổi nhiều về số lượng cho đến thời điểm hiện tại, đến nay, có tất cả 10 hạng cân thi đấu của nam và 3 hạng cân thi đấu của nữ. Từ năm 1936, đơn vị trọng lượng của VĐV được tính bằng pound, nhưng đến năm 1948, đơn vị trọng lượng đã được chuyển sang kilograms.

Các VĐV muốn tham gia tranh tài tại TVH Olympic mùa hè phải trải qua một số những giải đấu vòng loại, giải đấu tuyển chọn, để có thể giành được các suất thi đấu chính thức, dựa trên số lượng chỉ tiêu phân bổ tương ứng với từng khu vực, và từng quốc gia.

2. Giải Vô địch Quyền anh thế giới

Giải Vô địch Quyền anh nghiệp dư thế giới là giải đấu được tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần. Bên cạnh TVH Olympic mùa hè, giải đấu này được xem là giải đấu cao nhất trong hệ thống các giải đấu Quyền anh nghiệp dư do Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quản lý và giám sát. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1974 tại Havana, Cuba, và chỉ giành cho các VĐV nam.

Các VĐV lứa tuổi từ 19 đến 40, cứ 2 năm/lần, lại tập trung tại Giải Vô địch Quyền anh nghiệp dư thế giới để tranh tài ở 10 hạng cân, với hy vọng giành được chiến thắng vinh quang, trở thành nhà vô địch ở hạng cân sở trường của mình.

3. Giải Vô địch Quyền anh nữ thế giới

Giải Vô địch Quyền anh nữ thế giới là một trong những giải đấu trưởng thành nhanh chóng kể từ khi chính thức ra mắt. Giải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2001, tại Scranton, Hoa Kỳ.

Hàng năm, các VĐV Quyền anh nữ, lứa tuổi từ 17 đến 34, sẽ tham gia tranh tài ở 10 hạng cân, gồm: 45-48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg và trên 81kg.

4. Giải Vô địch Quyền anh trẻ thế giới

Giải Vô địch Quyền anh trẻ thế giới là giải đấu Quyền anh nghiệp dư giành cho các VĐV dưới 19 tuổi do Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế tổ chức, quản lý và giám sát. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên tại Guadalajara, Mexico, với chu kỳ 2 năm/lần.

Đây được xem là giải đấu cao nhất giành cho nhóm các VĐV Quyền anh trẻ nằm trong hệ thống các giải đấu do Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế quản lý và tổ chức. Giải đấu này cũng được xem là giải thay thế cho Giải Quyền anh trẻ đã từng được Liên đoàn tổ chức trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2006.

Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở tất cả 11 hạng cân, gồm: 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg, và trên 91kg.

5. Giải Vô địch Quyền anh lứa tuổi thanh thiếu niên

Giải Vô địch Quyền anh lứa tuổi thanh thiếu niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001 tại Baku, Azerbaijan, với tên gọi ban đầu là Giải Vô địch Quyền anh thiếu niên thế giới. Giải quy tụ các VĐV lứa tuổi từ 15 đến 16, tham gia tranh tài ở 13 hạng cân giành cho nam và 10 hạng cân giành cho nữ. Đây là dịp để các VĐV lứa tuổi thanh thiếu niên thi đấu cọ xát ở đấu trường đẳng cấp quốc tế. Các VĐV nam lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ tham gia tranh tài ở các hạng cân, gồm: 44-46kg, 48kg, 50kg, 52kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg, 75kg, 80kg và trên 80kg. Các VĐV nữ lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ tham gia tranh tài ở các hạng cân, gồm: 45-48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg và trên 81kg.

Mỗi trận đấu sẽ kéo dài tối đa trong 4 hiệp, diễn ra trong 2 phút, giữa mỗi hiệp là 1 phút giải lao.

6. Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung

Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung là một sự kiện thi đấu thể thao của nhiều môn, thu hút sự tham gia của nhiều VĐV đến từ khối các nước thịnh vượng chung. Giải được tổ chức với chu

kỳ 4 năm/lần, và được xem là sự kiện thi đấu thể thao có quy mô lớn thứ 3 thế giới, sau TVH Olympic mùa hè và Đại hội Thể thao Châu Á.

Quyền anh là một trong những môn thi đấu chính thức từ những ngày đầu tiên Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung tổ chức. Đại hội Thể thao khối thịnh vượng chung Glasgow 2014 là lần đầu tiên các hạng cân thi đấu của nữ được đưa vào tranh tài. Sẽ có tổng cộng 3 hạng cân giành cho VĐV nữ, gồm: 51kg, 60kg và 75 kg. Các VĐV sẽ thi trong 4 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 2 phút.

Các VĐV nam sẽ tham gia thi trong 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, có xét thắng cuộc dựa trên hình thức knock-out. Sẽ có tổng cộng 10 hạng cân giành cho các VĐV nam.

7. Đại hội Thể thao võ thuật và đối kháng thể giới

Đại hội Thể thao võ thuật và đối kháng thể giới là sự kiện thể thao quy tụ các VĐV đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, tranh tài ở các môn võ, ở cả hình thức đối kháng lẫn biểu diễn. Danh sách các môn tranh tài gồm có: Đấu kiếm, Aikido, Quyền anh, Judo, Karatedo, Kiếm đạo, Muay Thái, Sumo, Taekwondo, Vật... và rất nhiều các môn võ đặc trưng khác.

Quyền anh cũng là một trong những môn thể thao của Đại hội thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và các nhà chuyên môn.

8. Hệ thống giải Quyền anh chuyên nghiệp

Hệ thống giải Quyền anh chuyên nghiệp là hệ thống giải đấu quy tụ các VĐV nghiệp dư, đủ điều kiện tham gia thi đấu tại TVH Olympic mùa hè tranh tài tại các trận đấu Quyền anh chuyên nghiệp. Hệ thống giải đấu vẫn nằm trong sự quản lý và giám sát của Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế.

Không như các trận đấu của Quyền anh nghiệp dư, trong các trận đấu của Quyền anh chuyên nghiệp, các VĐV không được đội mũ bảo vệ, phải để ngực trần. Mỗi VĐV sẽ là đại diện thi đấu của một CLB, một tổ chức tham gia thi đấu tại giải. Thay vì các giải đấu nghiệp dư, tại giải chuyên nghiệp, phần thưởng giành cho người chiến thắng có thể là tiền mặt. Mặc dù vậy, các VĐV này vẫn có đủ điều kiện và tư cách VĐV để tham gia tranh tài tại các sự kiện do Liên đoàn Quyền anh nghiệp dư quốc tế tổ chức, hoặc tham gia thi đấu tại TVH Olympic mùa hè.

Tương tự như các giải ở hệ thống giải nhà nghề, cách tính điểm dựa trên sự đánh giá của 3 trọng tài, hoặc ở trong một số trường hợp, hình thức knock-out được xét để phân định thắng thua. Mỗi trận đấu sẽ kéo dài tối đa trong 5 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. CLB hoặc đội nào có nhiều VĐV giành chiến thắng tại giải, sẽ là CLB/đội chiến thắng.

Thay vì có 5 hạng cân tranh tài như các mùa giải trước, thì ở mùa giải 2013-2014, các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 10 hạng cân, gồm: 46-49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg và trên 91kg.

Các CLB nổi tiếng hiện đang tham gia thi đấu trong hệ thống giải Quyền anh chuyên nghiệp gồm: Algeria Desert Hawks, Argentina Condors, Astana Arlans, Azerbaijan Baku Fires, Cuba Domadores, Dolce & Gabbana Italia Thunder, German Eagles, Hussars Poland, Mexico Guerreros, Russia, Ukraine Otamans, USA Knockouts.

Hệ thống các giải nhà nghề

Quyền anh nhà nghề được chính thức phát triển vào thế kỷ 20. Đây là giai đoạn Quyền anh được công nhận tính pháp lý và xây dựng hoàn thiện cơ chế giải thưởng cũng như xử phạt. Trong các trận đấu của Quyền anh nhà nghề, vấn đề giải thưởng (hiện vật, đai và tiền mặt) sau khi kết thúc trận đấu luôn được đưa lên hàng đầu.

Khác với Quyền anh nghiệp dư, mỗi trận đấu của Quyền anh nhà nghề thường được diễn ra dài hơn, có thể lên tới 12 hiệp, tuy nhiên, ở một số trận đấu, do kỹ thuật thi đấu của võ sỹ ở trình độ tốt, hoặc thực lực các võ sỹ quá khác nhau, nên thời gian chỉ kéo dài trong khoảng 4 hiệp.

Hoa Kỳ là quốc gia khởi nguồn cho Quyền anh nhà nghề, và nơi đây cũng sớm trở thành trung tâm phát triển của bộ môn thể thao này. Danh sách các Hiệp hội, cơ quan chủ quản phụ trách các vấn đề có liên quan đến tổ chức giải đấu, trao thưởng và giám sát Quyền anh nhà nghề gồm:

- Liên đoàn Quyền anh nhà nghề quốc tế (IBF)
- Hiệp hội Quyền anh nhà nghề thế giới (WBA)
- Hội đồng Quyền anh nhà nghề thế giới (WBC)

- Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề quốc tế (IBO)
- Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề thể giới (WBO)
- Liên đoàn Quyền anh nhà nghề thể giới (WPBF)
- Hội đồng Quyền anh nhà nghề Hoa Kỳ (USBC)

Các Hiệp hội, Liên đoàn Quyền anh trên hàng năm đều tổ chức các giải đấu quy tụ hàng trăm võ sỹ tham dự, hướng tới ngôi vị quán quân, chiếc đai vô địch và khoản thưởng có giá trị cao. Đồng thời, nhóm các Hiệp hội, Liên đoàn Quyền anh nhà nghề trên cũng xuất bản 1 quyển tạp chí định kỳ hàng tháng với nội dung tập trung vào xu hướng phát triển của Quyền anh nhà nghề, cập nhật danh sách các nhà vô địch ở các hạng cân. Đây là một quyển tạp chí thu hút được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ và các nhà chuyên môn.

Hiện nay, ở một số quốc gia trên thế giới, Quyền anh nhà nghề vẫn đang bị cấm phát triển, có thể kể đến các nước gồm: Na Uy, Cuba, Triều Tiên, Thụy Điển.

1. Liên đoàn Quyền anh nhà nghề quốc tế (IBF)

Liên đoàn Quyền anh nhà nghề quốc tế (IBF) là một trong bốn tổ chức về Quyền anh nhà nghề được IBHOF (Ngôi nhà của những huyền thoại) công nhận, có nghĩa là tổ chức này có đủ thẩm quyền để phê chuẩn các trận vô địch Quyền anh nhà nghề trên thế giới. Bên cạnh IBF, còn có 3 tổ chức khác có đủ thẩm quyền là Hiệp hội Quyền anh nhà nghề thể giới (WBA), Hội đồng Quyền anh nhà nghề thể giới (WBC) và Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề thể giới (WBO).

IBF tiền thân là Hiệp hội Quyền anh nhà nghề Hoa kỳ (USBA), một tổ chức phụ trách về các vấn đề có liên quan đến hệ thống các giải Vô địch Quyền anh nhà nghề của các Hiệp hội nhánh như Liên đoàn Quyền anh nhà nghề Bắc Mỹ (NABF), Hội đồng Quyền anh nhà nghề Bắc Mỹ (NABC), Hiệp hội Quyền anh nhà nghề Bắc Mỹ (NABA).

Kể từ đó đến nay, IBF luôn đóng vai trò là cơ quan chủ quản quan trọng của rất nhiều giải đấu và giải vô địch Quyền anh nhà nghề trên thế giới.

2. Hiệp hội Quyền anh nhà nghề thế giới (WBA)

Hiệp hội Quyền anh nhà nghề thế giới là một tổ chức Quyền anh nhà nghề quốc tế có đủ khả năng và quyền hạn trong việc tổ chức, giám sát các trận đấu Quyền anh nhà nghề. Đại vô địch của WBA cũng là mục tiêu mà rất nhiều các võ sỹ Quyền anh nhà nghề trên thế giới theo đuổi và mơ ước. Được thành lập chính thức từ năm 1921, với thành viên ban đầu là đại diện của 13 bang trực thuộc Hiệp hội Quyền anh quốc gia, cho đến năm 1962, WBA chính thức được đổi tên và giữ nguyên tên gọi từ đây cho tới nay.

Kể từ năm 1962, WBA không ngừng lớn mạnh, và trở thành một trong những cơ quan chủ quản trong việc tổ chức các giải đấu Quyền anh nhà nghề tầm cỡ lớn. Hiện tại, có rất nhiều quốc gia là thành viên chính thức tham gia vào tổ chức này.

Bên cạnh việc công nhận vị trí vô địch của các võ sỹ giành thành tích cao ở các giải vô địch Quyền anh nhà nghề do chính WBA tổ chức, WBA cũng công nhận các nhà quán quân khác của hệ thống các giải do WBC (Hội đồng Quyền anh nhà nghề thế giới), WBO (Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề thế giới) và IBF (Liên đoàn Quyền anh nhà nghề quốc tế) tổ chức.

Đối với những võ sỹ giành được từ 2 đai vô địch trở lên của các tổ chức chủ quản về Quyền anh nhà nghề được liệt kê ở trên sẽ được WBA xét vào danh sách các nhà “Siêu Vô địch” hay “Nhà vô địch hợp nhất” ở hạng cân mà võ sỹ đang tranh đấu.

3. Hội đồng Quyền anh nhà nghề thế giới (WBC)

WBC là một trong 4 tổ chức quản lý chính của Quyền anh nhà nghề được IBHOF chức nhận. WBC được thành lập ban đầu với sự tham gia của 11 quốc gia, gồm: Hoa Kỳ, Puerto Rico, Argentina, Vương quốc Anh, Pháp, Mexico, Philippines, Chile, Peru, Venezuela và Brazil. Hiện tại, số lượng thành viên của tổ chức đã là 161 quốc gia.

Năm 2009, WBC thành lập giải Vô địch Quyền anh nhà nghề mới với tên gọi “Giải Vô địch Kim cương” và phần thưởng giành cho người thắng cuộc trong trận đấu giữa 2 võ sỹ ở cùng hạng cân, có thành tích thi đấu xuất sắc từ trước đến nay là “Đai kim cương Vô địch”.

4. Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề quốc tế (IBO)

Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề quốc tế là một tổ chức sinh lợi nhuận, chịu trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức và trao thưởng cho các giải đấu, giải Vô địch Quyền anh nhà nghề cấp khu vực và thế giới.

5. Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề thế giới (WBO)

Tổ chức quản lý Quyền anh nhà nghề thế giới (WBO) là một trong bốn tổ chức về Quyền anh nhà nghề được IBHOF (Ngôi nhà của những huyền thoại) công nhận, có nghĩa là tổ chức này có đủ thẩm quyền để phê chuẩn các trận vô địch Quyền anh nhà nghề trên thế giới. Bên cạnh WBO, còn có 3 tổ chức khác có đủ thẩm quyền là Hiệp hội Quyền anh nhà nghề thế giới (WBA), Hội đồng Quyền anh nhà nghề thế giới (WBC) và Liên đoàn Quyền anh nhà nghề quốc tế (IBF).

6. Liên đoàn Quyền anh nhà nghề thế giới (WPBF)

Liên đoàn Quyền anh nhà nghề thế giới (WPBF) là tổ chức quốc tế phụ trách các vấn đề về phát triển, khuyến khích sự tham gia của nhiều thành viên, thực thi các điều khoản về đảm bảo an toàn cho các võ sỹ, triển khai thực hiện việc máy tính hóa hệ thống quản lý, cập nhật danh sách trận đấu và nhiều vấn đề có liên quan của Quyền anh nhà nghề.

7. Hội đồng Quyền anh nhà nghề Hoa Kỳ (USBC)

Hội đồng Quyền anh nhà nghề Hoa Kỳ là cơ quan chủ quản phụ trách các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức, giám sát các giải vô địch mang tầm cỡ khu vực. Tổ chức này là một nhánh của Hiệp hội Quyền anh nhà nghề thế giới.

Trần Bình biên dịch và tổng hợp (theo AIBA và www.wikipedia.com)

*** **

O. HỆ THỐNG CÁC GIẢI ĐẤU CỦA LIÊN ĐOÀN XE ĐẠP QUỐC TẾ

Liên đoàn Xe đạp quốc tế là cơ quan quản lý về môn thể thao đi xe đạp và các sự kiện đua xe đạp quốc tế. Hiệp hội có trụ sở tại Aigle, Thụy Sĩ.

Các liên đoàn Châu lục

Các liên đoàn quốc tế thành liên đoàn Châu lục:

- Liên đoàn xe đạp Châu Á – ACC
- Hiệp hội xe đạp Châu Âu – UEC
- Liên đoàn xe đạp Châu Đại Dương – OCC
- Liên đoàn xe đạp Châu Mỹ
- Liên đoàn xe đạp Châu Phi

Danh sách hệ thống các giải thi đấu của môn Xe đạp

1. TVH Olympic mùa hè

Đua Xe đạp được chính thức đưa vào tham dự trong tất cả các TVH Olympic mùa hè kể từ năm 1896. Nhưng phải đến tận năm 1984, nội dung Đua Xe đạp nữ mới được đưa vào thi đấu. Đi xe đạp địa hình (dành cho cả nam và nữ) được tham gia thi đấu tại TVH Olympic vào năm 1996, tiếp theo là môn xe đạp BMX được tham gia vào năm 2008.

TVH Olympic mùa hè năm 2012 là TVH mùa hè đầu tiên mà số lượng nội dung thi đấu của nam và của nữ bằng nhau.

2. Các nội dung thi đấu của môn Đua Xe đạp

a. Xe đạp đường trường

Giải Vô địch thế giới

Giải Vô địch thế giới là giải vô địch thế giới hàng năm cho môn đua xe đạp đường trường do Liên đoàn xe đạp quốc tế tổ chức. Giải Vô địch thế giới nội dung Đua Xe đạp đường trường bao gồm các nội dung đua đường trường và tính giờ cá nhân.

Môn đua xe đạp đường trường dành cho nữ đã được giới thiệu vào năm 1958. Nội dung tính giờ cá nhân nam được đưa vào đội tuyển quốc gia cũng đã được giới thiệu vào năm 1962. Bắt đầu từ năm 1972, nội dung thi đấu tính giờ đã ngừng và tính giờ cá nhân trong tất cả các nội dung đã được thêm vào năm 1994. Vào năm 2012, nội dung tính giờ cá nhân nam được đưa vào trở lại và nội dung tính giờ cá nhân nữ cũng được bổ sung vào chương trình; cả hai nội dung đều được tham gia vào giải đấu. Cho đến năm 1995, sẽ có các cuộc thi riêng biệt dành cho các VĐV nghiệp dư và chuyên nghiệp. Đến năm 1996, các nội dung thi đấu nghiệp dư được thay thế bằng một loại hình dành cho nam dưới 23 tuổi.

Giải Đua Xe đạp vòng quanh thế giới (World Tour)

Giải được tổ chức định kỳ hàng năm giành cho các VĐV Đua Xe đạp ở nội dung đường trường.

Đầu năm 2011. Giải ProTour và giải World Ranking được sát nhập với nhau. Hệ thống xếp hạng đã được đặt lại tên là “World Tour” trong khi đó “ProTeam” được duy trì lại để đăng ký cho các đội chuyên nghiệp. Tất cả các đội chuyên nghiệp đều được tham gia vào các giải World Tour.

Giải World Tour của Liên đoàn xe đạp quốc tế gồm 29 giải thành phần, gồm:

- Ba giải Grand Tour
- Năm giải Monument đua trong một ngày
- Chín giải tại Châu Âu
- Bảy giải đua trong một ngày tại Châu Âu
- Một giải tại Úc
- Hai giải đua trong một ngày tại Canada
- Một giải tại Trung Quốc
- Một giải tính giờ cho các bảng xếp hạng của các đội tuyển sẽ được thay đổi vị trí mỗi năm.

Trong năm 2009 và 2010, chỉ có các VĐV của giải ProTour và giải Châu lục chuyên nghiệp mới có điểm. Một tuyển quốc gia mà không phải là đội đăng ký từ Liên đoàn xe đạp quốc tế, tham gia vào cuộc thi, các VĐV sẽ không đủ điều kiện để nhận được điểm. Trong năm 2011, sẽ có một sự thay đổi đó là chỉ có các VĐV trong đội tuyển Proteam đủ điều kiện đạt được điểm.

🏆 Giải vòng loại châu lục của Liên đoàn xe đạp quốc tế

Giải vòng loại châu lục là vòng loại các trận thi đấu Đua Xe đạp được bắt đầu tổ chức từ năm 2005. Có năm giải vòng loại (đại diện cho từng Châu lục như: Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Châu Đại Dương) thấp hơn giải World Tour của Liên đoàn Xe đạp quốc tế. Liên đoàn Xe đạp quốc tế đã đưa giải này vào nhằm khuyến khích sự phát triển của môn Đua Xe đạp ở mọi nơi trên thế giới.

🏆 Giải Đua Xe đạp đường trường của nữ

Giải Đua Xe đạp đường trường của nữ được bắt đầu từ năm 1992, dưới sự quản lý, giám sát và tổ chức của Liên đoàn Xe đạp quốc tế. Giải đấu này bao gồm một loạt các trận thi đấu (đã được thay đổi từ 6 đến 12 nội dung thi đấu) được liên kết với nhau, không phải chỉ là sự chỉ định chung mà còn là số điểm tổng cho các cuộc thi hàng năm.

🏆 Giải Đua Xe đạp thế giới lứa tuổi U23

Giải này giành cho các VĐV nam dưới 23 tuổi, là giải vô địch quốc gia thường niên cho môn Đua Xe đạp áp dụng cho nội dung thi tính giờ, dưới sự quản lý, tổ chức và giám sát của Liên đoàn Xe đạp quốc tế. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996.

🏆 Giải Đua Xe đạp thế giới thanh thiếu niên

Đây là giải đấu giành cho các VĐV đua xe đạp dưới 19 tuổi đến từ các quốc gia trên thế giới.

b. Xe đạp lòng chảo

🏆 Giải Vô địch thế giới

Đây là giải vô địch thế giới cho nội dung xe đạp lòng chảo, với nhiều kích thước sân thi đấu. Giải này được tổ chức lần đầu tiên năm 1990 dưới sự quản lý, tổ chức và giám sát của Liên đoàn Xe đạp quốc tế.

Các nội dung thi đấu hiện tại bao gồm: tính giờ cá nhân, đua Keirin cá nhân, đua rượt đuổi cá nhân, rượt đuổi đồng đội, đua tính điểm cá nhân, đua nước rút cá nhân, đua nước rút đồng đội,

đua Madison cá nhân nam. Các nội dung thi đấu của nữ ngắn hơn nội dung của nam, các nội dung không còn được đưa vào thi đấu bao gồm: đua xe tandem và đua motor pace. Giải vô địch thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1893 tại Chicago, giành cho các giải đấu nghiệp dư. Các trận thi đấu chuyên nghiệp được diễn ra vào năm 1895 tại Cologne. Đến năm 1993, các giải chuyên nghiệp và nghiệp dư được thi đấu ở các nội dung riêng biệt.

Một số các giải vô địch thế giới nội dung đua xe lòng chảo còn phải kể đến, gồm: Giải vô địch thế giới đua xe lòng chảo nữ, Giải vô địch trẻ thế giới đua xe lòng chảo, Giải vô địch thế giới đua xe lòng chảo cho VĐV khuyết tật...

c. Nội dung BMX

🚴 Giải Vô địch BMX thế giới

Giải Vô địch BMX thế giới là giải đấu được tổ chức hàng năm, với danh hiệu giành cho người thắng cuộc là “Nhà Vô địch BMX thế giới”. Giải được tổ chức, giám sát và quản lý bởi Liên đoàn Xe đạp thế giới. Địa điểm tổ chức giải đấu cũng thay đổi theo từng năm.

3. Hệ thống các giải Đua Xe đạp cấp châu lục

Giải Vô địch Đua Xe đạp Châu Á là sự kiện tranh tài của môn Đua Xe đạp được bắt đầu tổ chức từ năm 1963, giành riêng cho các VĐV Đua Xe đạp đến từ các quốc gia trong khu vực Châu Á. Các nội dung thi đấu gồm có đua xe đường trường và đua xe tính giờ.

Giải Vô địch Đua Xe đạp Châu Âu là sự kiện tranh tài hàng năm của các VĐV Đua Xe đạp đến từ các quốc gia thuộc Châu Âu. Các nội dung thi đấu ở giải này thường rất đa dạng, gồm BMX, đua xe đường trường, đua xe tính giờ, đua xe trong nhà...

Giải Vô địch Đua Xe đạp khu vực Châu Mỹ là giải đấu quy tụ các VĐV đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Châu Mỹ. Các nội dung được tổ chức thường xuyên gồm đua xe đạp đường trường và đua xe đạp tính giờ. Các VĐV tham dự giải đấu này đều là những cá nhân xuất sắc đến từ các Liên đoàn, Hiệp hội Xe đạp quốc gia.

Khánh Ngọc và Phương Ngọc biên dịch (theo www.wikipedia.com và www.uci.ch)